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สวัสดีครับท่านสมาชิก

ทักทายกันกับวารสารช้างเหล็กฉบับที่ 2 ของปี 54 นะครับ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้จัดการประชุม

สามัญประจ�าปี วันนั้นมีสมาชิกมาร่วมประชุมกว่า 100 ท่าน ผมต้องขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและความเสียสละของทุกๆ 

ท่านอีกครั้งนะครับ และเพื่อให้สมาชิกที่ไม่ได้เข้ามาร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน ผมขอสรุปคร่าวๆ ให้ทราบดังนี้

ในปีทีผ่่านมาสมาคมฯ มสีมาชกิเพิม่ขึน้ถงึ 2,040 คน ท�าให้ปัจจบุนัมสีมาชกิทัง้หมด 6,228 คน นบัว่าเป็นตวัเลขการเจรญิเตบิโต

ที่มาพร้อมกับความแข็งแกร่งของสมาคมฯ ทีเดียว โดยในปีนี้ทางสมาคมฯ มีกิจกรรมเด่นมากมาย อาทิเช่น การจัดกิจกรรม 

B-square: Bright and Better Future for Young Engineer ซึ่งสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนนักศึกษาเก่า  

30 ท่าน ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้กับน้องๆ ที่ก�าลังจะจบการศึกษา เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์แนวคิดการท�างานจริง และ

สมาคมฯ ได้รับความกรุณาจากตัวแทนนักศึกษาเก่าอีก 3 ท่าน ไปเป็นตัวแทนให้การอบรมและแนะน�าแก่น้องๆ ชั้นปี 

ที ่4 ในวนัปัจฉมินเิทศอีกด้วย รวมทัง้ได้จดัวทิยากรไปบรรยายพเิศษแก่นกัศกึษา และผูส้นใจในวนัฉลองครบรอบ 40 ปี คณะฯ 

ยิ่งกว่านั้นสมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนการหาที่ฝึกงานให้กับนักศึกษาชั้นปี 3-4 จ�านวน 290 ต�าแหน่งงาน ในบริษัทของศิษย์

เก่าและบริษัทในเครือ ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสนักศึกษาและเสริมความสัมพันธ์กับรุ่นพี่ได้เป็นอย่างดี

ส�าหรบังานพบปะสงัสรรค์นกัศกึษาเก่า (Re-union Fairs Engineer CMU) สมาคมฯ ได้จดัไปแล้ว 3 ครัง้ ซึง่ได้รบัการตอบรบั 

จากสมาชิกเป็นอย่างดี และหวังว่าจะมีสมาชิกมาร่วมงานในครั้งหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามไฮไลท์ในปีนี้ต้องยกให้งาน 

Engineer's Soul 2010 ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2553 ซึ่งจัดที่เชียงใหม่ ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีคณะฯ โดย

มีสมาชิกเข้าร่วมงานอย่างคึกคักกว่า 800 คน

ในเรื่องงานวิชาการ สมาคมฯ ได ้จัดอบรมความรู ้ ในหัวข ้อ "ผู ้น�ากระบวนทัศน์ใหม่สร ้างชีวิตชีวาในองค์กร"  

ซึ่งถือว่าได้ทั้งความรู้และความสัมพันธ์ที่ดีมากในหมู่สมาชิก 

เรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งในคือ สมาคมฯ ได้จัดตั้งส�านักงานสาขาแห่งแรกขึ้นที่ภาคเหนือ ณ อาคาร 

วิศวฯ รวมใจ คณะวิศวฯ มช. ในวันที่ 4 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมการท�างานของ

หมู่สมาชิกในพื้นที่ภาคเหนือ และเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างสมาคมฯ กับชมรมนักศึกษาเก่าใน

จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือเพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง และสร้างฐานการท�างานร่วมกันให้

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกอย่างมาก ที่ช ่วยกันระดมทุนหารายได้เข ้ามาสนับสนุนกิจกรรม 

สมาคมฯ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขัน Golf การแข่งขัน Bowling การแข่งขันรถยนต์ 

Rally การกุศล และการรับการบริจาคโดยตรงจากแต่ละรุ่น

ท้ายที่สุดนี้ทางสมาคมฯ ขอร่วมแสดงความเสียใจกับผู้ประสบภัย ทั้งในเหตุการณ์แผ่นดินไหวใน

ประเทศญี่ปุ่นและเหตุการณ์น�้าท่วมในภาคใต้ โดยสมาคมฯ ได้มอบเงินบริจาคแก่ ท่านคัทซึโอะ  

ชิมะตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จ�านวนเงิน 100,000 บาท และกองทุนช่วยเหลือผู้

ประสบภยัน�า้ท่วมของ อสมท. เป็นเงนิจ�านวน 100,000 บาท อกีทัง้ทางสมาคมฯ ได้จดัตัง้กองทนุ

เพื่อช่วยเหลือบุตรธิดาของสมาชิก และกองทุนการกุศลท่ัวไป โดยได้รับเงินบริจาคเข้ากองทุน

แล้วจ�านวน 540,000 บาท ซึ่งมีคณะท�างานดูแลกองทุน ประกอบด้วยอดีตท่านนายกสมาคมฯ  

6 ท่าน และเลขานุการ 1 ท่าน

ผมขอจบการสรปุกจิกรรมสมาคมฯ ให้ทกุท่านได้รบัทราบเพยีงเท่านีก่้อน ถ้าสมาชกิท่าน

ใดมีความประสงค์ที่จะเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบ

ของวารสาร ท่ีทางสมาคมฯ และทีมงานตั้งใจปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถส่ง 

ข้อคิดเห็นมาที่สมาคมฯ ได้เลยนะครับ

ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่สมาชิกทุกท่านครับ

ซวง ชัยสุโรจน์

นายกสมาคมฯ
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งานเลี้ยงแสดงความยินดีนักศึกษาเก่าดีเด่น

งานปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวฯ มช.

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 สมาคมฯ 

ร่วมแสดงความยินดีพร้อมอบรมให้

ข้อคิดกับนักศึกษาวิศวฯ มช. ปีที่ 4 ที่

ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษาในงานปัจฉิม

นิเทศ

งานแสดงความยนิดกีบับณัฑติใหม่ วศิวฯ มช. รุน่ที ่37

คุณซวง ชัยสุโรจนน์ นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะ

กรรมการสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดี และให้โอวาท

แก่บณัฑติคณะวศิวฯ มช. รุน่ที ่37 ณ ห้องประชมุอาคาร

เรียนรวม คณะฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา

สมาคมฯ ร่วมแสดงความยนิดกีบั คณุณฐัชาต ิจารจุนิดา รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) นกัศกึษาเก่า วศิวฯ มช. รุน่ท่ี 3 ในโอกาส

ได้รับเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2553 ในวันที่ 21 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ณ ส�านักงานสมาคมฯ สาขาภาคเหนือ

สมาคมฯ ได้จัดงานเล้ียงพบปะสังสรรค์นักศึกษาเก่าฯ  

ที่ เป ็นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน  

ณ ส�านักงานสมาคมฯ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ 

ผ่านมา บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น 

ของรุ่นพี่รุ่นน้องชาวเกียร์ที่มาร่วมงาน

งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ นักศึกษาเก่าฯ

สัมมนา “การพูดในที่ชุมนุมชน”

สมาคมฯ จัดการอบรมสัมมนา ในหัวข ้อ

หลกัสตูร “การพูดในทีช่มุนมุชน” โดย อาจารย์

วีรศักดิ์ จิตตะวิริยะพงษ์ ผู ้อ�านวยการศูนย์

ฝึกอบรมและบริการข้อมูลแห่งประเทศไทย 

(TBIC) เป็นวิทยากร ในวันท่ี 2-3 มีนาคม  

ณ ส�านักงานสมาคมฯ 
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การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2553

สมาคมฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2553 ในวันที่ 26 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา มีสมาชิกเข้าร่วม

ประชมุจากรุน่ต่างๆ มากมาย ภายในงานประกอบด้วยการแถลงผลการด�าเนนิการของสมาคมฯ กจิกรรมการบรรยายพเิศษให้ความรูแ้ก่สมาชกิสมาคมฯ ใน

เรือ่ง "โครงการโรงไฟฟ้าหงสา เมกกะโปรเจค แห่งประเทศลาว" โดยพีด่�ารงค์ ถาวรวสุิทธกิลุ (รุน่ 3) และในโอกาสนี้ทางสมาคมฯ ได้จัดพิธีมอบของที่ระลึกเพื่อ

แสดงความขอบคุณแก่บรรดานักศึกษาเก่ารุ่นต่างๆ ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนเงินทุนกิจกรรมให้แก่ทางสมาคมฯ ประกอบด้วย รุ่น 3 จ�านวน 20,000 บาท 

รุ่น 4 จ�านวน 150,000 บาท รุ่น 5 จ�านวน 20,000 บาท รุ่น 6 จ�านวน 20,000 บาท รุ่น 15 จ�านวน 20,000 บาท และรุ่น 20 จ�านวน 220,000 บาท

งานวิศวะฮ่วมใจ๋ รดน�า้ด�าหัวคณาจารย์อาวุโส

สมาคมฯ ส�านักงานสาขาภาคเหนือ ได ้จัดงาน              

“วิศวะฮ่วมใจ๋ รดน�้าด�าหัวคณาจาย์อาวุโส” โดยได ้

รบัเกยีรตจิาก อาจารย์ชดิชยั อนนัตเศรษฐ์  รศ.เจษฎา  

เกษมเศรษฐ ์  ผศ.ปราโมทย ์  ฤทธิปรีดานันท ์  

ดร.สุขุม สุขพันธ์โพธาราม และอาจารย์เทอดศักดิ์  

โกไศยกานนท์ มาให้พรปีใหม่ ในวนัที ่2 เมษายน 2554  

ที่ผ่านมา ณ ลานวิศวฯ รวมใจ คณะวิศวฯ มช.

10  
ช้างเหล็กสัมพันธ์ 
www.engineercmu.or.th



ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
สมาคมฯ ครั้งที่ 4/2554 
ณ ส�านักงานสมาคมฯ

ประชุมตัวแทนรุ่น ครั้งที่ 2/2554 
ณ ส�านักงานสมาคมฯ

ประชุมคณะอนุกรรมการ 
ส�านักงานสาขาภาคเหนือ

การแข่งขันกอล์ฟไรเดอร์คลับ 
ระหว่าง วิศวฯ มช. กับ 
เกษตรฯ มช. ณ สนามกรุงกวี

ขอเชิญพี่น้องชาว วิศวฯ มช.  
เข้าร่วมงานเลีย้งพบปะสงัสรรค์ 
กันที่ ร้านแสงจันทร์ จ.ระยอง 
ตัง้แต่ 18:00 น. เป็นต้นไป
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23

สัมนาวิชาการเรื่อง 
"กรุงเทพมหานคร พร้อม
รับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว??" 
ณ ส�านักงานสมาคมฯ

ประชุมคณะอนุกรรมการ 
ส�านักงานสาขาภาคเหนือ

ประชุม คณะกรรมการบริหาร
สมาคมฯ ครั้งท่ี่ 5/2554 
ณ ส�านักงานสมาคมฯ

งานพิธีแสดงมุทิตาจิต 
ต่อรุ่นพี่ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

ประชุมคณะอนุกรรมการ 
ส�านักงานสาขาภาคเหนือ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สมาคมฯ ครั้งท่ี่ 6/2554 
ณ ส�านักงานสมาคมฯ

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
สมาคมฯ ประจ�าปี 2554

พฤษภาคม มิถุนายน

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์สมาคมฯ http://www.engineercmu.or.th/

กรกฎาคม

 วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554 ท่ีสนามเมืองเอก (รังสิต) ชมรมกอล์ฟได้จัดแข่งกอล์ฟ มีสมาชิกให้ความสนใจร่วมเข้าร่วมการแข่งขันมากมาย  

ผลการแข่งขัน Flight A ชนะเลิศ GROSS ทีม GEAR 6 คุณชัยยันต์ อร่ามศรี ชนะเลิศ NET ทีม GEAR 26 คุณสุกิจ ก้อนทอง Flight B ชนะเลิศ GROSS 

ทีม เกษตร มช. 2 คุณฉัตรชัย โชคถนอมทรัพย์ ชนะเลิศ NET ทีม GEAR 5/1 คุณวาทีรัตน์ ชินวงศ์ Flight C ชนะเลิศ GROSS ทีม GEAR 5/1 คุณอดิศร  

บรรเทิงไพบูลย์ ชนะเลิศ NET ทีม GEAR 9 คุณวุฒิสร คุณประดิษฐ์ Flight NEW ชนะเลิศ GROSS ทีม GEAR 23 คุณศุภวัฒน์ กลัดทอง ชนะเลิศ NET  

ทีม GEAR 13/2 คุณมาโนช พรหมเอื้อ และรางวัลบู้บี้ ได้แก่ ทีม GEAR 16/2 คุณวิทยา ปัญญางาม ส่วนผลการแข่งขันประเภททีม ชนะเลิศ ได้แก่ทีม 11/3 

ประกอบด้วย คุณธีระชาติ คมเม่น คุณสุวรรณ ทิพย์ทินกร คุณสากล แหงมงาม คุณพูนชัย ชัยกล้าหาญ และคุณสรรค์ สุขเกษม

 ชมรมฯ ขอเชิญเข ้าร ่วมการแข ่งขันศึกล ้างตา "กอล ์ฟไรเดอร ์คลับระหว ่าง คณะวิศวฯ มช. กับคณะเกษตรฯ มช." ใน

วันพฤหัสบดีที่  19 พฤษภาคม 2554 ณ สนามกรุงกวี ออกรอบเวลา 11.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทางเวปไซต์สมาคมฯ  

(http://www.engineercmu.or.th) หรือเวปไซต์ชมรมกอล์ฟ วิศวฯ มช. (http://engineercmugolf.hi5golf.com) ครับ

กิจกรรมรับน้องขึ้นดอย

Alumni Next Events

ข่าวชมรมกอล์ฟ

กิจกรรมสมาคมฯ เดือน พ.ค.-ก.ค. 2554



 วันที ่4 ธนัวาคม 2553 นบัเป็นวนัส�าคญั อกีวนัหนึง่ของนกัศกึษา

เก่าวิศวฯ มช. ทุกคน ท่ีคณะวิศวฯ มช. ได้ท�าพิธีส่งมอบพื้นที่ตั้งสมาคม

นกัศกึษาเก่าคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ส�านกังานสาขา

ภาคเหนือ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด

เหน็  และต้อนรบันกัศกึษาเก่าทกุท่านทีม่าเยีย่มเยอืนคณะฯ ซึง่ความส�าเรจ็

นี้ เป็นผลมาจากวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน 

(พ.ศ.2553 – 2554) ที่ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการสร้างจุดเชื่อมโยง

เครือข่ายความสัมพันธ์ของนักศึกษาเก่าในจังหวัดต่างๆ ให้มีความเหนียว

แน่น เป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือซ่ึงเป็นที่ตั้งของ

ชมรมนกัศกึษาเก่าวศิวฯ มช. จ�านวนมากถงึ 3 ชมรม ได้แก่ ชมรมนกัศึกษา

เก่าวศิวฯ มช. จงัหวดัล�าปาง ชมรมนกัศกึษาเก่าวศิวฯ มช. จงัหวดัเชยีงราย 

และชมรมนกัศกึษาเก่าวศิวฯ มช. จงัหวดัเชยีงใหม่-ล�าพนู อกีทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ 

 ภาคตะวันออก เป็นอีกพื้นท่ีหน่ึง ท่ีมีนักศึกษาเก่าวิศวฯ มช. 

ท�างาน หรือตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจ�านวนมาก แต่ท่ีผ่านมายังไม่มีการรวม

กลุ่มกันอย่างเป็นทางการ ข่าวดีคือสมาคมฯ ก�าลังสนับสนุนให้มีการจัด

ตั้งส�านักงานสาขาภาคตะวันออกของสมาคมฯ ขึ้น โดยจะเป็นศูนย์รวม

ของ ชมรมนักศึกษาเก่า วิศวฯ มช. จังหวัดระยอง และชมรมนักศึกษา

เก่า วิศวฯ มช. จังหวัดชลบุรี 

 จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งสมาคมฯ สาขาภาคตะวันออก เกิด

จากแนวคิดของคุณซวง นายกสมาคมฯ และคณะวิศวฯ มช. ที่ต้องการ

สร้างจุดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของนักศึกษาเก่าในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ให้

มีความเหนียวแน่น เข้มแข็ง และเป็นศูนย์รวมการติดต่อประสานงาน 

โดยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา คุณซวงได้มอบหมายให้ 

คุณณรงค์ บุญน้อม คุณโกวิท สาทร รุ่น 5 และคุณกมล ไกรระวี รุ่น 7 
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ของคณะวิศวฯ มช. สถาบันต้นก�าเนิดของพวกเราทุกคนด้วย 

 นอกจากนี้ การก่อสร้างอาคารฯ ในพื้นที่ตึกเล็กเดิม ซึ่งเป็น

อาคารเก่าแก่ที่สุดหลังหน่ึงของคณะวิศวฯ มช. ก็ยังช่วยย�้าเตือนความ

ทรงจ�าเก่าๆ ของนักศึกษาเก่าวิศวฯ มช. ทุกคนได้เป็นอย่างดี และเพื่อ

ให้การบริหารจัดการสมาคมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมฯ จึงได้

มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อดูแลรับผิดชอบ โดยมีคุณสัมฤทธิ์                  

บญุมา ประธานชมรมนกัศกึษาเก่า วศิวฯ มช. จงัหวดัเชยีงใหม่-ล�าพนู เป็น

ผู้อ�านวยการส�านักงาน และ ผศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ เป็นเลขาธิการส�านักงานฯ

 ขอเชญินกัศกึษาเก่าทีอ่ยูใ่นภาคเหนอืหรอืนกัศกึษาเก่าทีม่โีอกาส

แวะเวียนมาที่คณะวิศวฯ มช. แวะเยี่ยมที่ท�าการของสมาคมฯ ส�านักงาน

สาขาภาคเหนือแห่งนี้ได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-16.30น.

ท�าหน้าที่ประสานงานและจัดประชุมขึ้นที่จังหวัดระยอง อาคารซีบอร์ด 

กรุ๊ป มาบตาพุด โดยที่ประชุมได้มีมติเลือกคุณกุศล ไชยานุพัทธกุล รุ่น 5  

เป็นผู้แทนของสมาชิกสมาคมฯ จังหวัดระยอง ส่วนด้านจังหวัดชลบุรี 

ได้มีการจัดประชุมไปเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มี

มติเลือกคุณธีระชาติ ครมเม่น รุ่น 11 เป็นผู้แทนสมาชิกในจังหวัดชลบุรี

 สมาคมฯ ขอเชิญพี่น้องชาววิศวฯ มช. ที่อยู่ในจังหวัดระยอง

และชลบุรี มาร่วมในงานพบปะสังสรรค์ REUNION EAST ครั้งที่ 1 ใน

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2554 เวลา 18.00 น. ณ ร้านอาหาร The 

Beach จังหวัดระยอง ใกล้โรงแรม PMY เพื่อช่วยกันแสดงความคิดเห็น

ในการจดัตัง้ชมรม และทีท่�าการสาขาภาคตะวนัออกของสมาคมฯ ต่อไป 

ดูรายละเอียดได้ที่  www.engineercmu.or.th นะครับ

Alumni Talk
ส�านกังานสมาคมฯ สาขาภาคเหนอื การจัดตั้งส�านักงานสมาคมฯ สาขาภาคตะวันออก

15  
ช้างเหล็กสัมพันธ์ 

www.engineercmu.or.th



ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกได้แก่ อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส ์

เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ และอุตสาหกรรมในประเทศ

  อาทิ ปูนซิเมนต์ เม็ดพลาสติก และการ

  ลงทุนด ้านการก ่อสร ้าง ด ้านธุรกิจ

  อสังหาริมทรัพย์ และด้านโรงงาน โดย

อัตราการใช ้ก�าลังผลิตโดยรวมช ่วง

ไตรมาสส่ีอยู่ที่ร้อยละ 63.6 โดยกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่มีอัตราการใช้ก�าลังผลิต

เกินร้อยละ 80 ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมี

ขั้นมูลฐาน เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง

และอุตสาหกรรมรถยนต์ และถ้าอัตรา

การใช้ก�าลังผลิตยังคงสูงต่อเน่ืองก็เป็น

สาเหตทุีต้่องมกีารลงทนุขยายก�าลงัผลติ

เพิ่มเติม ก็เป็นโอกาสในธุรกิจก่อสร้าง

โรงงาน  ส�าหรับการส่งออกสินค้าและ

บริการเติบโตร้อยละ 14.7 เป็นการ

เติบโตหลักในอุตสาหกรรมที่กล่าวมา

แล้ว รวมทั้งสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่ม

ขึน้ในช่วงปลายปีเนือ่งจากอปุทานสนิค้า

เกษตรในตลาดโลกลดลงจากผลกระ

ทบภัยธรรมชาติ ส�าหรับตลาดส่งออก

ที่ส�าคัญยังคงเป็นกลุ่มประเทศอาเซียน 

จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ ่นและสหภาพ

ยุโรป ส่วนการใช้จ่ายในภาคครัวเรือน

นั้นมีการเติบโตร้อยละ 4.8 ซึ่งส่วน

สวัสดีครับ... พี่น้องชาวเกียร์ หวังว่าพวกเรามี
ความสขุทัว่หนา้ทกุทา่น ในชว่งเทศกาลสงกรานตใ์น ปเีถาะ 
2554 นี้ นะครับ ในฉบับนี้ฝ่ายวิชาการจะนำ เสนอข้อมูล
เกี่ยวกับเศรษฐกิจซึ่งอาจจะดูมีรายละเอียดข้อมูลอยู่เยอะ
พอควร ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจใน
ระบบเศรษฐกิจรอบตัวท่านและเพื่อให้วารสารช้างเหล็กฯ 
เป็นแหล่งข้อมูลที่ท่านเก็บไว้ใช้อ้างอิงได้อีกแหล่งหนึ่งครับ

เศรษฐกิจไทยในปี 2553 ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้สรุปการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย ที่ร้อยละ 7.8 ในปี 2553 เมื่อ

เทียบกับปี 2552 มีการขยายตัวติดลบ (หดตัวจากปี 2551) 

ร้อยละ 2.2 โดยขนาดเศรษฐกจิของไทยวดัในแง่ของ GDP อยูท่ี่ 

10,103 พันล้านบาท คดิเป็นรายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปีที ่150,090 

บาท ในปี 2553 เมื่อเทียบกับปี 2552 GDP อยู่ท่ี 9,041  

พันล้านบาท หรือเป็นรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีที่ 135,144 บาท 

การเตบิโตหลกัเกดิจากการขยายตวัของการลงทนุภาคเอกชน

ที่เติบโตร้อยละ 13.8 การส่งออกสินค้าและบริการเติบโต 

ร้อยละ 14.7 และการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเติบโตร้อยละ  

4.8 แหล่งที่มาหลักของการขยายตัวการลงทุนภาคเอกชน 

เป็นการน�าเข้าเครื่องจักรเพื่อขยายก�าลังผลิตในอุตสาหกรรม 

ใหญ่เป็นการใช้จ่ายสินค้าคงทน เช่น 

รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่อยู่อาศัย โดย

มีปัจจัยหลักหลายปัจจัย อาทิ อัตราการ

ว่างงานต�่า รายได้เกษตรกรสูงขึ้นตาม

ราคาสินค้าเกษตร เช่น มันส�าปะหลัง 

ปาล์มน�้ามัน ยางพารา และข้าวโพด กุ้ง

ทะเล ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยในปีท่ี

แล้วอยู่ในระดับต�่า กระตุ้นการบริโภค

สินค้าคงทน และการลดภาษีการโอน

อสังหาริมทรัพย์เมื่อช่วงครึ่งปีที่แล้ว

มูลค่าการส่งออกสินค้าท่ีสูงกว่า

มูลค่าการน�าเข้า ท�าให้ดุลการค้าเกิน

ดุลสูงถึง 14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

และเมื่อรวมผลกระทบจากเงินทุนต่าง

ประเทศที่ไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้น

และตลาดพนัธบตัรรฐับาลแล้วท�าให้เงิน

ทนุส�ารองระหว่างประเทศของไทยอยูส่งู

ถึง 172.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ค่า

เงินบาทมีค่าแข็งค่าขึ้นเทียบกับเงินสกุล

ดอลลาร์อย่างต่อเนื่องโดยเคลื่อนไหว

อยู่ในกรอบ 29.563-33.255 บาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นร้อยละ 7.6 

เมื่อเทียบกับปี 2552 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเท่ากับร้อยละ 

3.3 เพิม่สงูขึน้ในไตรมาสทีส่ีเ่นือ่งมาจาก

ราคาสนิค้าเกษตรในตลาดโลกตลอดจน

การปรับเพิ่มขึ้นของราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกจึงมีผลให้

ธนาคารแห่งประเทศไทยปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้พืน้ฐานจาก

เดิมที่ร้อยละ 1.25 ในช่วงต้นปี 2553 เพิ่มมาอยู่ที่ร้อยละ 

2.25 ณ สิ้นเดือนมกราคม 2554

แนวโน้มการเตบิโตเศรษฐกจิปี 2554  สศช. ได้ประมาณ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2554 โดย

คาดว่าอัตราการเตบิโตของ GDP อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 3.5-4.5 

เทยีบกบัการเตบิโตร้อยละ 7.8 ในปีทีผ่่านมา ในขณะทีอ่ตัรา

เงินเฟ้ออยู่ที่ระดับร้อยละ 2.8-3.8 เทียบกับร้อยละ 3.3 ใน

ปี 2553 และดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุลอยู่ท่ีร้อยละ 

3.5 ของ GDP ลดลงจากเกินดุลร้อยละ 4.6 ของ GDP ในปี 

2553 โดยองค์ประกอบหลกัของการเตบิโตในปี 2554 ได้แก่ 

1) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภครวม ขยายตัวร้อยละ 

3.9 เนื่องจากการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนข้าราชการ

และค่าจ้างขั้นต�า่ รวมทั้งราคาพืชผลเกษตรที่สูงขึ้น 

2) การลงทุนรวม คาดว่าขยายตัวร้อยละ 7.3 โดยการ

ลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 3.5 เทียบกับหดตัว 

ร้อยละ 2.2  ในปี 2553

3) การส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว

ร้อยละ 12.5 เนือ่งจากราคาพชืผลเกษตรในตลาดโลกมี

ราคาสงูขึน้ รวมทัง้การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่าง

ต่อเนือ่งของกลุม่ประเทศอาเซยีน รวมท้ังจนีและสหรฐั

ที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

4) การเติบโตของเศรษฐกิจโลก คาดว่าจะเติบโตในระดับ 

ร้อยละ 3.8-4.2

5) การปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว

โดยคาดว่าจะมนีกัท่องเทีย่วจากต่างประเทศประมาณ 

16.8-17 ล้านคน ในปี 2554

ส�าหรับปัจจัยเสี่ยงต่อการเติบโตได้แก่

1) การฟื ้นตัวทางเศรษฐกิจโลกยังเปราะบาง

โดยเฉพาะเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป ซึ่งเกิด

จากหลายประเทศโดยเฉพาะในกลุ ่ม PIIGS 

(โปรตุเกส  ไอร์แลนด์ อิตาลี กรีซ และสเปน) 

ที่เคยได้เล่าให้พวกเราฟังเมื่อปีที่แล้ว ยังคงมี 

ปัญหาทางการเงินอยู่ และเนื่องจากการขาดดุล 

งบประมาณอยู ่ในระดับสูงในหลายประเทศ 

ท�าให้ภาครัฐต้องลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งอัตรา

เงินเฟ้อที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ท�าให้ต้องมีการปรับ

อัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น ก็กระทบต่อการลงทุน

ภาคเอกชนและก็จะกระทบต่อการน�าเข้าสินค้า

บางประเภทจากต่างประเทศซึ่งส่งผลต่อการ 

ส่งออกของไทย

2) รัฐบาลจีนมีการควบคุมเรื่องอัตราเงินเฟ้อโดย

ข้ึนอัตราดอกเบี้ยและควบคุมอัตราการขยาย

สินเชื่อของธนาคารในประเทศ ท�าให้เศรษฐกิจ

จีนมีการชะลอตัวลงอย่างรุนแรง แต่การลงทุน

ในประเทศอย่างมหาศาลโดยเฉพาะการลงทุน

ในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการบริโภค

ในประเทศ กค็าดว่าจนียงัมกีารเตบิโตอยูท่ีร่ะดบั

ร้อยละ 9

3) การปรับตัวขึ้นของราคาน�้ามันในตลาดโลกซึ่ง

คาดการณ์ว่าราคาน�้ามันเฉลี่ยอยู ่ที่ประมาณ 

85-95 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาเรลล์ สูงกว่าราคา

เฉลี่ยที่ 77.91 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อปี 2553  

สถานการณ์การเดนิขบวนทางการเมอืงในหลาย

ประเทศในตะวันออกกลาง เช่น ที่อียิปต์ ตูนิเซีย 

ลิเบีย บาห์เรน ฯลฯ มีผลท�าให้ราคาน�้ามันปรับ

สูงขึ้นในระดับกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ

บาเรลล์ ในช่วง 3 อาทิตย์ท่ีผ่านมาก็จะส่งผล

ให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยมีแนว
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โน้มสูงขึ้นตาม ผู้เขียนคาดว่าอัตราดอกเบี้ย

มีแนวโน้มปรับขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 

0.5-1.0

4) สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ 

5) ความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายเข้าสู่

ประเทศไทยส่งกระทบต่อค่าเงินบาท 

6) การขาดแคลนแรงงานในบางอุตสาหกรรม

เป็นอุปสรรคส�าคัญประการหน่ึงของการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ

โดยรวมเศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย่าง 

มีเสถียรภาพเพียงแต่ไม่เติบโตสูงเท่าปีที่แล้ว 

และปีนี้จะมีภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งท�าให้ต้นทุนการ

ผลิตสูงขึ้นกอปรกับความผันผวนของราคา

น�้ามันและอัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นความท้าทาย 

ต ่อผู ้ประกอบการในการหาแนวทางเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท� างานและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่

แนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการ

ก่อสร้าง ในปี 2554 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด 

การณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะชะลอตัวลงแม้

ธุรกิจยังอาจได้รับปัจจัยบวกจากการขยายตัว

ของรายได้ผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น แต่ราคาสินค้าที่

สูงขึ้นเป็นปัจจัยลบต่อก�าลังซ้ือของผู้บริโภค 

นอกจากนี้แล้วในปี 2554 นี้ มีปัจจัยที่อาจเป็น

อุปสรรคต่อการเติบโตได้แก่ 

1) แนวโน้มการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย

เพื่อต ่อสู ้กับภาวะเงินเฟ ้อที่มีแนวโน้ม 

สูงขึ้นตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งผู ้ซื้อ

อสังหาริมทรัพย์ประมาณร้อยละ 90 ที่ 

กู ้ เงินมาซื้อที่อยู ่อาศัย ต ้องแบกภาระ

ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

2) ต้นทุนการด�าเนินการธุรกิจมีการปรับตัว 

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ราคาที่ดินในท�าเล

ที่มีศักยภาพบางพื้นที่ปรับสูงขึ้นล่วงหน้า

กว่าร้อยละ 100 นอกจากน้ีแล้วราคาวัสดุ

ก่อสร้างในปี 2554 ก็คาดว่าจะปรับตัว 

สูงขึ้นประมาณร้อยละ 4.5-5.5 จากที ่

ขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปี 2553

3) จ�านวนที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสม ณ สิ้นปี  

2553 น่าจะมีจ�านวนสูง โดยศูนย์วิจัย 

กสิกรไทยคาดว ่าการเป ิดโครงการใน 

ปี 2554 ประมาณ 80,000-90,000 หน่วย  

หากอุปทานเหลือสะสมจ� านวนมาก

อ า จจ ะ ส ่ ง ผ ลก ร ะทบต ่ อ ร า ค า ข า ย

และอั ต ร าการ เติ บ โต  ส� าหรั บที่ อ ยู ่

อาศัยประเภทบ ้านจัดสรรสร ้างเสร็จ

ใหม ่ ในเขตกรุ ง เทพฯ และปริมณฑล 

น่าจะมีจ�านวนประมาณ 27,750-28,500 

หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4-17.5 จากที่

ขยายตัวร้อยละ 6.8 ในปี 2553 ส�าหรับที่

อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จ

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในปี 2554 

มีประมาณ 40,000-41,250 หน่วย เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.0-3.1 ชะลอลงจากการขยายตัว

ร้อยละ 15.3 ในปี 2553 ตลาดนีเ้ผชญิกบัการ

แข่งขันที่รุนแรง จ�านวนที่อยู่อาศัยที่ยังขาย

ไม่ได้มีสูงและต้นทุนการก่อสร้างพุ่งสูงขึ้น 

คาดว ่าคอนโดมิเนียมสร ้างเสร็จน ่าจะ

ชะลอตัวลงในอีก 2-3 ปีข้างหน้า อย่างไร

ก็ตามประเด็นของการที่กรมธนารักษ์จะ 

เริ่มใช ้ราคาประเมินท่ีดินใหม่ระหว ่าง 

ปี 2555-2558 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 

ซึ่งราคาที่ดินใหม่ในบางท�าเลปรับสูงขึ้น

กว่าร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับราคาประเมิน

ปัจจบุนั ดงันัน้ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2554 

ผู้ประกอบการคงจะมกีารกระตุน้การตดัสนิ

ใจของผู้ซื้อที่อยู่อาศัยอีกครั้ง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์มูลค่าการ

ลงทุนด้านก่อสร้างโดยรวมในปี 2554 (ราคาปี

ปัจจบุนั) จะมมีลูค่า 865,000-886,000 ล้านบาท  

เพิม่ขึน้ร้อยละ 7.0-9.7 จากมลูค่า 807,500 ล้าน

บาท ในปี 2553 (ขยายตัวร้อยละ 9.1) ขณะที่

การก่อสร้าง ณ ราคาคงที่ (ไม่ค�านึงถึงราคาขาย

ที่เพิ่มขึ้น) อาจจะขยายตัวประมาณร้อยละ 4.0-

6.5 โดยเป็นผลจากการก่อสร้างภาครัฐท่ีอาจ

ขยายตัวร้อยละ 4.5-7.5 เมื่อเทียบกับการขยาย

ตัวของภาครัฐที่ร้อยละ 3.6 ในปี 2553 เนื่องมา

จากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐหลายโครงการมี

ความคืบหน้ามาก อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสาย

สีแดง สายสีม่วง สายสีน�้าเงิน การปรับปรุง

โครงสร้างพืน้ฐานการรถไฟแห่งประเทศไทย การ

ฟ้ืนฟโูครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณปูโภคทีไ่ด้รบั

ความเสียหายจากภาวะน�้าท่วม ฯลฯ ส่วนการ

ก่อสร้างภาคเอกชนในปี 2554 คาดว่าจะขยาย

ตัวร้อยละ 3.5-5.5 ซึ่งต�่ากว่าร้อยละ 9.0 ในปี 

2553 เนื่องจากฐานการเติบโตในปีที่แล้วค่อน

ข้างสูง ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากมาตรการกระตุ้น

ภาคอสงัหารมิทรพัย์ของรฐับาลในช่วงครึง่ปีแรก

ของปีที่แล้ว และการชะลอตัวของการเติบโต

การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชน

ดังกล่าวข้างต้น ส่วนตลาดการก่อสร้างด้าน 

พาณิชยกรรม เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ค้าปลีก

ตามชานเมอืงท่ีมกีารขยายตวั และการลงทุนด้าน

การขยายก�าลงัผลติของโรงงานอตุสาหกรรม คาด

ว่าจะมีการขยายตัวอยู่ระหว่างร้อยละ 4.3-6.3 

ในปี 2554 เทียบกับร้อยละ 7.9 ในปี 2553 

ประเด็นความเสี่ยงของการขยายตัวในด้านการ

ก่อสร้างก็เช่นเดียวกันกับด้านอสังหาริมทรัพย์ 

โดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองจะมีผล 

กระทบต่อโครงการก่อสร้างภาครัฐ นอกจาก

นี้ก็เป็นต้นทุนค่าก่อสร้างที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทั้ง

ด้านราคาวัตถุดิบและราคาน�า้มัน รวมไปถึงการ

ขาดแคลนแรงงานทั้งนี้ ท่านผู้ประกอบการทั้ง

หลายควรต้องปรับขบวนการท�างานทั้งหมด

และต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหาร

จัดการงานให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ความสามารถในการแข่งขัน ผู้เขียนเองสมัยที่

เคยท�างานธนาคารก็ได้เคยพบกับลูกค้าด้าน

ผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูปรายใหญ่ของไทย ซึ่งเขาเล่า

ให้ฟังว่าได้ไปดูโรงงานผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูปใน

ไต้หวัน ซึ่งค่าแรงคนงานเมื่อหลายปีก่อนสูงกว่า

ของบ้านเรากว่า 2 เท่า แต่เขาพัฒนาขบวนการ

ท�างานใหม่หมด เพิม่ประสทิธภิาพการท�างาน ใช้

เทคนิคและความรู้ด้าน Process Engineering 

มาช่วย ท�าให้ต้นทุนต่อหน่วยต�่าลงมากจนยัง

สามารถผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูปคุณภาพสูงแข่งขัน

ในตลาดโลกกับประเทศไทยได้ การปรับปรุง

พัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบเป็น Key 

Success Factor ที่ส�าคัญมากส�าหรับผู้ประกอบการ

ในอนาคตที่จะเปลี่ยนไปจากเดิมอีกมาก และเพื่อ

เป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับการเปิดเสรีทาง 

การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในอาเซียน 

(Asean Economic Community) ซึ่งจะทยอย 

เกิดขึ้นภายใน ปี 2558 นี้แล้วครับ

เรื่อง	: ประนาท ชูโต รุ่นที่ 5
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ในท่ามกลางยคุสมยัแห่งการแข่งขนั ทีท่กุ
คนเชื่อว่าต้องวิ่ง เบียด ย�่า และแซงทุก
คนไปให้ได้จึงจะอยู่รอด เป็นยุคที่ความรู้
ทุกอย่างที่ถูกถ่ายทอด ท�าเพื่อเป้าหมาย
เดียว ตอบสนองสิ่งเดียว สิ่งท่ีเรียกว่า 
“เงิน” ใครๆ ก็คงไม่ปฏิเสธว่าเงินส�าคัญ
อย่างมากต่อการด�ารงชีวิตที่ทั้งฟุ้งเฟ้อ 
และแก่งแย่งแข่งขันในปัจจุบัน และความ
คดินีเ้องทีท่�าให้คนท�าทุกอย่างเพือ่แลกเงนิ 
แต่ยังมีอีกหน่ึงคนท่ีเชื่อม่ัน และตั้งใจว่า 
ความรูใ้นเชงิวศิวกรรมทีร่�า่เรยีนมา ไม่ได้
มีเพื่อตอบสนอง หรือรับใช้แค่คนที่มีเงิน
เท่านั้น...

บ้านในโครงการที่
ตำ บลขุนคง อำ เภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม่ ที่ใช้
ต้นทุนก่อสร้างต่ำ กว่า 

1 แสนบาท
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ผลิตภัณฑ์แผ่นกระเบื้องใยซีเมนต์
หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านพัฒนา

เรื่อง:	ทีมงานบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปุ่น	เที่ยงบูรณธรรม

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปุน่ เทีย่งบรูณธรรม 

อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ

นักศึกษาเก่า รุ่นที่ 22 ของคณะวิศวฯ มช. คือ

หนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการศึกษาวิจัยเคหะพื้นถิ่น

แบบบูรณาการเพื่อการพึ่งพาตนเอง (งานวิจัย

และพัฒนาวัสดุก่อสร้างส�าหรับอาคารต้นแบบ) 

ซึง่เป็นโครงการวจิยัทีมุ่ง่น�าผลการค้นคว้าวจิยั ที่

ได้ไปท�าประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแท้จริง 

ดร.ปุ่น เล่าถึงความเป็นมาของโครงการนี้

ว่า เริ่มต้นจากการที่อาจารย์ได้มีโอกาสท�างาน

ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ เพื่อแก้ปัญหาการไร้ที่

อยู่อาศัยของชาวบ้านในชนบท อันเนื่องมาจาก

ความยากจน โดยมทีมีค้นคว้าวจิยัทีเ่ป็นอาจารย์

ของ มช. อีกหลายท่านจาก 3 คณะ ได้แก่ คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และ

คณะวศิวกรรมศาสตร์ ซึง่ส่ิงทีท้่าทายในงานนีค้อื 

ในยุคสมัยที่ข้าวของแพงอย่างนี้ เราจะสามารถ

ช่วยชาวบ้านสร้างบ้าน 1 หลัง ในราคาต�า่กว่า 1 

แสนบาทได้หรือไม่? และก็ได้พบค�าตอบว่า

สามารถสร้างได้ แต่สิ่งที่ส�าคัญซึ่งถูกมองข้ามไป 

คือแท้ท่ีจริงแล้ว เรื่องเงิน ไม่ใช่สาเหตุหลักของ

ปัญหานี้ แต่องค์ความรู้ในการสร้างบ้านของชาว

บ้านทีห่ายไปต่างหาก ทีท่�าให้ชาวบ้านไม่สามารถ

มีบ้านเป็นของตัวเองได้

ดร.ปุ่น กล่าวว่า “การสร้างท่ีอยู่อาศัยใน

ประเทศไทย มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาโดย

ตลอด มกีารดไีซน์บ้านขึน้มาหลากหลายรปูแบบ 

แต่เรากลับพบว่าบ้านที่เหมาะสมที่สุดกับสภาพ

ชนบทของไทย ไม่ใช่บ้านสไตล์ใหม่ๆ อย่างทีน่ยิม

กันในปัจจุบัน แต่เป็นบ้านทรงพื้นถิ่น แบบเรียบ

ง่าย เนือ่งจากมรีาคาถกู คุณภาพด ีและมฟัีงก์ชัน่

ต่างๆ เหมาะสม ซึ่งในปัจจุบัน “สล่า” หรือคนที่

มีองค์ความรู้ในการสร้างบ้านแบบพื้นถิ่น และ

สามารถเป็นได้ทั้งวิศวกรและสถาปนิกในคน

เดยีวกนัมเีหลอือยูเ่พยีงไม่กีค่น สิง่ที ่ดร.ปุน่ และ

ทีมวิจัยค้นพบ แม้จะตอบค�าถามข้อแรกได้ แต่ก็

ท�าให้เกิดค�าถามข้อใหม่ให้ขบคิดว่า ในเมื่อไม่มี

องค์ความรู้ ไม่มีสล่าแบบดั้งเดิมที่จะสร้างบ้าน 

รูปแบบพื้นถิ่นได้อีก แล้วจะท�าอย่างไรต่อไป

กลยุทธ์ที่ค้นพบ และน่าจะแก้ปัญหานี้ได้ตรงจุด

ก็คือการให้โอกาสชาวบ้านที่มีรายได้น้อยสร้าง

บ้านของตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้รับเหมา ทั้งนี้ 

เราจะต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้ และ

ค้นหาวัสดุที่เหมาะสมกับท้องถิ่นร่วมกัน และ

กลยุทธ์ที่พบก็ได้น�าไปสู่ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ คือ

1) การสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสม ทั้งการ

ออกแบบ การก่อสร้าง และการใช้สอย โดย

ใช้ความเป็นสามัญมากที่สุด

2) สร้างคนทีส่ามารถเรยีนรู ้และถ่ายทอดความรูไ้ด้

3) ดูแลในเรื่องของต้นทุน ราคา ให้ลดลงมาใน

ระดับที่ไม่เกินความสามารถของชาวบ้าน

เป็นที่ทราบกันอยู ่แล ้วว ่า การพึ่งพา 

ผู้รับเหมา ท�าให้ต้นทุนในการสร้างบ้านเพิ่มขึ้น

มหาศาล และหากเป้าหมายในโครงการนี้ คือ 

การสอนให้ชาวบ้านสร้างบ้านของตวัเองได้  กจ็ะ

ต้องมกีารคดิค้นวสัดขุึน้ใหม่ เพือ่ลดต้นทนุลง โดย

เฉพาะต้นทุนด้านการขนส่งให้น้อยที่สุด และ 

ผู้วิจัยก็ได้พบว่า การคิดค้นสร้างสรรค์วัสดุท่ี

เหมาะสมกับพื้นถิ่นน้ันไม่ใช่เรื่องใหม่ส�าหรับ 

ชาวบ้าน แต่เป็นการฟ้ืนฟคูวามรู ้ภมูปัิญญาดัง้เดมิ 

ให้กลบัคนืมาอกีครัง้ หลงัจากทีถ่กูกลนืหายไปกบั

สินค้ากระแสหลัก หรือ Mass Product จนชาว

บ้านสูญเสียความสามารถในการพึ่งพาตนเองไป

ชั่วระยะหนึ่ง “การสร้างบ้าน ถ้าเราพึ่งพาระบบ 

พึง่พาตลาด และตามกระแสหลกัมากจนเกนิไป หากเกดิความ

ผิดพลาด หรือเกิดการขัดข้องในระบบ เช่น ระบบห่วงโซ่

อปุทาน กจ็ะท�าให้เราไม่สามารถหาของทีเ่ราจ�าเป็นต้องใช้ได้ 

เพราะฉะนั้น เราจึงต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด” ดร.ปุ่น 

กล่าวถึงความจ�าเป็นในการพึ่งพาตนเอง

ในกระบวนการท�างานก็ท�าให้ค้นพบองค์ประกอบใน

การท�าวัสดุหลายอย่าง ทั้งวัสดุที่เกี่ยวกับดิน ไม้ และซีเมนต์ 

ซึ่งก็ได้มีการทดลองหลายรูปแบบ จนกระทั่งได้วัสดุที่เหมาะ

สมท่ีสุด คือ ไม้ผสมกับซีเมนต์ ซึ่งช่วยให้ราคาถูกลง มี

ประสิทธิภาพในการต้านทานความร้อนได้ดียิ่งขึ้น และท่ี

ส�าคัญที่สุด คือ ชาวบ้านสามารถท�าเองได้  หลังจากการได้

ค�าตอบจากการค้นคว้า กไ็ด้มกีารขยายผลเข้าไปทดลองใช้ใน

หมูบ้่านอ่ืนๆ ต่อไป ปัจจบุนัแม้ว่าโครงการจะเสรจ็สิน้ไปแล้ว 

แต่ก็ยังมีหลายหมู่บ้านท่ียังใช้ความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอด

อย่างต่อเนื่อง เช่น บ้านขุนคง ต�าบลขุนคง อ�าเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม่ ที่ชาวบ้านได้รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน 

เพื่อผลิตวัสดุก่อสร้างบ้านแบบใหม่นี้ขึ้นใช้เอง และจ�าหน่าย

หารายได้ไปพร้อมกัน ซึ่ง ดร.ปุ่น ก็ยังหวังว่าโครงการนี้จะได้

รับการสานต่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อไป

ทัง้หมดนีค้งเป็นตวัอย่างทีช่ดัเจนว่า  ในฐานะวศิวกร

จะสามารถน�าเอาความรู ้ ความสามารถที่มีอยู่ ไปท�า

ประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างไร ดร.ปุ่น ฝากทิ้งท้ายให้คิด

ว่า “ถ้าเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราท�าอยู่ เป็นสิ่งถูกต้องแล้วก็จง

ท�าต่อไป แม้ว่าสิ่งที่ท�าอาจไม่ได้อยู่ในกระแสหลักก็อย่า

ท้อถอย... อย่าทิ้งความฝัน และใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในฐานะ

วิศวกรให้เป็นประโยชน์ มองข้ามข้อจ�ากดัในปัจจบุนัให้ได้ 

แล้วจะรูว่้าวศิวกรเป็นอาชพีทีม่คีณุค่าอย่างมากต่อโลกใบนี”้
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Knowledge วิศวกรพื้นถิ่น เราจะช่วยชาวบ้านสร้างบ้านราคาต�า่กว่าแสนบาท ได้อย่างไร?



ตัวอย่างพื้นที่ห้องเครื่องสูบน�า้ดับเพลิงถือว่าเป็นส่วนที่ส�าคัญที่สุดขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ห้อง
ด้านซ้ายกว้างขวางเข้าถึงง่าย ขณะที่ห้องด้านขวาพื้นที่เข้าบ�ารุงรักษาแทบไม่มี ท�าให้ขาดการ
บ�ารุงรักษา และไม่สามารถใช้งานได้

ตัวอย่างพื้นที่วางชุดระบายความร้อนแอร์แคบมาก แถมแบ่งเป็นสองชั้น ชั้นบนเป็นของห้องหนึ่ง 
ชั้นล่างเป็นของอีกห้องหนึ่งเวลาซ่อมบ�ารุงก็ต้องเปิดประตู ปัญหาที่เจอคือเครื่องระบายความร้อนไม่ออก 
ต้องติดพัดลมระบายที่ตัวเครื่องเพิ่ม

 สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
การก่อสร้างอาคารหลักๆ จะประกอบด้วย 
งานด้านสถาปัตยกรรม งานด้านวิศวกรรม
โครงสร้าง และงานด้านวิศวกรรมระบบ
ประกอบอาคาร ในบทบาทของแต่ละส่วนนั้น
ต่างก็มีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันต่อผู้
ใช้สอยอาคาร แต่จากประสบการณ์กว่า 20 
ปีท่ีผ่านมาพบว่าทั้งผู ้ประกอบการ และผู ้
บริโภคหรือผู้ใช้สอยอาคารในบ้านเราดูเหมือน
ยงัไม่ได้ให้ความส�าคญังานด้านวศิวกรรมระบบ
ประกอบอาคารมากนัก ทั้งๆ ที่ระบบประกอบ
อาคารในปัจจุบัน เปรียบเหมือนหัวใจของ
อาคารในส่วนที่ท�าให้อาคารน้ันยังคงมีชีวิตอยู่ 
ในอดีตอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากนัก สมัยปู่ยาตา
ยายเราไม่มไีฟฟ้า ไม่มนี�า้ประปา ระบบประกอบ
อาคารจึงไม่ใช่สิ่งส�าคัญ ปลูกบ้านหลังหนึ่ง 
มีการจัดวางห้องหับให้ดี มีการถ่ายเทอากาศ 
ท่ีดี และแขง็แรงทนแดดทนฝนได้กเ็พยีงพอแล้ว 
แต่ในปัจจุบัน ปัจจัยต่างๆ เปลี่ยนไปทั้งวิถีการ
ด�ารงชีวิต รูปแบบอาคารที่เป็นแนวดิ่งมาก
ขึ้น สิ่งอ�านวยความสะดวกต่อผู้ใช้สอยอาคาร 
ท�าให้ดเูหมอืนว่าเราจะกลบัไปใช้ชวีติเหมอืนสมยั
ปู่ย่าตายายได้ยากแล้ว เอาง่ายๆ ลองหลับตา
นึกว่าหากคนืหนึง่เรานัง่ท�างานอยูใ่นอาคารหรอื
  นอนอยู่ที่คอนโดเรา วันนั้น
  ไฟฟ้าดบั อปุกรณ์ทัง้หลาย
  ที่สนับสนุนระบบประกอบ

 
 ส�าหรับบ ้านเรา วิศวกรรมระบบ
ประกอบอาคารที่ยังไม่เป็นที่ให้ความส�าคัญมาก
นัก ปัจจัยหนึ่งคือ คนสร้างอาคารไม่ได้อยู่เอง 
จึงมองว่ามันคือค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
เพราะอุปกรณ์ต้องไปซื้อหามา และพื้นที่ติดตั้งก็
ไม่ใช่พื้นที่ขายโดยตรง หรือ ถ้าสร้างแล้วอยู่เอง
กย็งัไม่มคีวามเข้าใจมากนกั ยกตวัอย่างง่ายๆ จะ
มีใครที่ซื้อบ้านซื้อคอนโดหรือจะปลูกบ้าน ขอดู
แบบงานระบบบ้าง หรือถ้าขอดูจะมีซักกี่คนที่ดู
แล้วเข้าใจ ดงันัน้ในเอกสารแนะน�าโครงการส่วน
ใหญ่ก็จะโชว์แต่รปูลกัษณ์อาคาร หรอืการตกแต่ง

อาคารใช้งานไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้าแสงสว่าง 
เคร่ืองปรับอากาศ ลิฟต์ ฯลฯ รวมท้ังระบบ
ไฟฟ้าส�ารองฉุกเฉินก็เสียหายด้วย เราจะรู้สึก
อย่างไร ยิ่งถ้านั่งอยู่บนชั้นบนสุดของเจ้าตึก 
Burj Khalifa ที่ดูไบ ซึ่งสูงกว่า 800 เมตร 
นกึภาพไม่ออกเลยจรงิๆ หากเกดิเหตกุารณ์ดงั
กล่าว นี่ยังไม่รวมถึงสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง
และมีผลต่อภาวะความสบายของเราที่นับวัน
จะหนักหนาขึ้นเรื่อยๆ ฤดูกาลบ้านเราดูเหมือน
จะเหลืออยู่แค่ 2 ฤดู คือ ร้อน กับ ร้อน.. 
โค ตะ ระ อุณหภูมิสูงสุดแต่ละปี 40 องศา
ขึ้น คืนไหนอากาศร้อน ไม่ต้องมากมาย ถ้า
แอร์เสียนี่ก็เล่นเอาอยู่กันแทบไม่ได้เลย ส�าหรับ
ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ไม่แปลกใจเลยท่ีมักจะ
ได้ยินค�ากล่าวท่ีว่า “Building services 
are what makes a building alive”

ภายในอาคารที่หรูหรา ไม่ได้มีรายละเอียดอะไร
มากนักส�าหรับงานระบบ อย่างมากก็บอกว่า
มีอะไรให้ เช่น มีลิฟต์กี่ตัว มีสระว่ายน�้า แถม
แอร์ เครื่องท�าน�้าอุ่น อะไรท�านองนี้ จึงไม่แปลก
เลยที่งานด้านสถาปัตยกรรมคือสิ่งท่ีผู้ประกอบ
การและผู้ใช้สอยอาคารให้ความส�าคัญสูงสุด 
เน่ืองจากเป็นส่ิงสัมผัสได้คือความสวยงาม การ
ใช้สอยที่น่าอยู่ ส�าหรับด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
ก็เช่นเดียวกันเพราะสร้างแล้วต้องมั่นคงแข็งแรง 
ในขณะที่ วิศวกรรมระบบประกอบอาคาร คน
ส่วนใหญ่ยงัเข้าใจว่ากระทบเพยีงไม่กีช่วีติ แต่เหน็
มเีหตทุไีร กง็านระบบเป็นจ�าเลยทีห่นึง่ตลอด เช่น  
เหตเุกดิจากไฟฟ้าลัดวงจร หากมองจรงิๆ ผลกระทบ 
จากงานระบบประกอบอาคารท่ีมีปัญหาจะว่า
ร้ายแรง ก็อาจจะกล่าวได้ เช่น การเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ในอาคาร หรือผลกระทบต่อสุขอนามัยของ
ผู้ใช้สอยอาคารก็จะเข้าข่ายลักษณะตายผ่อนส่ง
 
 ในฐานะคนท�างานด้านนี้มานานพอ
สมควรทั้งด้านการออกแบบเพื่อการก่อสร้าง 
การควบคมุอ�านวยการตดิต้ัง ผูต้รวจสอบอาคาร
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ในการตรวจสอบ
การใช้งาน การบ�ารุงรักษา และความปลอดภัย
ในอาคาร รวมทั้งเป็นกรรมการกลางส�ารวจ
ความเสียหายภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือมี
ข้อขัดแย้งระหว่างลูกบ้านกับเจ้าของโครงการ 
ก็อยากจะให้ผู ้ประกอบการและผู ้บริโภคมี
ความตระหนักที่จะให้ความส�าคัญกับงานด้าน

วิศวกรรมระบบประกอบอาคาร โดยผู้ประกอบ
การต้องคัดเลือกสรรหาระบบที่ดีให้กับผู้บริโภค 
และผู้บริโภคก็ควรจะต้องทราบถึงการพิจารณา
เลือกโครงการท่ีมีการจัดเตรียมระบบประกอบ
อาคารที่ดีเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น การดูผัง
ห้องคอนโด นอกจากดผูงัอาคารห้องทีจ่ะซือ้หรอื
ชัน้ทีจ่ะซือ้เท่านัน้  อาจจะต้องขอดผูงัห้องชัน้บน
โดยเฉพาะเหนือห้องเราว่ามีห้องน�้าอยู่ตรงไหน 
หลายท่ีจะประสบปัญหาเน่ืองจากการจัดวางผัง
ห้องโดยห้องน�้าอยู่เหนือห้องนอน เมื่อมีการรั่ว
ไหลก็จะสร้างความเดือดร้อนร�าคาญ  การตรวจ
ดูต�าแหน่งติดตั้งชุดระบายความร้อนของแอร์ ที่
สถาปนกิมกัจะเรยีกมนัว่าเหบ็ตกึ เพราะจะท�าให้
ตกึไม่สวยงาม แถมยงัต้องใช้พืน้ทีต่ดิตัง้ ซึง่ไม่นบั
เป็นพืน้ทีข่ายอกี จงึมกัจะหาวธิซ่ีอนหรอืให้พืน้ที่
จ�ากดับางแห่ง ชนดิต้องใช้ไอ้แมงมมุมาซ่อมบ�ารงุ
กันเลยทีเดียว อีกตัวอย่างหนึ่ง ซื้อบ้านราคา
หลายสิบล้านแต่ต้องมาเจอปัญหาชักโครกกดไม่
ลง เพราะไม่มีการติดตั้งท่อระบายอากาศเชื่อม
ต่อกับท่อระบายน�้าท้ิง หรือท่ีแย่กว่านั้น ท่อน�้า
จากอ่างล้างจานตันแล้วท�าอะไรไม่ได้ ต้องตัดต่อ
ท่อมาเดินลอยข้างนอกอาคาร เพราะโครงการ
เล่นเดินท่อผ่านใต้พื้นยาวจากอ่างล้างจานไปถึง
บ่อพักโดยไม่มีช่องท�าความสะอาดที่พื้น (Floor 
Clean Out) เป็นต้น
 
 นอกจากน้ันสิ่งท่ีต้องพึงระวังส�าหรับ
บางโครงการโดยเฉพาะอาคารท่ีเป็นการปรบัปรงุ

อาคารเดิม มีอยู่แห่งหนึ่งไปตรวจสอบในฐานะ
กรรมการกลางมข้ีอพพิาทระหว่างเจ้าของอาคาร
กับนิติบุคคลอาคาร เนื่องจากมาทราบภายหลัง
ว่าอปุกรณ์หลกัทีต่ดิตัง้ในอาคาร เช่น ลฟิต์ เครือ่ง
สบูน�า้ประปา เครือ่งสบูน�า้ดบัเพลงิ เป็นของเก่าที่
ตดิตัง้ตัง้แต่เริม่ก่อสร้างอาคารมาหลายสบิปีแล้ว 
สิ่งท่ีจะเป็นภาระกับผู ้อยู ่อาศัยในอาคารก็คือ  
ค่าไฟแพง ค่าซ่อมบ�ารุงสูง

 ส�าหรบัแนวทางการออกแบบวศิวกรรม 
ระบบประกอบอาคาร ในอนาคต ของที่ประเทศ
พัฒนาแล้ว จะมุ่งเน้นที่จะให้ความส�าคัญในการ
ตอบสนองต่อการสร้างความอยูส่บาย อย่างยัง่ยนื 
(Smart Life and Sustainable) บนพืน้ฐานของ
การพจิารณาทีใ่ห้ความส�าคญัครบทัง้วฏัจกัรชวีติ
ของอาคาร (Building Life cycle) โดยมีองค์
ประกอบที่ส�าคัญหลักๆ ดังนี้
·	ความสะดวกสบาย
·	ความปลอดภัย
·	สุขอนามัยที่ดี
·	ต้นทุนการใช้งานต�า่
·	 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
·	มีนวัตกรรมที่เหมาะสม

 ทิศทางท่ีส�าคัญของการพัฒนา การ
ก่อสร้างอาคารที่ให้ความส�าคัญต่องานด้าน
วิศวกรรมระบบประกอบอาคารท่ีเราพอจะได้
เห็นและได้ยินกันมากในปัจจุบัน คือการก�าหนด

มาตรฐานอาคารเขียว (Green Building) ซึ่ง
เป็นอาคารที่สร้างขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เป็นอาคารประหยัด
พลังงาน ประหยัดการใช้น�้า ใช้วัสดุก่อสร้างที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสิ่งที่จะเห็นได้อย่าง
ชัดเจนของการพัฒนาสู่ความเป็นอาคารเขียวใน
ระดับมาตรฐานสากลท่ีหลายประเทศยอมรับ 
คือ มาตรฐานอาคารเขียวท่ีเรามักเรียกกันย่อๆ
ว่า LEED หรือ Leadership in Energy and 
Environmental Design ภายใต้องค์กรด้าน
อาคารเขียวของสหรัฐอเมริกา คือ U.S. Green 
Building Council ที่ได้ก�าหนดเกณฑ์การ
ประเมินระดับการเป็นอาคารเขียวไว้ 6 หัวข้อ 
ซึง่ใน 4 หวัข้อนัน้จะเป็นส่วนทีก่ล่าวถงึและเชือ่ม
โยงกับระบบประกอบอาคารทั้งสิ้น คือ การใช้
น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พลังงานอย่าง 
มีประสิทธิภาพ คุณภาพภายในอาคารที่ดี และ
การใช้นวัตกรรมที่เหมาะสม 

 ดังนั้นนอกจากผู้ประกอบการ และผู้
บรโิภคทีต้่องปรับตวัแล้ว ทีส่�าคญัทีส่ดุคอืวศิวกร
ท่ีท�างานเกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมระบบ
ประกอบอาคารก็ต้องปรับตวัในการเป็นผูก้�าหนด
ทิศทางและให้ข้อมูลที่ถูกต้องด้วย
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เรื่อง/ภาพ:
ปัญจะ ทั่งหิรัญ รุ่น 16
วุฒิวิศวกร วิศวกรรมเครื่องกล
วก. 751

วิศวกรรมระบบ
ประกอบอาคาร
Building Services
Engineering
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สุรพงษ์ เพียรประสพ (รุ่น 6)
เจ้าของกิจการฟาร์มโคนม

บ่อยครั้งที่เราได้เห็นบุคคลที่ประสบความสำ เร็จใน
ชีวิต ผู้ซึ่งเป็นที่ชื่นชม และเป็นแบบอย่างให้กับคน
อกีมากมาย แตค่งไมบ่อ่ยนกัทีเ่ราไดรู้เ้บือ้งหลังชวีติ
ของบุคคลที่น่ ายกย่องเหล่านั้น ว่ามีความ
เปลี่ยนแปลง และน่าสนใจเพียงใด คอลัมน์นี้จะนำ  
ผู้อ่านทุกท่านไปสัมผัสกับตัวตน และเรียนรู้ 
จุดเปลี่ยนสำ คัญในชีวิตของผู้ที่จบการศึกษาทาง
ด้านวิศวกรรม แต่ไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นวิศวกร 
ว่ามีแนวทาง และวิธีคิดอย่างไร จึงทำ ให้ประสบ
ความสำ เร็จและมีความสุขในการทำ งานได้

But not Engineer
I’m Entaneer

outside
the box

“นมดี นมจากเต้า เรามีฟาร์ม” 
เพลงสมัยเด็กๆ ที่ผมนึกถึง พอรู้ตัวว่า
จะได้ไปพบเพื่อสัมภาษณ์กับพี่สุรพงษ์  
เพียรประสพ รุ่น 6 เจ้าของฟาร์มโคม ใน
จังหวัดกาญจนบุรี

วิศวกรโยธาท�าไมถึงหันเหผันตัวเอง
มาเป็นเกษตรกรได้ล่ะครบั? พีส่รุพงษ์อมยิม้
ก่อนให้ค�าตอบแบบนุ่มลึกว่า "ผมชอบ
เลี้ยงสัตว์ แต่จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเพราะต้อง
มาดูแลกิจการไร่อ้อยแทนคุณพ่อ ท่านเสีย 

เยอะมาก อ่านหนังสือไป หลายเล่มทั้ง เอกสาร 
หนังสือ ต�ารา อ่านจนเข้าใจในระดับหนึ่ง แล้วจึง
ตดัสนิใจลงทุนอย่างจรงิจงั โชคดท่ีีระหว่างด�าเนนิ
งาน เวลามปัีญหา สามารถศึกษาหาความรูไ้ด้จาก
โรงพยาบาลสัตว์ และกรมปศุสัตว์"

"แต่ส�าหรบัเจ้าของฟาร์ม เราต้องเผชญิกบั
ปัญหาท่ีมีท่ัวไป ท้ังเรื่องบุคลากร และวัตถุดิบ  
แต่สิง่ทีต้่องระลกึไว้เสมอคอื ความไวในการแก้ไข
ปัญหา นีถ่อืเป็นเรือ่งท่ีส�าคญัมาก เพราะเกีย่วพนั
กบัสตัว์ท่ีเราดแูลอยู ่ถ้าท�าการรกัษาได้ช้า ย่อมมี

โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการสูญเสียได้ง่าย" 

วันนี้ ของพี่ สุ รพงษ ์ดูมี ความสุขมาก  
พี่สุรพงษ์ดูแลครอบครัว ดูแลฟาร์ม และดูแล
สังคม โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีเป็นเครือข่าย  
สิ่งที่พี่สุรพงษ์ได้ฝากให้รุ ่นน้องที่ก�าลังต่อสู ้  
ทั้งในสายงานอาชีพวิศวกรและในสายงานอื่นๆ 
คือ “ปัญหาอุปสรรคมีทุกอาชีพ เพราะฉะนั้น
จะประสบความส�าเร็จได้หรือไม่ ต้องรู ้จักแก้
ปัญหา และก็ก้าวต่อไปให้ได้ คนเราจะประสบ
ความส�าเร็จได้ ถ้าอดทนและพยายาม สักวันจะ

สามารถข้ามไปสู่ความส�าเร็จในชีวิตได้ และผม
เชื่อว่าทุกคนท�าได้ครับ”

หัวใจที่แกร่งกล้า บวกกับความไม่ย่อท้อ 
ท�าให้พี่ชายคนนี้ของพวกเรา เจ้าของฟาร์ม
โคนม ประสบความส�าเร็จในชีวิตเป็นอย่าง
มาก ที่ส�าคัญคือ การให้ความรักและความ
อาทรแก่สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ด้วยความจริงใจ
อย่างเสมอมา

“พี่สุรพงษ์ คุณคือโคบาล”

กระทันหัน" หลังจากที่พี่สุรพงษ์เรียนจบ
การศึกษาที่คณะวิศวฯ มช. แล้ว แต่ใน
ขณะนัน้น้องๆ ก�าลังเรยีนกนัอยู ่จงึอาสารบั 
ผิดชอบดูแลทุกคนในครอบครัว "เริ่มแรก
จากการท�าไร่อ้อย และงานรับเหมาไปด้วย 
จากนั้นได้มาท�ารับเหมาเต็มตัว แต่ได้รู้จัก
กับเพื่อนที่ท�าฟาร์มโคนมที่อ�าเภอท่าม่วง 
จึงเกิดความสนใจมาก และด้วยส่วนตัว
ชอบเล้ียงสัตว์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงได้
ศึกษา และท�าฟาร์มโคนมตั้งแต่นั้นเป็นต้น
มา ตอนนั้นต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

วิศวกรนอกกรอบ

Cover Story
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ศิรพันธ์ วัฒนจินดา (รุ่น 32)
ดารานักแสดง

จักรรินทร์ ดวงมณีรัตนชัย (รุ่น 18)
นักดนตรี วงหินเหล็กไฟ และวง The Sun

born to be  
the star

rock never dies

สาวสวยคนหนึ่งที่จบวิศวฯ มช. แต่กลับ

ก�าลังโด่งดังอย่างมากในแวดวงบันเทิง เธอเป็น

นางเอกทั้งในจอเงินและจอแก้ว ชั่วโมงนี้ผมขอ

ยกให้น้องนุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา (รุ่น 32) และ

วนันีโ้ชคเข้าข้างผมแล้ว เพราะก�าลงัจะได้เจอนุน่  

"ซุปตา" ตัวเป็นๆ ตื่นเต้นมากครับ

เมื่อเจอนุ่น ประโยคฮิตของคนไทยเมื่อเจอ

ดาราก็ผุดขึ้นมาในใจว่า “ตัวจริง สวยกว่าในทีวี

อีกนะครับ”

เธอดูมีแสงเปล่งประกาย เหมือนที่ใครๆ 

หลายคนบอกว่าพวกดารามกัมอีอร่า ท�าให้ดแูตก

ต่างจากคนธรรมดา แต่เมื่อได้คุยกันก็รู้สึกหาย

เกรง็ และสบายใจ เพราะนุน่เป็นกนัเองมากครบั

นุ่นเล่าเบื้องหลังการเข้าวงการให้ฟังว่า 

"ตอนประมาณปี 3 ได้ไปเดินเล่นกับเพื่อนๆ ที่

กาดสวนแก้ว วันนั้นอารมณ์แบบใส่เสื้อ Shop 

เดินกันเป็นกลุ่ม ด้วยความที่เป็นผู้หญิงตัวสูง

คนเดียวที่เดินมาในกลุ่มผู้ชาย เลยมีพี่คนหนึ่ง

เข้ามาขอถ่ายรูปเพื่อส่งประกวดดัชชี่เกิร์ล ใน

ปี 2004 ไม่คิดว่าจะเข้ารอบ แต่เอาไปเอามา 

กลับได้รางวัลชนะเลิศและท�าให้ได้อยู่ในวงการ

บันเทิงมาจนทุกวันนี้"

ความรู้สึกของนุ่น สาวน้อยเอ็นทาเนียร์ 

ที่มาอยู่ในสายอาชีพที่แตกต่างจากที่ได้เคยเรียน

มา นุ่นบอกว่า สนุกและท้าทาย แต่ด้วยความ

ชอบส่วนตวัตัง้แต่สมยัเดก็ๆ ท่ีอยากเล่นละครเวที 

พอได้มาอยู่ในวงการนี้จริงๆ มันเหมือนกับความ

ฝัน แต่ผมเชื่อว่าการมาถึงจุดนี้ จุดสูงสุดที่ผู้หญิง

วงการนีอ้ยากมายนื ในต�าแหน่ง “นางเอก” ไม่ใช่

เรือ่งบงัเอญิแน่ๆ  เท่าทีท่ราบนุน่เป็นคนท่ีมคีวาม

ตัง้ใจสูง มัน่ใจในตวัเอง และอดทน เรยีกได้ว่าเป็น

คนมีฝีมือและพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆ เสมอ เรา

จึงเห็นนุ่นทั้งในละคร และภาพยนตร์ในบทบาท

ที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามในวงการ

มายานุ่นต้องเผชิญกับอุปสรรคบ้าง นุ่นเปิดใจ

ว่า "วงการนี้คือสังคมที่ต้องเปิดกว้าง ยอมรับกับ

ค�าวิจารณ์ และที่ส�าคัญการเอาตัวรอดในกระแส

ข่าวต่างๆ ที่ดีและไม่ดี ตอนแรกๆ เครียดมาก 

แต่พอได้แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะกับตัว

เรา เช่น ศึกษาและปฏิบัติธรรม  กลับท�าให้อยู่

ได้สบายใจมากขึ้น เพราะเราทราบดีว่าเราคงไม่

ได้เป็นนางเอกไปตลอด ถ้าวันหนึ่งผู้ชมลดความ

นิยมในตัวเราไป เราก็ต้องไปเล่นในบทบาทอื่น 

ซ่ึงเราควรพร้อมที่จะท�าให้ดีในทุกๆ บทที่ได้รับ

มา เพราะนี่คืออาชีพของเรา"

ผมสงสัยว ่านุ ่นอยากกลับไปท�าอาชีพ

วิศวกรบ้างไหม นุ่นตอบแบบไม่ลังเลว่า "ตอน

นี้คงจะไม่ แต่อนาคตเธออยากเข้าไปศึกษาใน

อตุสาหรรมสนิค้า และอาจสร้างสนิค้าในแบรนด์

ของตัวเอง ถึงตอนนั้นคงจะได้ใช้ความรู้ทางด้าน

วิศวกรรมเข้ามาสนับสนุน เพราะจริงๆ นุ่นจบ

มาในสาขาวศิวกรรมอตุสาหการ นุน่ยงัเสรมิด้วย

ว่าการเรยีนในคณะฯ ท�าให้ได้ฝึกความมเีหตมุผีล 

และตรรกะการใช้ชวีติทีเ่ป็นระบบมาก ซึง่ความรู้

บางอย่างก็ได้น�ามาใช้จริง เช่น เวลาล้างจาน นุ่น

น�าวิธีการเรียงล�าดับและจัดกระบวนการมาใช้ 

บางครั้งแค่เรื่องชีวิตประจ�าวันง่ายๆ เราก็ได้น�า

วิธีการจัดการมาใช้ได้ เรียกว่าถูกปลูกผังมาใน

ความคิดกันเลยทีเดียว และนุ่นก็ได้น�าไปใช้ใน

การวางแผนการท�างานด้วยเช่นกัน"

เวลาของการสัมภาษณ์ช่างผ่านไปอย่าง

รวดเร็ว แต่แค่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับดาราคิว

ทองอย่างนุ่น ศริพนัธ์ แค่น้ีผมกย็ิม้กริม่ มคีวาม

สุขกลับบ้านได้แล้วล่ะครับ สู้ต่อไปนะครับน้อง

นุ่น พี่ๆ น้องๆ ทุกคนเป็นก�าลังใจและจะคอย

ชื่นชมผลงานของน้องตลอดไปครับ

ถ้าให้เอ่ยชื่อวงดนตรีร็อกเกอร์ในต�านาน วงที่ทุกคนจะต้อง
นึกถึงแน่นอนคือ “วงหินเหล็กไฟ” และ “วงเดอะซัน” ในเบื้อง
หลังความความโด่งดัง ความมันส์ ของทุกๆ เพลง จะต้องมีมือ
กีต้าร์มหากาฬคนนี้อยู่เสมอ พี่ป็อบ จักรรินทร์ ดวงมณีรัตนชัย 
รุ่น 18

พีป็่อบย้อนอดตีให้ฟังว่า ทกุอย่างเกดิจากความสขุจากการเล่น
ดนตรี เริ่มเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม สมัยนั้นฝึกเล่นกีตาร์
โดยใช้วิธีแกะเทปแล้วฝึกเอง ชอบซื้อนิตยสาร Guitar World และ 
Young Guitar มาอ่าน

"พอได้เข้ามาเรียนอยู่ที่คณะวิศวฯ มช. เร่ิมรู้แล้วว่าตัวตนมัน
เริม่ออก จากทีไ่ด้แสดงในงาน Nut ของคณะฯ กลายเป็นความอยาก 
อยากที่จะเป็นนักดนตรีจริงๆ และจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อได้มีโอกาส
ร่วมตั้งวงดนตรีกับเพื่อนๆ ในคณะฯ ชื่อวง "Force" ตอนเรียนอยู่ชั้น
ปี 4 และได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันของมหาวิทยาลัย ตอนนั้นได้
รางวัลชนะเลิศ ดีใจและภูมิใจมาก หลังจากนั้นวงของเราจึงตัดสินใจ
ไปประกวดต่อทีก่รงุเทพฯ ในงาน Coke Music Awards แต่ตอนนัน้
ได้เข้าไปถงึแค่รอบ 5 ทมีสดุท้าย" (แค่นัน้ก็เทพแล้วครับ ผมคดิในใจ) 
จากนั้นหลังเรียนจบ ด้วยความรักในดนตรี พี่ป็อบจึงได้มาร่วมในวง
หินเหล็กไฟ และอยู่ในวงการเพลงมาจนถึงทุกวันนี้

มช่ีวงหนึง่ท่ีเกดิปัญหาภายในวงหนิเหลก็ไฟ และแยกวงกนัไป 
แต่ก็ได้กลับมารวมตัวอีกครั้งในชื่อวงว่าเดอะซัน ท�าให้ผู้ชมและผู้ที่
ตดิตามแนวเพลงแบบนี ้รูจ้กัพีป็่อบในนามของ ป็อบเดอะซนัมากกว่า 
ปัจจุบันพี่ป็อบออกทัวร์คอนเสิร์ตร่วมกับเพื่อนๆ ในวง นอกจากนั้น
ท�าหน้าที่เรียบเรียงดนตรีบ้าง และเป็นโปรดิวเซอร์บ้าง เรียกได้ว่า 
ความรักในดนตรี ท�าให้อยู่ในเส้นทางอาชีพนี้มาอย่างยาวนาน 

สิ่งท่ีพี่ป ็อบฝากให้น้องๆ คณะฯ คือ "ให้รับผิดชอบต่อ 
ความฝันของตนเอง นั่นหมายความว่า ถ้าเรามีความฝันอะไร นั่นคือ
เป้าหมาย  ฝันอย่างไร ต้องมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นให้ได้ และคิดเสมอ
ว่าวันนึงจะต้องประสบความส�าเร็จ น้องๆ ที่จบใหม่ในยุคนี้ อาจจะ
ไม่ได้ประกอบอาชพีในสายทีต่วัเองเรียนมาโดยตรงเพราะฉะนัน้ต้อง
รู้จักตัวเองให้เร็ว ผลักดันตัวเองให้ท�างานให้เก่ง และต้องเป็นคนดี  
นั่นย่อมส่งผลให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าด้วย" 

จริงๆ ผมอยากจะคุยกับพี่ป็อบให้มากกว่านี้ เพราะรู้สึกว่า
ประสบการณ์ของพี่เขาน่าสนใจและน่าน�ามาถ่ายทอดมากๆ แต่
เนื่องจากครั้งนี้เวลาในการคุยกับพี่ป็อบมีไม่มากนัก แค่เฉพาะใน
ช่วงพักของทัวร์คอนเสิร์ตเท่านั้น ผมได้ถ่ายรูปเท่ห์ๆ ของพี่ป็อบ
มา ได้ชมกันด้วย นี่แหละครับมือกีตาร์ในต�านานของเมืองไทยอีก
คนที่ชื่อ ป็อบ เดอะซัน
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สุกิจ ก้อนทอง (รุ่น 26)
GOlf TEAChiNG PRO

พลเรือตรีเฉลิมพล สี่พร (รุ่น 1)
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

HOLE IN ONE

man of
honors

ผมได้มีโอกาสแวะไปเยี่ยมและพูดคุย
กับพี่เฉลิมพล รุ่นพี่วิศวฯ เกียร์ 1 ซึ่งปัจจุบัน
นี้ พี่เฉลิมพล ครองยศพลเรือตรี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ทรงคุณวุฒิของกองทัพเรือ ท�างานออกแบบ
ก่อสร้างทุกอย่างๆ ท่ีเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
ของกองทัพเรือ งานวิศวกรรมที่รับผิดชอบมี
ทั้งด้านเครื่องกล โยธาสิ่งก่อสร้าง งานตกแต่ง
สถานที่ อาคารเวทีซึ่งรวมไปถึงงานราชพิธี ซึ่ง
ในขณะนี้ก�าลังออกแบบ และดูแลการก่อสร้าง
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ พี่เฉลิมพล
กระซิบว่างานของกรมฯ ในบางชิ้นมีมูลค่า
หลายพันล้าน แต่งานเล็ก งานใหญ่ ต้องผ่าน
มือของกรมช่างทั้งหมด 

ค�าถามที่เกิดขึ้นมาในหัวของผมตอนนี้ก็
คือ จบวิศวฯ แล้วมาอยู่ในกองทัพเรือได้ยังไง  

พี่เฉลิมพลยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ ก่อนให้ค�า
ตอบว่า "ชะตาฟ้าลิขิตส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วน
เกิดจากการผลักดันของคุณพ่อด้วย ท่านชอบ
ทหารเรือมาก ตอนที่พี่ได้ท�างานใหม่ๆ ก็ได้ทุน
ไปเรียนต่อท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาเลย พอหลัง
จากจบการศึกษาและได้กลับมาท�างานที่กรมฯ 
ยิ่งรู้สึกท้าทาย สนุกกับงานมาก และเป็นงาน
ท่ีชอบ เหมือนว่าได้น�าความรู้ท่ีร�่าเรียนมา เอา
มาใช้ได้โดยตรง" ผมฟังพี่เฉลิมพลเล่าเรื่องต่างๆ 
นานา ดูแล้วพี่เขามีความสุขมากกับงานที่ท�านี้
อยู่ ผมว่าส่วนหนึ่งเพราะงานราชการทหาร คือ
เกียรติประวัติ เป็นความภาคภูมิใจในชีวิตที่ได้
รบัใช้ชาต ิก่อนจะได้ลากนัไป ผมขอให้พีเ่ฉลมิพล 
ฝากอะไรถึงรุ่นน้องๆ สักนิด โดยเฉพาะรุ่นน้อง
ที่ก�าลังจบแล้วออกจากรั้วมหาวิทยาลัยไปสู่โลก
แห่งความเป็นจริง สิ่งเดียวที่พี่เฉลิมพลได้ฝาก

และทิ้งท้ายไว้คือ "อยากให้น้องๆ สร้างความ
มั่นใจในตัวเอง ให้มั่นใจในสิ่งที่คุณพูด กล้าจะ
ตัดสินใจ กล้าในสิ่งที่จะท�าถูกที่ควร ที่ส�าคัญ
การเรยีนวศิวฯ คอืการประยกุต์ทางวทิยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ค่อนข้างเป็นหลักการที่ตายตัว แต่
หลักการทางวิศวฯ ไม่ใช่ ขอให้ฟังให้มาก เรียนรู้
ให้มาก และสร้างประสบการณ์ให้เกิดกับตัวเอง  
รู้จริงแล้วก็ไปแยกแยะว่า จริงหรือไม่จริง อย่า
ยอมทุกเรื่อง ต้องแกร่งกล้า ต้องสู้กับเขาได้" 

นี่ แหละครั บชาย
ชาติทหาร หัวใจเหล็ก 
ที่น่ายกย่องอีกท่านหนึ่ง

นักกอล์ฟหลายคนกล่าวว่า กอล์ฟคือกีฬาของสุภาพบุรุษ 

นี่ไม่ได้หมายความว่ากีฬากอล์ฟเป็นกีฬาของท่านชายแต่เพียง

เท่านั้นนะครับ แต่หมายถึงว่าเป็นกีฬาที่มีแต่ความสุภาพ ผู้เข้า

แข่งขันน้ันต้องแข่งกับตัวเองเป็นหลัก มิใช่เพื่อนร่วมก๊วนแต่ 

อย่างใด เป็นกีฬาที่ฝึกจิตใจให้แข็งแกร่งและกล้าตัดสินใจ 

เพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดจะน�าไปสู่สกอร์ที่ไม่น่าประทับใจ 

นักกอล์ฟเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์ ชวนให้หลงใหล และผมเชื่อว่าม ี

พี่น้องคณะฯ เราอีกหลายท่านก�าลังสนใจ และหลายคนก�าลัง

ฝึกฝนวงสวิงกันอยู่ ถ้าใครก�าลังหา Teaching Pro ดีๆ อยู่ วันนี้

ผมขอแนะน�าโปรสุกิจ ก้อนทอง (รุ่น 26) ครับ

ย้อนอดตีกนัเลก็น้อย คณุสกุจิเรยีนจบสาขาวศิวกรรมจกัรกล

การเกษตร หลงัจากจบการศกึษาได้มาท�างานเป็นวศิวกรฝ่ายผลติ ที่

โรงงานบรษิทัซนัสตาร์ เอนจเินยีริง่ ประเทศไทย ท�างานได้ประมาณ 

4-5 ปี "ช่วงนัน้ต้องท�างานล่วงเวลาเยอะ จงึรูส้กึเหนือ่ยมาก ท้ังนีอี้ก

เหตผุลกคื็อต้องเดนิทางไกลจากบ้านไปทีท่�างาน คดิว่าเราเดนิทางไป

กลับ ตกวันละ 6 ชั่วโมง จึงได้ตัดสินใจลาออก และได้ไปร่วมหุ้นกับ

เพื่อนๆ ท�าร้านอาหารที่คลองตันได้ระยะหน่ึง แต่ด้วยความชอบตี

กอล์ฟทีม่มีาตัง้แต่สมยัมธัยมแล้ว จงึได้เข้าไปเรยีนหลกัสตูรปรญิญา

ตรกีารบรหิารจดัการกอล์ฟของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง รุน่ท่ี 1 พอ

เรยีนจบแล้ว จงึไปสอบเป็นโปรกอล์ฟ เมือ่สอบผ่านแล้ว กห็นัมาสอน

กอล์ฟแบบอสิระมา 4 ปีแล้ว จนกระทัง่มาสอนประจ�าทีโ่รงเรยีนสอน

กอล์ฟเชาว์รัตน์ได้ประมาณปีกว่าๆ แล้วครับ"

โปรสอน กคื็อครสูอนตกีอล์ฟ พีสุ่กจิบอกว่า "อยากให้นกักอล์ฟ

ทกุคนตไีด้ด ีมคีวามสุข อาชีพครเูป็นอาชีพทีม่เีกยีรต ิถ้าเราเป็นครทูีด่ี 

ลกูศษิย์จะให้ความรกัเรามาก" ด้วยเหตนุีพ้ีส่กุจิจะตัง้ใจถ่ายทอดวชิา 

เต็มที่ แม้แค่ในเวลาเพียง 1 ชม. ปัจจุบันพี่สุกิจมีลูกศิษย์ที่มีอายุ

ตั้งแต่ 6 ขวบ ไปจนถึง 60 ปี ทีนี้ต้องวางแผนการสอนให้เข้ากับวัย

ด้วย เช่น เด็กเล็กๆ จะต้องการความสนุก ต้องวางตัวเป็นเพื่อนของ

เขา ส�าหรบัลูกศิษย์วยัอาวโุส จะต้องวางตวัให้เหมาะสม เป็นผูรู้ ้สร้าง

ความน่าเชื่อถือให้ได้ตั้งแต่เริ่มต้น

เสียดายที่ผมไม่มีหัวทางด้านการกีฬาเลย ไม่ง้ันผมคงต้อง

ขอให้พี่สุกิจจับวงสวิงให้ผมซะหน่อย สิ่งที่ผมสัมผัสได้คือ ความ

เป็นครูกับความเป็นโปร ผมว่ามันน่าเลื่อมใสมาก ตั้งแต่วินัยใน

การฝึกซ้อม การเอาจริงเอาจัง จนมาถึงวันนี้ได้ของโปรสุกิจ ผม

ว่าความภาคภมูใิจของโปรสกุจิตอนนีค้อื มลีกูศษิย์ลกูหามากมาย 

และเขาเหล่านั้นมีความสุขมากขึ้น กับการตีกอล์ฟ กีฬาท่ีเขา 

เหล่านั้นหลงรัก
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อังคณา มาศรังสรรค์ (รุ่น 18)
กระบวนกร โรงเรียน พ่อ แม่ ลูก

the great 
teacher

วันนี้ผมได้มาสัมภาษณ์พี่นายช่างหญิง

คนหนึง่ ได้ทราบข่าวว่าพีเ่ขาเป็น “กระบวนกร” 

ยิง่ท�าให้ผมอยากรูจ้กั และเข้าใจว่าอาชพีนีคื้อ

อะไร ผมขอแนะน�า พี่อังคณาให้ทุกคนได้รู้จัก

ครับ ผมขอเรียกพี่เขาสั้นๆ ว่า พี่ณา นะครับ

พี่ณาจบสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลังจาก

จบแล้วได้เป็นอาจารย์ที่คณะฯ เรา แต่ท�างาน

เพียง 1 ปี แต่พี่ณาบอกว่า มันไม่ใช่ตัวเรา คือ

พี่ณาไม่ถนัดกับระบบราชการ จึงได้ตัดสินใจ

ลาออก แล้วก็ไปเรียนต่อ ในระดับปริญญาโท

สาขาโทรคมนาคม ซึง่หลงัจากจบการศึกษาแล้ว

จึงมาท�างานที่ บริษัทสามารถวิศวกรรมจ�ากัด 

(Samart Engineering) ตัวตนจริงๆ พี่ณาบอก

ว่า พีเ่ป็นคนบ้างาน ผูใ้หญ่จงึเอ็นดแูละได้รบัการ

สนับสนุนเป็นอย่างดี แต่วันหนึ่งพี่ณาก็มาเจอ

กับจุดหักเหอีกครั้ง บอกกับตัวเองว่า ไม่อยาก

ท�างานเป็นวิศวกรอีกต่อไปแล้ว  จึงลาออกแล้ว

มาท�าโรงเรยีนสอนเสรมิ เช่น สอนภาษาองักฤษ 

จินตคณิตฯ โดยเป็นคุณครูมา 13 ปี 

จุดเปล่ียนในการท�างานเกิดขึ้นอีกครั้ง 

เม่ือพี่ณาค้นพบว่า การที่ปล่อยให้เด็กๆ เรียน

รู้ตามเสียงของสังคม ซึ่งเป็นผลพวงที่เกิดจาก

ระบบการศึกษา แต่ทว่าการศึกษามิได้เอ้ือให้

มนุษย์ค้นพบศักยภาพที่อยู่ในตัวเองเลย เรื่องนี้

พีณ่าได้เล่าประสบการณ์ของตวัเองไว้ว่า “ตอน 

ม. 3 ครูชมว่าพี่เก่งวิชาคณิตศาสตร์ ตอนนั้นคิด

ว่าเป็นผู้หญิงเก่งค�านวณ ต้องเรียนวิศวฯ สิ มัน

เท่ห์ แต่ว่าตอนเรียนวิศวฯ ปี 2 ลงวิชาตัวเลือก

เสรี Psychology 101 พี่อ่านหนังสือจนจบในคืน

เดียว และได้เกรด A วิชาท่องจ�าเป็นตัวแรก” 

"แสดงว่า ถ้าได้ลองทบทวนตัวเอง จะพบว่า 

ธรรมชาติของเราหรือความเป็นตัวเรา อาจไม่ใช ่

สิ่งที่เป็นอยู่ก็ได้"

ด้วยเหตุนี้พี่ณาจึงเปิดโรงเรียนสอนเสริม 

ด้วยความฝันท่ีว่าอยากสร้างการศึกษาท่ีท�าให้

เด็กเรียนแล้วมีความสุขค้นพบตัวเอง โรงเรียน 

พี่ณาประสบความส�าเร็จอย่างมาก แต่ว่าสิ่งที่ตาม

มาคอื ความเครยีด "โดยเฉพาะทีเ่กดิกบัครอบครวั 

เพราะว่ามีความคาดหวัง ได้ช่วยผู้อื่นไว้ดีมาก แต่

กับครอบครัวตัวเองกลับเหมือนยังไม่ดีพอ และ

อีกปัญหาคลาสสิกก็คือ พ่อแม่และครูบีบบังคับ

เดก็เยอะเกนิไป นีเ่ป็นการแก้ไขปัญหาทีป่ลายเหตุ

ของสังคมเรา" 

ด้วยเหตุดังนี้ท�าให้พี่ณาหันเหตัวเองมา

ศึกษาตัวเหตุ นั่นคือ พ่อ แม่ ลูก และครูแทน 

ในหน้าที่ที่เรียกว่า “กระบวนกร: Facilitator” 

หรืออาจเรียกว่า “วิทยากรกระบวนการ” คือ

คิดและจัดการพาผู ้ร ่วมกิจกรรมท�ากิจกรรม 

Workshop ส่งผลให้ผู ้ปฏิบัติค้นพบองค์ความ

รู้บางอย่างแล้วใช้ได้เฉพาะของตัวเอง ไม่ใช่เกิด

จากประสบการณ์ของคนหน่ึงคน ให้พวกเขา

ได้ใคร่ครวญ มีกระบวนการที่ชักจูงให้พูดคุยมี 

วงสนทนากันให้ได้พบ ด้วยความเชื่อที่ว่า “ไม่มี

กระบวนการ หรือองค์ความรู้ใดๆ ที่สามารถใช้ได้

กับทุกๆ คนเพราะเราทุกคนล้วนแตกต่างกัน”

พี่ณาให้ข้อคิดว่า การตัดสินใจเปลี่ยนแปลง

กับชีวิตบ่อย ต้องไม่กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ แต่ยึด

หลักว่า  “ถ้าเราอยากเปลี่ยนงานเพราะเราเจอ

แรงบันดาลใจใหม่ ไม่ใช่เปลี่ยนเพราะเซ็งที่นี่” ถ้า

เจอบางสิง่มแีรงบนัดาลใจใหม่ให้เราเข้าไปหา อย่า

ไปกั๊กชีวิต อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง ถ้าเราเชื่อว่า

อีกที่มีพลังบางอย่างที่ดึงเราเข้าไป เราก็ต้องลุย

นั่งคุยกับพี่ณาไปเรื่อยๆ ท�าให้ผมรู ้สึกว่า 

ก า ร ตั ด สิ น ใ จ
เป ล่ี ยนแปลงกั บ
ชีวิตบ่อย ต้องไม่
กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่

“

”

พี่ณาช่างเป็นหญิงแกร่ง เป็นคนที่มีอิสระในความ

คิด และกล้าเปลี่ยนแปลงในทุกจังหวะของชีวิต 

ประสบความส�าเร็จทั้งในด้านการงาน ครอบครัว 

และไม่ลืมที่จะตอบแทนสังคม แต่ก็ไม่ใช่ว่าชีวิตที่

ผ่านมาจะสวยงามทัง้หมด ทัง้หมดนีเ้กดิจากความ

ไม่ย่อท้อ มุมานะ และพยายามอย่างเต็มที่ ท้ายนี้

ผมขอให้พี่ณาฝากอะไรให้น้องๆ และท่านผู้อ่านไว้

สักเล็กน้อยครับ

“เวลาทีเ่ราอยูใ่นวงโคจรหนึง่ เราจะคดิว่า

ทัง้โลกน่ะเท่านีเ้อง แต่ถ้าเราหยุด และใคร่ครวญ 

แล้วลองหาบางสิ่งที่อาจก�าลังส่งสัญญาณบอก 

เราจะพบว่า มันยังมีอีกองค์ความรู้หนึ่งคอยอยู่ 

วงโคจรใหม่จะเชื่อมกับสัญญาณบางอย่างของ

เรา ซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ไม่ต้องคิด แต่ให้รู้สึก 

Do not Think but Feel”
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ชนะ จิระเลิศพงษ์ (รุ่น 3)
นายช่างเบื้องหลังรสละมุน

coffee
legend

มใีครไม่รูจ้กั กาแฟเขาช่องบ้างครบั? วนัน้ีผมต่ืน

เต้นมาก เพราะจะได้มาพดูคยุกบัเจ้าของธรุกจิแบรนด์

ไทยกาแฟที่ดังระดับโลก 

ขอแนะน�าให้รู้จักกันเลยนะครับ พี่ชนะ เกียร์ 3  

เจ้าของธรุกจิกาแฟแบรนด์ "เขาช่อง" กาแฟไทย เจอกนัก็

เลยถอืโอกาสเชค็ประวตักินัก่อนนะครบั พีช่นะ ส�าเรจ็การ

ศกึษาจากวศิวฯ มช. สาขาวศิวกรรมโยธา เคยรบัราชการ

ที่กองออกแบบ กรมชลประทาน อยู่ 8 ปี (พ.ศ. 2519-

2527) ระหว่างท�างานที่กรมฯ พี่ชนะได้เรียนปริญญาโท

สาขาโยธาทาง Soil Engineer ทีจ่ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ไปด้วย และในขณะนั้นก็ได้ท�างานให้กับที่บ ้านอีก

ด้วย ซึ่งที่บ้านได้ท�าธุรกิจกาแฟอยู่ ในช่ือบริษัทเขาช่อง 

อุตสาหการ 1979 จ�ากัด (1979 คือปีที่ก่อตั้งบริษัท) โดย

แต่เดิมธุรกิจของท่ีบ้านจะเป็นโรงงานรับซื้อเมล็ดกาแฟ

ดิบโรบัสต้าจากทางจังหวัดชุมพร ในภาคใต้ แล้วน�ามา

ท�าเป็นกาแฟคั่วบด ขณะนั้นยังไม่ได้พัฒนาเป็นกาแฟ

ส�าเร็จรูป หรือ Coffee Instant ที่มีขายอยู่ในปัจจุบัน

ได้รับความนิยมมาก พี่ชนะเลยวางแผนจะ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ แต่การท�ากาแฟแบบ  

Agglomeration ต้องใช้ Spray Dryer 2 ตัว 

ตอนนั้นโรงงานก็ยั ง เล็ก (โรงงานแรกอยู ่

สาธุประดิษฐ์ ปัจจุบันย้ายมาอยู่ท่ีถนนกิ่งแก้ว) 

ไม่สามารถติดตั้งเพิ่มได้ พี่ชนะเลยดัดแปลง 

Spray Dryer ที่มีอยู่ตัวเดียวให้ท�าหน้าที่ได้ทั้ง

เป็น Spray Dryer และ Agglomerator และ

ใช้วิธีการแบ่งกะการท�างานของเครื่อง พี่ชนะ

เล่าต่อว่า "ตอนนั้นงานเยอะมาก เริ่มขี้เกียจ 

ออกแบบเองแล้ว (หวัเราะ) อย่างเครือ่ง Fluidized  

Bed Dryer และ Steam Boiler พี่ก็ซื้อเข้ามา

ใช้เพิ่มเลย" 

พีช่นะได้เล่าให้ผมฟังว่า "ปัญหาหลกัๆ ของ

การท�ากาแฟส�าเร็จรูปในไทย จะเป็นเรื่องของ

ความช้ืน ยิ่งช่วงหน้าฝนความช้ืนสูงมาก ตอน

นั้นโชคดีได้ International Executive Service 

Corp (IESC) เข้ามาช่วยให้ค�าแนะน�า ซึ่ง IESC 

เป็นองค์กรที่รวบรวมคนเกษียณแล้วในสาขา

วิชาต่างๆ แต่ยังอยากใช้ความรู้มาช่วยประเทศ

ด้อยพัฒนา คนเกษียณเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็น

กูรูผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเลย ซึ่งของพี่ IESC ได้

ส่งวิศวกรอาวุโสมาช่วย ช่ือ James T Settle 

Mayer หรอื คุณ Jim (อดตี Plant manager ของ

บริษัท General Food ที่ผลิตกาแฟ Maxwell  

House) ซึ่ง คุณ Jim คนนี้ เป็นสุดยอดกูรู  

หนึ่ ง ในผู ้ บุ ก เบิ กการท� ากาแฟส� า เร็ จ รู ป

เลยทีเดียว Text book ที่พี่ซื้อมาศึกษาท�า

เครื่อง Spray Dryer คุณ Jim คนนี้ก็เป็น

คนเขียนขึ้นมา แนวคิดและการท�างานของ  

คณุ Jim เหมาะเป็นแบบอย่างส�าหรบัคนไทยมาก

เลย คือเขาจะดูก่อนว่าเรามีอะไรที่อยู่ในโรงงาน

เราบ้าง ที่สามารถน�ามาใช้ดัดแปลงปรับปรุงให้

เกิดประโยชน์ได้กับปัญหาของเราในตอนนั้นได้ 

ซึ่งพี่ว่าคนไทยส่วนใหญ่รุ่นใหม่ๆ จะไม่ค่อยมอง

จุดนี้ เวลามีปัญหาก็จะซื้อใหม่หรือเปลี่ยนใหม่

อย่างเดียว พี่ว่าเป็นแนวคิดท่ีควรเอาเป็นแบบ

อย่างนะ อย่างของโรงงานพี่ในตอนนั้นได้รับ 

ผลกระทบต่อเนื่องมาจากสงครามโลก ท�าให้ใน

ตลาดหา Stainless Steel ยาก กใ็ช้วธิไีปหาเลาะ

เอามาจากเครื่องจักรเก่าๆ เพื่อมาใช้ใน Spray 

Dryer ของเขาช่องนี่ละ"

เคล็ดไม ่ลับของสูตรอร ่อยของกาแฟ

เขาช ่องคือ กระบวนการผลิตที่ ใส ่ ใจด ้วย

ความพิถีพิถัน  โดยน�ากาแฟที่คั่ วและบด

แล้วไปสกัดให้เป ็นน�้ากาแฟ ทิ้งกากกาแฟ

ที่ไม ่ละลายน�้าออกไป จากนั้นน�าน�้ากาแฟ

เข้าเครื่อง Spray Dryer กระบวนการนี้จะ

เป็นการน�าน�้าออกจากกาแฟโดยใช้ลมร้อน 

ใช ้ป ั ้มความดันสูงพ ่นน�้ากาแฟออกมาแล้ว

ผ่านลมร้อนทิศเดียวกัน เพราะกาแฟมีความ 

ไวต่อความร้อนสงู การผ่านลมร้อนในทิศเดยีวกนั

จะท�าให้คงกลิน่ของกาแฟได้มากกว่าใช้ลมร้อนวิง่

สวนทาง ท�าให้กาแฟเขาช่องยังรักษากลิ่นและ 

รสชาติที่ดีเอาไว้ได้

จดุหกัเหส�าคญัทีท่�าให้พีช่นะลาออกจากกรมฯ เข้า

มาท�าธรุกจิในวงการกาแฟเตม็ตวั "เนือ่งในช่วงนัน้คณุพ่อ

ได้ถึงแก่กรรม ส่วนพี่ชายก็ได้ตัดสินใจเลิกท�ากิจการ แต่

ด้วยความรักในธุรกิจกาแฟ และเล็งเห็นโอกาสจากเมื่อ

สมัยเรียนที่เห็นเพื่อนๆ หันมาสนใจดื่มกาแฟส�าเร็จรูป

กันมากขึ้น จึงเข้ามารับดูแลกิจการทั้งหมดต่ออย่างเต็ม

ตัว และได้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟส�าเร็จรูปขึ้นมา"

พี่ชนะเล่าถึงในช่วงนั้นว่า เป็นช่วงที่เกิดมรสุมเข้า

มาทดสอบชีวิตเยอะมาก เงินซื้อเครื่อง Spray Dryer 

ส�าหรับท�ากาแฟส�าเร็จรูปก็ไม่มี เลยไปซื้อ Text book 

มาอ่าน แล้วลองออกแบบและสร้างเครื่องเอง ลองผิด

ลองถูกไปเรื่อยๆ พัฒนาจนมาเป็นกาแฟส�าเร็จรูปของ 

เขาช่อง ในวันนี้ 

หลังจากที่พี่ชนะเริ่มพัฒนากาแฟส�าเร็จรูปไปได้

ช่วงหนึ่ง ตลาดกาแฟส�าเร็จรูปในประเทศไทยเริ่มเป็นท่ี

นยิม โดยเฉพาะแบบชนดิ Agglomeration (ลกัษณะเป็น

ผงกาแฟที่เกาะตัวกันเป็นเป็นรูปร่างคล้ายกาแฟคั่วบด)  

ผมขอคอนเฟิร์มว่าผู้ชายคนนี้แหละครับ 

อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของกาแฟยี่ห้อเขาช่อง 

ภายใต้สโลแกนของเขาเท่ห์ๆ ว่า “เขาช่อง รสแท้ 

กาแฟไทย”

พ่ีชนะฝากความคิดถึงมายังคณะฯ และ

เพื่อนๆ น้องๆ และอวยพรให้น้องๆ ที่ก�าลัง

เรียนอยู่จบมาอย่างมีคุณภาพ เพราะจะได้น�า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

ได้เต็มที่ ดังตัวอย่างของพี่ชนะที่ต้องน�าความ

รู้ในหลากหลายวิชาที่ได้ร�่าเรียนมาจากคณะฯ 

มาประยุกต์ใช้ ลองผิดลองถูก จนประสบความ

ส�าเรจ็ ยังไงกต็ามต้องขยันเหมอืนพ่ีชนะเท่านัน้

นะครบั และขอทิง้ท้ายถงึสาวๆ ด้วยว่า “พ่ีชนะ

ยังโสดครับ”
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On Duty
ตามติดชีวิต วิศวกรสาว

วารสารช้างเหล็กฯ ฉบับนี้ ขออาสาพาไป
ท�าความรู ้จักกับวิศวกรสาวท่ีมาดม่ัน ทันสมัย 
เจ้าของธุรกิจจ�าหน่ายอุปกรณ์เก่ียวกับระบบ
ระบายอากาศ พี่หรั่ง พรพรรณ ด่านประดิษฐ์  
(รุน่ 23) หุน้ส่วนบริษัท Ventilation Engineering 
Co., Ltd.

บริษัท Ventilation Engineering ของพี่
หรั่ง เป็นบริษัทน�าเข้าอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบ
ระบายอากาศ และอปุกรณ์เกีย่วเนือ่งทกุประเภท
จุดแข็งท่ีส�าคัญของบริษัทคือการขายของที่ม ี
นวัตกรรม มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม และสามารถ
แก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ซ่ึงพี่หรั่งเน้น
ย�้าว่า Ventilation Engineering คือ Solution 
Company ที่เน้นการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า  
ไม่เน้นการขายสนิค้าเฉพาะยีห้่อ และจะแนะน�าสิง่
ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเสมอ

“I am the back up” “ผู้รับผิด และรับ
ชอบ” จึงกลายเป็นค�าจ�ากัดความ และหัวใจ
หลักของต�าแหน่งที่พี่หรั่งท�าหน้าที่อยู ่ เพราะ 
Sales Manager คือคนที่ต้องคอยดูแล ช่วยเหลือ 
Sales Engineer ให้ขายสินค้าได้อย่างราบรื่น 
อุปสรรคน้อยที่สุด ได้ก�าไรมากที่สุด และลูกค้า
มีความสุขมากที่สุด และทุกครั้งท่ีเกิดปัญหาใน
กระบวนการขาย จน Sales Engineer ไม่สามารถ
แก้ไขได้ เธอจะต้องเป็นคนเข้าไปดูแลจัดการให ้
ทุกอย่างจบลงอย่างสวยงาม คือสามารถสร้าง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้า พร้อมรักษาผลประโยชน์
ของบรษิทัอย่างดทีีส่ดุ พ่ีหร่ังเล่าว่าความสนกุ และ
ท้าทายในงาน Sales Manager คือการพยายาม
รักษาชื่อเสียงของบริษัทให้ได้ ป้องกันแก้ไขความ
เข้าใจผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้น และสร้างความเข้าใจ
ให้ลูกค้ามองเห็นความเหนือกว่าในสินค้าของเรา 

พี่หรั่งกล่าวเสริมอีกว่า ถึงแม้การดูแลจัดการ 
การบริหารงานจะดีสักแค่ไหน แต่บริษัทก็ยังคง

  มีสิ่งที่ขาด นั่นคือก�าลังคน
  โดยเฉพาะ Sales Engineer
  ที่จะมาท�าหน ้าท่ีน�าเสนอ

ความสนุก และท้าทาย
ในงาน Sales manager 
คือการพยายามรักษา
ชื่อเสียงของบริษัทให้ได้ 
ป้ อ ง กั น แก้ ไ ขคว าม
เ ข้ า ใ จ ผิ ดทั้ ง ห มดที่  
เกิดขึ้น และสร้างความ
เข้าใจให้ลูกค้ามองเห็น
ความเหนอืกวา่ในสนิค้า
ของเรา 

15:30น. ผ่อนคลายออฟฟิต11:00น. ลงไปตรวจสอบอุปกรณ์บรรยากาศในออฟฟิต

10:00น. นั่งตรวจสอบเอกสารที่โต๊ะทำ งาน“

”

สินค้า จริงอยู่ที่คนจบวิศวกร หรือจบด้านการขายมี
มากมาย แต่คนทีจ่ะท�าหน้าทีน่ีไ้ด้ด ีต้องไม่ใช่แค่มคีวาม
รู ้แต่ต้องมใีจรกัการขาย มเีทคนคิการขายด ีภาษาด ีเข้า
ถึงคนแปลกหน้าได้ง่าย และเข้าใจสินค้าอย่างถ่องแท้ 
การรับคนเข้ามาท�างานหนึ่งคนจึงต้องมีกระบวนการ
หลายขั้นตอน คือ 3 เดือนแรก ต้องให้รู้ว่าบริษัทท�า
อะไร รู้ข้อมูลสินค้า และรู้ว่าต้องประสานงานกับใคร
ในองค์กร 3 เดือนต่อมา เรียนรู้การเจรจา เทคนิค
ต่างๆ โดยให้ตามรุ่นพี่ไปพบลูกค้า และ On the job 
training อีก 3 เดือน จึงค่อยเริ่มท�างานจริงด้วยตัวเอง 
ระยะเวลาการฝึกฝนที่ค่อนข้างนานและความเข้มงวด
ในการคัดเลือกคน จึงท�าให้บริษัทยังขาดคนท�างาน 
ด้านนี้อยู่พอสมควร

แม้ว่าชีวิตการท�างานในแต่ละวันจะเคร่งเครียด
และงานรัดตัวเพียงใด พี่หรั่งก็มีวิธีจัดการกับเวลา หา
กิจกรรมผ่อนคลายความเครียดให้กับตัวเองด้วยการ
ออกก�าลงักาย ตกีอล์ฟทกุวนัจนัทร์ และเล่นแบดมนิตนั
ทกุวนัพธุ นอกจากนีใ้นช่วงวนัหยดุยาวการเดนิทางท่อง
เทีย่วต่างแดน คอืรางวลัทีพ่ีห่รัง่มอบให้กบัตวัเองทกุๆ ปี 
ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเที่ยวชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
หรอืศลิปะการชมิไวน์ ซึง่เป็นงานอดเิรกทีพ่ีห่รัง่หลงใหล 
เพือ่การชาร์ตแบตเตอรีใ่ห้ตวัเองกลบัมาท�างานด้วยพลงั
เต็มเปี่ยมอีกครั้ง และถึงแม้ว่าจะท�างานด้านวิศวกรรม
มายาวนานกว่า 15 ปี วิศวกรสาวคนน้ีก็มีความฝันที่
อาจดูแตกต่างออกไป นั่นคือการเขียนหนังสือเกี่ยวกับ
ประสบการณ์วิถีชีวิตของผู้คนในต่างแดน ในมุมมองที่
แปลกใหม่ ไม่ซ�้าใคร

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะท�างานด้านไหน ต้องท�าด้วย
ใจรัก และเลือกส่ิงที่ท�าได้ดีกว่าคนอื่น ไม่ว่าจะดีกว่า
ด้วยพรสวรรค์ หรือการแสวงหา จึงจะประสบความ
ส�าเร็จในงานที่ท�าได้ และคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้น ถ้ารู้จัก
บริหารงาน บริหารเวลา และบริหารความสุขให้สมดุล
กันอยู่เสมอ...

@OFFICE:

เรื่อง/ภาพ: ทีมบรรณาธิการ
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วีรกรรมสุดมันส์ สมัยพี่ๆ ยังเรียนอยู่ มีเรื่องไหนที่พี่ๆ ยังจ�าได้ถึงทุกวันนี้บ้างคะ?

พี่บูลย์ :   ของรุ่นผมคงเป็นเรื่องตั้งวงดนตรี ตอนนั้นพี่ชูชาติเป็นนายกสโมฯ  

   รุ่นผมอยากตั้งวงดนตรีแต่ไม่มีใครมีเครื่องดนตรีซักชิ้นเลย งบจากทาง 

   คณะฯ ก็มีน้อยมาก มีให้ปีละพันบาทเอง ไม่พอซื้อเครื่องดนตรี ทีนี้พี่ถิง 

   รุ่น 1 แกอยากตั้งวงมาก พี่ถิงเลยจะยกเบสตัวหนึ่งยกให้ชมรมและ 

   สัง่ไว้ว่าต้องตัง้วงให้ได้ ได้เบสมาแต่กย็งัตัง้วงไม่ได้ ยงัขาดแอมป์ กลอง ฯลฯ 

   ตอนนั้นรุ่นผมมีเพื่อนๆ หัวพ่อค้าสองสามคน มีท่านรองจิ๋ม (รองผู้ว่า 

   รฟม. ปัจจุบัน) มีชัยและโก๋ สามคนนี้ลงเงินซื้อมอเตอร์ไซค์มาให้ฝรั่งเช่า 

   หัวการค้ามาก ตอนเรียนน่ะ เค้าท�าธุรกิจลงขันกัน แล้วหาคนมานั่งเฝ้า 

   ข้างโรงแรมสุริวงษ์ เรารู้ข่าวเราก็ปิ๊ง เลยไปคุยกับเพื่อนๆ เอามอไซค์ไปตึ๊ง  

   (จ�าน�า) เอาเงินสดไปซื้อเครื่องดนตรี แล้วให้สโมฯ ผ่อนให้ผ่านทาง 

   ไฟแนนซ์เป็นรายปี ต้องไปขอเขาเพราะได้งบประมาณเป็นรายปีผ่อนราย 

   เดือนไม่ได้ แล้วเขาก็ยอม พอได้เงินก็ไปหาซื้อเครื่องดนตรี ชายกับผมไป 

   เลือกของที่เวิ้งนครเกษมซึ่งเป็นแหล่งขายเครื่องดนตรี ตอนจะไปซื้อไม่ได้ 

   ค�านวณเผื่อค่าขนส่ง ชายเลือกของสุดยอดทั้งนั้นเลย เงินหมดพอดีเป๊ะ 

   เลยไม่มีเหลือไว้ส�าหรับค่าส่ง ก็เลยโทรไปบริษัทรถทัวร์ บอกว่ามีของช่วย 

   โหลดหน่อย เอารถกระบะบ้านผมไปส่งสถานีรถทัวร์ แล้วโหลดบนหลังคา  

   ตอนแรกเค้าจะคิดตังค์ ก็ไปนั่งอ้อนวอนเค้าอยู่ตั้งนาน ฮ่าๆๆ นี่เป็นที่มา 

   ของวง The Strength วงดนตรีวงแรกของคณะเราหละ 

เพลงเชียร์ของคณะในยุคแรกๆ ใครเป็นคนแต่งคะ?

พี่โต :    เมื่อก่อนนะเพลงเชียร์ก็ต้องมานั่งช่วยกันคิด เชียร์ลีดเดอร์รุ่นแรก

   ชื่อ บัง กมล ตอเล็บ อยู่การบินไทย

พี่ไช้ :    คนแต่งพี่อนุภาพกับกมล ศรัณย์ มันบ้าๆเหมือนกันนะ  

พี่โต :    เพลงบูมแรกก็ อากะลากะชิ 

พี่เพ้ง :    มันมีที่มาจากหลายสถาบันนะ เริ่มที่จุฬาก่อนนะ 

พี่บูลย์ :    พี่ป๊อก ชิโนฯ นี่บูมดังที่สุด ยังไม่มีใครเทียบได้

กิจกรรมในคณะอย่างงานเอนจิเนียร์โซลสมัยก่อนเป็นยังไงบ้างคะ?

พี่โต :    งานเอนจิเนียร์โซลเมื่อก่อนเป็นงานซอคแอนไทด์ ผมจ�าได้ว่าตอนปีหนึ่ง 

   เราไม่มีงานนี้ ปีสองผมเป็นฝ่ายปฏิคม จึงคิดว่าเราต้องจัดงานบอลล์ 

   ผู้หญิงต้องแต่งชุดราตรียาว ผู้ชายผูกไทด์ใส่สูท

พี่บูลย์ :    แล้วก็พาผู้หญิงจากคณะอื่นมาร่วมงาน

พี่โต :    เราประชุมกันว่าจัดที่ไหนถึงจะโรแมนติกที่สุด ก็ข้างสระน�า้ไง ผมก็วิ่งเต้น 

   ขอใช้สถานที่สระน�้ารุจิระวงศ์ เราก็ตั้งฟลอร์ริมสระน�้า บรรยากาศ 

   ริมสระน�้าเต้นร�ากัน มีบัตรเชิญ ไปเชิญผูห้ญงิต่างคณะ ผูห้ญงิแต่ละคนถ้า 

   ได้บตัรเชญิของคณะวศิวฯ นะ สุดยอดภูมิใจเลย 

พี่ไช้ :    ปีสองเราจดัทีสุ่ม่ไก่ศกึษาศาสตร์ (โดมโรงอาหารคณะศกึษาศาสตร์)  

   ปีสามริมสระรุจิระวงศ์ 

"รุ่นบุกเบิก" ของคณะวิศวฯ มช.

เป็นเวลากว่า 40 ปีแล้วที่คณะวิศวฯ มช. ก่อตั้งขึ้นมา 
หากย้อนไปในวันวาน วันก่อตั้ง วันที่ทุกอย่างใหม่หมด  
ทัง้หลกัสตูร อาจารย์ และนกัศกึษา ชวีติในแต่ละวนัของพวกเขา
คงแตกต่างจากปัจจุบันยิ่งนัก นี่ก็นานมากแล้ว วีรกรรมของ
พวกเขาจึงเป็นอะไรที่เราอยากรู้ว่ากลุ่มที่ถือว่าเป็นนักศึกษา  
"รุ่นบุกเบิก" น้ัน พวกเขาประสบอะไรมาบ้าง ในวันที่ไม่มี 
iPhone, internet, facebook เหมือนทุกวันนี้

The Gang

พี่ป๊อก ศิริศักดิ์ พฤกษ์สุนทร รุ่น 3
เจ้าของกิจการ

โรงแรมครีธีารา บตูคิ รีสอร์ทเชยีงใหม่

พี่โต ธนนทร์ ศังขะศิลปิน รุ่น 1
อดีตนายกฯ ก่อตั้ง 

และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมฯ

พี่เพ้ง เชาว์ เลิศชูสกุล รุ่น 2
บริษัท ป.เจริญ เชียงใหม่

พี่เฉิน สมจิต เฉินบ�ารุง รุ่น 3
นายช่างอาวุโสชลประทาน 

จังหวัดเชียงใหม่

พี่บูลย์ สมบูลย์ วัฒนาสุวรรณ 
รุ่น 3

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จ�ากัด 

พี่ไช้ วิชัย ชัยคูตระกูล รุ่น 1
อดีตนายกฯ ท่านแรก และที่ปรึกษา

กิตติมศักดิ์ สมาคมฯ ย้อนรอยวิศวกร
รุ่นแรกๆ
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ไม่น่าเชื่อเลยค่ะ ว่าอดีตของพี่ๆ แก๊งค์แรกรุ่นที่จะ โหด มัน ฮา 
ได้ขนาดนี้... เราแน่ใจว่าเรื่องราวของพวกพี่เขายังคงถูกขุดเอามา 
เล่ากนัเสมอๆ ยามเมือ่พบปะกนัตลอด 40 ปีเป็นแน่ แหมใครจะลมืกนัได้ค่ะ  
สุดๆ กันขนาดนี้ แต่ยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป วีรกรรมนั้นก็แตกต่างกันไป
ตามการเวลาจริงมัย้ค่ะ ยังไงกข็อใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วยนะคะ

ส่วนเล่มหน้าจะเป็นรุ่นไหนแก๊งค์ไหน คอยลุ้นกันนะคะ .... ซียู

พี่โต :    ผมยังถูฟลอร์อยู่เลย ส่วนพวกนี้แอบไปแต่งหล่อ ถูไป  

   เฮ้ย พรรคพวกมาแล้วเว้ย ผมยังไม่ได้ไปรับสาวเลย

พี่บูลย์ :    ส่วนของรุ่นผมเคยจัดที่สระว่ายน�้า แล้วก็ไม่ได้จัดต่ออีก 

   ในปีถัดไป

พี่ไช้ :    ตอนที่จัดสระว่ายน�้าได้เนี่ย ยังไม่มีคณะไหนขออนุญาต 

   จัดได้ คณะเราเป็นคณะแรก แล้วเขากห้็ามเลยหลงัจากนัน้ 

   เพราะไป อ้วกใส่สระ อ้วกบานเบอะ (ฮา)

พี่บูลย์ :    หลังจากนั้นคณะเรามีตึกบ้างแล้ว ก็เลยกลับไปจัดในคณะ 

   จดัทีห่อสมดุน่ะ เพยีงแต่ตอนนัน้หนงัสอืยงัไม่มา เลยกินเหล้า 

   กันก่อน ตอนจัดในคณะเราไม่มีปัญหา เล่นดนตรีเองมีผม  

   ชาย และเพื่อนผมที่รู้จักกันตอนอยู่ กทม. ที่อยู่เภสัช ชวน

   มาเล่นดนตรีกัน กลายเป็นวงเดอะ Strength เป็นวงแรก

   ของคณะ ชื่อวงมาจากวชิา Strength ผมเนีย่ได้ D แต่ชาย

   F เลยเอามาต้ังชือ่ซะเลย

พี่เพ้ง :    ตอนจะจัดงานวิศวะจะต้องไปเทคคอร์สลลีาศนะ บอลลูม 

   ชะชะช่า คณะศึกษาศาสตร์เขาจัดสอนนะ ผู้หญิงมาเยอะ 

   สมัยก่อนเป็นซอคแอนไทด์ มีกันทุกคณะ วงดนตรีวงไหน

   ที่ดังก็ไปเล่น

เรื่อง/ภาพ: ทีมบรรณาธิการ

หลังจากจบแล้วได้มารวมกลุ่มท�ากิจกรรมอะไรกันอีกไหมคะ?

พี่บูลย์ :   เราก็มีเอนจิเนียร์โซลที่ กทม. นะจัดปีละครั้ง เมื่อก่อน

   คนไม่เยอะขนาดนี้ ตอนจบแล้ว ก็ท�ามาหากินไม่ค่อย 

   ได้เจอกัน ในรุ่นผม ผมเป็นเซลล์แมนปูนซีเมนต์ไทย  

   ต้องหาพวกน้ีเกอืบทกุคน เลยต้องเจอกนับ่อย มโีอกาส 

   เลยเป็นตัวผูกพัน ท�าแล้วมันติดนิสัยมาเรื่อยๆนะ  

   เป็นตัวเชื่อมของรุ่นไป 

พี่เฉิน :   จบไปแล้วเรากย็งัไปเทีย่วกนัสนกุเนอะ แต่ก่อนพีบ่ลูย์ 

   ท�างานก�าแพงแสน ตอนจบกเ็จอกนักลุม่เลก็ๆ มากกว่า  

   เล่นกอล์ฟกันอยู่ประจ�า มีชมรมกอล์ฟด้วย

พี่บูลย์ :    ช่วงปี 40 น่ะชมรมกอล์ฟใหญ่มาก เพราะตกงานไม่มี 

   งานท�า มาตีกอล์ฟกันหมด ก็เริ่มมีกอล์ฟห้าเกียร์ จุฬา  

   เกษตร เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ปีหนึ่งจัดสองครั้ง  

   กลางปีกับปลายปี แล้วผลัดกันเป็นเจ้าภาพ เคยได้ 

   แชมป์สองทีตอนปี 40 ที่ตกงานนั่นแหละ รุ่นสามรวม 

   กันบ่อย ไปต่างจังหวัด เจอกันก็เล่นไพ่

พี่ป๊อก :    จะหกสิบแล้ว ก็ไม่ได้ท�าอะไรมากแล้ว หลังๆ นัดกันบ่อย  

   แก่แล้วเจอกัน เวลาเหลือน้อยแล้วอยู่บ้านไม่มีเพื่อน 

   สมัยก่อนท�างานเยอะ ลูกโตกันหมด เมียก็ไม่ค่อยตาม 

   ตามก็ไม่ทัน ฮ่าๆ

ขอเชิญเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ เยี่ยมชมเว็บไซต์สมาคมฯ ในรูปโฉมใหม่ ติดตามข่าวสารของ
สมาคมฯ ข่าวสมาชิก การจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ และคณะฯ

และประกาศรับสมัครงานจากบริษัทของรุ่นพี่ๆ วิศวฯ มช. มากกว่า 250 อัตรา ที่

http://www.engineercmu.or.th

ขอเชิญร่วมแข่งขัน 

"โบวลิง่การกศุล สมาคมฯ ครัง้ที ่2"
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2554 ณ เอส เอฟ สไตรค์ โบวล์ 
เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ค่าสมัคร ทีมละ 3,000 บาท

ติดต่อซื้อบัตรได้ที่สมาคมฯ คุณปรียารัศ (ผึ้ง)
โทร 02-570-3012 หรือ 086-668-2699

เตรียมตัวพบกับ
 การแข่งขันรถยนต์แรลลี่การกุศล สมาคมฯ 
 ครั้งที่ 2 เส้นทางกรุงเทพ-ระยอง"
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8-9 ตุลาคม 2554
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อาคารโรงประลองทางเครื่องกล	หนึ่งในอาคารชุดแรกของคณะสำ	นักงานคณบดีและห้องสมุด	หนึ่งในอาคารชุดแรกของคณะ

อาคารเรียนรวม	4	ชั้น	หนึ่งในอาคารชุดแรกของคณะที่สร้างขึ้นในปี	พ.ศ.	2515

	 ทำ	ไมคนเราจงึถกูสร้างใหม้คีวามทรงจำ		ในดา้นหน่ึง	เช่ือวา่ความทรงจำ	คงทำ	ใหเ้รา
ใชช้วีติไดง้า่ยขึน้	มีความสมบรูณย์ิง่ขึน้	และทำ	ใหเ้ราจดัการกบัชวีติไดอ้ยา่งมรีะบบ	มแีบบแผน		
แต่ในอีกแง่หนึ่ง	เป็นไปได้หรือไม่	ที่พระเจ้าสร้างทุกคนมีความทรงจำ		เพื่อเติมเต็มชีวิตเราให้มี
คุณค่า	ให้เรารู้ว่าที่ผ่านมาเราอยู่เพื่ออะไร	และอนาคตเราจะอยู่ต่อไปอย่างไร	เพราะหากเราจำ	
ไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเราทำ	อะไร	และไม่สามารถคาดหวังอนาคตได้	เราก็คงไม่ต่างจากก้อนหินก้อน
หนึ่งเท่านั้น...	ผู้เขียนรู้สึกดีใจที่ได้เขียนคอลัมน์	Remember	เพราะอย่างน้อยที่สุด	คงได้ช่วย
เตือนความทรงจำ	ให้พวกเราอีกหลายคน	ได้หวนระลึกถึงอดีตของวิศวฯ	มช.	ซึ่งถูกเรียกว่า
เป็นบ้านหลังใหญ่	ที่หล่อหลอมคนนับพัน	นับหมื่น	 ให้เป็นคนดี	 และมีชีวิตมั่นคงเช่นทุกวันนี้	
และเราช่างโชคดีจริงๆ	 เพราะผู้ที่จะน�าเราย้อนกลับไปสู่ความทรงจ�าเหล่านั้น	 คือ	 
รองศาสตราจารย์พิชัย	 บุณยะกาญจน	 คณบดีคนที่	 2	 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์		
มหาวทิยาลยัเชยีงใหมท่ีถ่อืไดว้า่เปน็	1	ใน	4	บคุคลสำ	คญัทีร่่วมกอ่ร่างสร้างคณะฯ	ใหย้ิง่ใหญ่
ตราบจนปัจจุบัน	 ผู้เขียนขออนุญาตเรียกท่านว่า	 “อาจารย์พิชัย”	 เหมือนที่ลูกศิษย์นับร้อย	
นับพันเรียกขานท่านมากว่า	40	ปี

หอพักชาย	1	(เดิม)	สถานที่เรียนที่สอนแรกของคณะวิศวฯ	มช.
ปัจจุบันเป็นอาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	(พ.ศ.	2554) อาคารที่ทำ	การภาควิชาวิศวกรรมโยธา	อาคารชุดที่	2	ของคณะ อาคารที่ทำ	การภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Remember
ก�าเนิดอาคารเรียนคณะวิศวฯ มช.

นับตั้งแต่ วันที่ 3 มิถุนายน 2513 จนมาถึงปี
นี้ ปี 2554 ก็เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 40 ปี ที่
คณะวิศวฯ มช. ยืนหยัดอยู่ อาจารย์พิชัยเล่าย้อน
ไปถึงช่วงแรกที่คณะฯ ก่อตั้งขึ้นด้วยแววตาอบอุ่น
และมีความสุขว่า ในช่วงแรกคณะวิศวฯ ยังไม่มี
พ้ืนทีข่องตวัเอง จงึต้องใช้พ้ืนทีปี่กด้านเหนอืชัน้ล่าง
ของหอพักชายอาคาร 1 เดิม จ�านวน 3 ห้อง เพื่อ
เป็นห้องเรียนและท�ากิจกรรม และหลังจากท่ี
คณะฯ ได้ย้ายมาตัง้อยูใ่นพืน้ทีปั่จจบุนั อาคารหลงั
นั้นได้ถูกปรับเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น จน
ล่าสุดเมื่อปี 2553 ได้เปลี่ยนจากสถานบริการ
วิชาการ (UNISERV) เป็นคณะรัฐศาสตร์ และ
รฐัประศาสนศาสตร์ ค�าบอกเล่านีล้บล้างความเช่ือ

ผิดๆ ของผู้เขียนไปอย่างสิ้นเชิง และคิดว่าคงมีใคร
อีกหลายคน ที่เคยเชื่อว่าหอพักชาย อาคาร 1 ใน
ปัจจุบัน (ตรงข้ามหอพักหญิง อาคาร 4 ใกล้สี่แยก
ไฟแดงกลางมหาวิทยาลัย) เป็นตึกเก่าของคณะฯ 
เพราะแท้ทีจ่รงิแล้วหอพกัชาย อาคาร 1 ในปัจจบุนั
ได้ถูกก่อสร้างขึ้นมาภายหลัง ไม่ใช่หอเดิมเคยเป็น
ที่ท�าการคณะฯ แต่อย่างใด

ในปีแรก หลักสูตร และระบบการเรียนการ
สอน ยังไม่เรียบร้อย เปิดสอนเพียงสาขาวิชาเดียว 
คือสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แล้วได้ยกฐานะเป็น
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาในภายหลัง  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์รับนักศึกษารุ่นแรก (เกียร์ 1) 
จ�านวน 60 คน โดยผ่านการสอบ Entrance เข้า

มา และในบรรดานักศึกษาทั้ง 60 คน มีนักศึกษา 
หญงิเพยีงหนึง่เดยีว และขออนญุาตเอ่ยนามในทีน่ี้ 
คือคุณอังสนา เดชค�ารณ มีเจ้าหน้าธุรการและครู 
อกีประมาณ 4 – 5  คน และอาจารย์ผูส้อนทัง้หมด
รวม 4 ท่าน คอื รองศาสตราจารย์ ดร.สพุจน์ ตยีาภรณ์ 
(คณบดีคนแรก) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม  
ยตุบตุร (คณบดคีนที ่3) รองศาสตราจารย์ ดร.ถวลั
ยวงศ์ ไกรโรจนานันท์ (อดีตหัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า) และตัวอาจารย์พิชัยเอง ที่ได้เข้า
มาเป็นอาจารย์ ในวันที่ 3 ธันวาคม ปีนั้น (2513) 
อาจารย์ 4 ท่านนีเ้องทีถ่อืเป็น 4 ทหารเสอื เป็นหวัเรอื 
ผู้บุกเบิกและวางรากฐานให้กับคณะวิศวฯ มช.  
อาจารย์พชัิยเล่าย้อนกลับไปในช่วงแรกเริม่ว่า "ทกุ
คนต้องท�างานหนักมาก ต้องกินนอนด้วยอยู่ด้วย
กัน ช่วยเหลือกันทุกๆ อย่าง ท้ังการสอน การ
บรหิารงาน และต้องดแูลนกัศกึษากว่า 60 คน ส่วน
นักศึกษาปี 1 ยังไม่มีรุ่นพี่ จึงต้องคอยดูแลกันเอง 
พบเจออุปสรรคร่วมกันมากมาย เรียกได้ว่าล้มลุก
คลุกคลานทั้งอาจารย์และศิษย์ กว่าท่ีจะผ่านพ้น
ปัญหา และท�าให้คณะฯ มคีวามมัน่คงได้ ไม่ใช่เรือ่ง
ง่ายๆ ทุกคนจึงต้องเสียสละ สามัคคีและมีจิตใจที่
อดทนอย่างยิ่ง"

"จนกระทัง่ปี 2515 คณะฯ กไ็ด้รบังบประมาณ 
เพื่อสร้างอาคารต่างๆ ในพื้นที่ปัจจุบัน อาคารชุด
แรกใช้งบประมาณราวเจ็ดล้านบาทเศษ สร้างแล้ว
เสร็จในปี 2516 ประกอบไปด้วย อาคารแฝด 2 
ส่วนติดกัน คือที่ท�าการส�านักงานคณบดีและห้อง
สมดุ อาคารเรยีนรวม 4 ชัน้ และอาคารโรงประลอง

ทางเครือ่งกล (workshop) อยูต่่อเนือ่งกนัดงัสภาพ
ที่เห็นในปัจจุบัน อาคารชุดแรกนี้มีโครงสร้างที่
แปลกตาและเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะอาคาร
ที่ท�าการส�านักงานคณบดี ห้องสมุด และอาคาร
เรียนรวม 4 ชั้น ที่มีหลังคาคล้ายพีรามิดขนาดเล็ก
เชื่อประสานต่อกันเป็นหลังคา โดยสถาปนิกผู ้
ออกแบบ คือ หม่อมราชวงศ์จิรเดช จักรพันธ์ (ถ้า
ผิดพลาดประการใด ขอกราบประทานอภัยด้วย) 
และวศิวกรโยธาควบคมุการก่อสร้างอกี 2 ท่าน คอื 
ศาสตราจารย์ ดร.อรณุ สรเทศน์ และศาสตราจารย์
กติตคุิณอรณุ ชยัเสร ีซึง่ในยคุนัน้หลงัคาลกัษณะนี้
มีราคาค่อนข้างสูง และการน�าวัสดุประกอบเข้า
ด้วยกันท�าได้ค่อนข้างยาก ต่อจากนั้นราว 2 – 3 ปี 
กไ็ด้มกีารก่อสร้างอาคารชดุทีส่องเพิม่ขึน้มา ได้แก่ 

อาคารที่ท�าการภาควิชาวิศวกรรมโยธา (อาคารที่
ติดกับสนามฟุตบอล) อาคารภาควิชาวิศวกรรม
เครื่องกล (ตึกโอวัลติน) และอาคารที่ท�าการภาค
วชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (อาคารทีม่ร้ีานถ่ายเอกสารใน
ปัจจุบัน)  อาคารชุดนี้เป็นฝีมือการออกแบบของ
สถาปนิก ชาว มช. คือ คุณเลี่ยม ธีรัทธานนท์ และ
คุณบูชา เมธาคุณวุฒิ จากกองสวัสดิการ มช. และ
วิศวกรโยธา ได้แก่ ผศ.ปราโมทย์ ฤทธิปรีดานันท์ 
และ อ.ดร.เกษม จันทรมังกร ต่อมาสถาปนิกและ
วิศวกรชุดเดิมก็ได้สร้างอาคารเรียนเล็ก และโรง
อาหาร โดยเฉพาะอาคารเรียนเล็กที่ในปัจจุบันได้
ท�าการปรบัปรงุให้เป็นท่ีท�าการสมาคมฯ ส�านกังาน
ภาคเหนือ และในเวลาไล่เลี่ยกันก็ได้การก่อสร้าง 
อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล ้อม และ

วิศวกรรมอุตสาหการ"
นอกจากนี้ผู้เขียนยังพบข้อมูลเพิ่มเติมว่า ใน

ช่วงปีแรกที่มีการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ก็ได้ใช้พ้ืนที่อาคารเรียนเล็กสมัยนั้น เป็นที่ตั้งภาค
วิชาชั่วคราว ต่อมาเมื่อได้รับงบประมาณสร้าง
อาคารกพ็บปัญหามากมาย ทัง้งบประมาณไม่เพยีง
พอ คอื สามารถสร้างอาคารได้ แต่ไม่มงีบประมาณ
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือแม้แต่ระบบไฟฟ้า ถนน
ทางเข้าภาควิชาก็เป็นดินลูกรัง ท�าให้ในช่วงหน้า
ฝน ทั้งอาจารย์และลูกศิษย์ต้องทุลักทุเล ลุยโคลน
เข้าห้องเรียน จนมีเรื่องคุยกันสนุกปากว่าถ้าอยาก
รู้ว่าใครเรียนภาคฯ ไฟฟ้า ให้สังเกตที่รองเท้าให้ดี 
ใครมีดินโคลนติดรองเท้า ติดขากางเกงอยู่ก็ตอบ
ได้ทันทีว่าคนนี้แน่นอน
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อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลย	ี(40	ปี	วิศวฯ)

อาคารที่ทำ	การภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	อาคารชุดที่	2	ของคณะฯ

จากค�าบอกเล่า จากข้อมูลต่างๆ ก็ท�าให้ผู้
เขยีนได้นกึย้อนไปถงึอดตีในสมยัทีเ่ชยีงใหม่ยงัเป็น
บ้านป่าเมอืงเถือ่น ในยคุสมยัทีเ่วลา 5 โมงเยน็ไม่มี
ใครกล้าออกนอกบ้านเพราะบรรยากาศท่ีเปล่า
เปลี่ยว ในช่วงนั้นชาววิศวฯ มช. จะใช้ชีวิตล�าบาก
ล�าบนสกัเพยีงใดกว่าจะก่อร่างสร้างตวัขึน้มาได้ แต่
สิ่งหนึ่งที่มองเห็นในท่ามกลางความเปล่าเปลี่ยว
และทรหดนัน้ คอืความเสยีสละและมุง่มัน่ของผูก่้อ
ตั้ง ในการสร้างสรรค์และส่งต่อสิ่งดีๆ ให้แก่
นกัศกึษารุน่หลงั กล่าวย้อนกลบัไปถงึการสร้างตกึ 
สร้างอาคารเรียนต่างๆ หลังจากที่คณะวิศวฯได้
ย้ายมายังพื้นที่ปัจจุบัน งบประมาณสร้างอาคาร
ต่างๆก็มีเข้ามาเรื่อยๆ โดยเฉพาะตึก Survey 

(อาคารวิศวกรรมส�ารวจ) ของภาควิชาวิศวกรรม
โยธาที่มีรูปแบบดูแปลกตา เน่ืองจากสถาปนิก
ออกแบบโดยน�าเอาวัสดุคล้ายท่อมาตกแต่ง ท�าให้
นักศึกษาหลายคนเรียกติดปากว่าตึกเรือด�าน�้า จน
กระทั่งปี 2544 ตึกที่ใหญ่ที่สุดในคณะฯก็สร้างขึ้น
ได้ส�าเรจ็ เนือ่งในโอกาสฉลองวนัคล้ายวนัสถาปนา
คณะฯ ครบรอบ 30 ปี มีความสูง 8 ชั้น ปัจจุบัน
ใช ้เป ็นท่ีตั้งส�านักงานคณะฯ ภาควิชาวิศวฯ 
คอมพิวเตอร์ และห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ  
ล่าสดุเมือ่วนัที ่3 มถินุายน 2553 ทีผ่่านมา เป็นวนั
ครบรอบการก่อตั้งคณะฯ ครบ 40 ปี ภายใต้
แนวคดิว่า “40 ปีวศิวฯ มช. นวตักรรมเพือ่ชมุชน” 
อาคารอีกหลังหนึ่ งก็ ได ้ เป ิดท�าการขึ้น เพื่อ

สนับสนุนนโยบายการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ
ชุมชน คืออาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
(40 ปี วิศวฯ) นับเป็นอาคารหลังล่าสุดท่ีมีการ
ออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามทันสมัย และยังคง
ความเป็นเอกลักษณ์ แปลกตาเช่นเคย

หากเปรียบเทียบการเรียนในยุคของอาคาร 
40 ปี วศิวฯ ทีท่นัสมยั กบัในยคุทีต้่องนัง่เรยีนใต้ถนุ
หอพักชาย 1 บรรยากาศคงแตกต่างกันอย่างสิ้น
เชิง เพราะวันนี้วิศวฯมีทุกอย่างเป็นของตัวเอง 
แน่นอนทีสุ่ดว่ากว่าจะมาถงึวนันีไ้ด้ คงต้องขอบคณุ 
ความล�าบาก ความอดทนของรุ่นพี่ๆ  ภายใต้อาคาร
หอ 1 ชายในครั้งนั้น ที่ผลักดันชาววิศวฯ มช.  
ทุกคน เป็นปึกแผ่นมั่นคงในวันนี้ได้

ก่อนจะจบการสนทนา อาจารย์
พิชัย ได้เปรียบเทียบเส้นทางกว่าจะ
เป็นคณะวิศวฯ มช. กับภาพยนตร์
เรื่อง “How the west was won” 
ว่า "ในยุคบุกเบิก คณะวิศวฯ มช. ก็
คงเหมือนชาวอเมริกันที่พยายาม
ต่อสูฝ่้าฝันจนครอบครองแผ่นดนิถิน่
ทีอ่ยูท่กุวนันัน้ได้ ทัง้ๆทีม่ทีหารเพยีง
น้อยนิด มีก�าลังด้อยกว่าคู่แข่ง แต่สิ่ง
ที่ท�าให้อเมริกาได้ชัยชนะ และท�าให้ 
วิศวฯ มช. ก�าเนิดขึ้นได้ ก็คือความ
เดด็เดีย่ว ความสามคัค ีการมปีณธิาน
ที่แน่วแน่ มีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่น 
และมีจิตใจเสียสละประกอบกัน 
อาจารย์กล่าวเสริมว่า ถึงแม้ว ่า
ปัจจุบันโลกจะเปลี่ยนไปแล้ว คณะ 
วิศวฯ ก้าวหน้าไปมากแล้ว แต่ศิษย์
แห่งองค์พ่อวิษณุทั้งหลายก็อย่าได้
ละเลยเรื่องของจิตใจ จงให้ความ
เคารพนับถือครูอาจารย์ ซึ่งไม่ใช่
หมายถึงแค่การยกมือไหว้ แต่หมาย
ถงึน�า้ใจ และหัวใจทีน่อบน้อม พร้อม
เสียสละเพื่อส่วนรวม ดังเช่นที่รุ่นพี่
ได้ปฏิบัติมาแต่ก่อน"

อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อาคารเรียนเล็ก	(ที่ทำ	การสมาคมฯ	สาขาภาคเหนือในปัจจุบัน)

อาคารวิศวกรรมสำ	รวจ	หรือ	“ตึกเรือดำ	น้ำ	” อาคาร	30	ปี

คำ	กล่าวลงท้ายที่อบอุ่น	 และเต็มเปี่ยมไปด้วยเลือดแห่งความเป็นครู	 ที่ทำ	ให้ผู้เขียนรู้สึกตื้น
ตันใจ	 และประทับใจอย่างมาก	 ผู้เขียนหวังว่าความทรงจำ	ที่ย้อนคืนมาในวันนี้	 คงไม่เป็นเพียง
เรื่องเล่า	 หรือนิทาน	 ที่อีกไม่นานก็เลือนหายไป	 แต่คงจะเป็นแรงผลักดันให้ทั้งนักศึกษาเก่าและ
นักศึกษาปัจจุบันของวิศวฯ	มช.	มุ่งม่ันทำ	ส่ิงดีๆเพ่ือคณะฯ	และเพ่ือสังคมต่อไป	ดังเช่นท่ีอาจารย์พิชัย	
ฝากไว้ให้คิดว่า	“ระบบ SOTUS ไม่ใช่แค่ระบบรับน้อง แต่คือพ้ืนฐานความคิด ท่ีสามารถใช้ได้ 
ในทุกช่วงชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมไหน เพราะ SOTUS ทำ ให้ทุกคนรักกัน 
ช่วยเหลือกัน ไม่ใช่แค่ทำ เพื่อตัวเอง แต่เพื่อคนอื่นด้วย หากหวังแต่เรื่อง
เงิน ไม่มีความเสียสละ ไม่อดทน วิศวฯ มช. ก็คงไม่อยู่มาจนถึงทุกวันนี้”

เรื่อง/ภาพ: ทีมบรรณาธิการ
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พี่บอม รุ่น 26 พี่จืด รุ่น 14 พี่สมชาย รุ่น 14
หลังจากเข้าตัวเมืองเชียงรายแล้ว พี่สมชายแนะน�า

ว่าเราควรแวะไปสักการะท่านพ่อขุนเม็งรายที่ 

“อนสุาวรย์ีพ่อขนุเมง็ราย” เพือ่ความเป็นศริมิงคล 

จากนั้นก็เลยไปที่ “วัดพระแก้ว” ซึ่งเป็นวัดคู่บ้าน

คู่เมอืงตัง้อยูบ่นถนนไตรรตัน์ ใจกลางเมอืงเชยีงราย 

อดีตเป็นสถานที่ค้นพบและประดิษฐานพระแก้ว

มรกตหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในปีพ.ศ. 

1977 ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นพระอาราม

หลวง มจีดุน่าสนใจส�าคญัคอื พระอโุบสถ พระเจดย์ี 

พันธุ์แท้คนเสื้อแดง ถ้าใครอยู่สีอ่ืน

ก็อย่าคุยเรื่องการเมืองนะครับ

หลังจากอิ่มท้องพี่บอมก็แนะน�า 

“ร้านพาราโบลา” เป็นร้านกาแฟ

และเบเกอร์รี่บรรยากาศดีที่เหมาะ

กับการไปนั่งชิวๆ การเดินทางไป

ร้านก็ให้ขับรถขึ้นทาง อ.แม่จัน

ออกจากตัวเมืองจังหวัดเชียงราย

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย
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ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวรสเยี่ยม

ชมรมศิษย์เก่า คณะวิศวฯ มช. สาขาจังหวัดเชียงราย

เมนูก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด เด็ดจริงๆ

(สถานท่ีค้นพบพระแก้วมรกต) หอพระหยก และโฮงหลวงแสงแก้ว รวมถึงพิพิธภัณฑ์ของทางวัดที่ได้จัดประวัติและ

สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจไว้รอ หากใครยังอยากชื่นชมสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ก็ต้องตาม

ไปดูต่อที่ “วัดร่องขุ่น” ตั้งอยู่ ต.ป่าอ้อดอนชัย ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายประมาณ 12 กม. สร้างโดย อ.เฉลิมชัย 

โฆษิตพิพัฒน์ แสดงความศรัทธาต่อพุทธศาสนาผ่านศิลปะที่ละเอียดอ่อนละเมียดละไมอย่างเป็นเอกลักษณ์

จากนัน้แวะไปหาก๋วยเตีย๋วอร่อยรสเดด็ให้อิม่ท้องที ่“ร้านเนือ้ววั

       รสเยีย่ม” ก๋วยเตีย๋วร้านนีร้สชาตเิข้มขนั เส้นเหนยีวและเนือ้ววั 

        นุ่มลิ้น ตั้งอยู่บริเวณหอนาฬิกาจังหวัดเชียงราย ร้านนี้ 

      มีข้อแนะน�านิดหน่อยคือเจ้าของร้านนี้เป็นแฟน

ประมาณ 30 กม. ร้านกาแฟและขนมอบเพสตรสีไตล์นัง่สบายๆ นีต้ัง้อยูท่างขวามอืของถนนพหลโยธนิ 

ฟรี WIFI กับบรรยากาศเย็นๆ ด้วยที่เจ้าของร้านเป็นสถาปนิก การตกแต่งของร้านจึงเป็นเอกลักษณ์  

น่านั่ง น่าสนทนา กับมิตรรักสหายเก่ายิ่งนัก

หลังจากจิบกาแฟทานขนมเป็นอาหารว่างยามบ่ายแล้วก็ถึงเวลาสังสรรค์ยามค�่าคืน ส�าหรับเวลานี้

แนะน�า “ร้าน KAFFEE HuB CHiANG RAi หรือร้านเชียงรายร�าลึก” ตั้งหันหน้าเข้าหาหอนาฬิกาใน

ใจกลางเมอืงจงัหวดัเชยีงราย ซึง่นอกจากร้านจะบรรยากาศดแีล้ว ยงัสามารถนัง่ชม “หอนาฬิการ้อง

เพลง” ของจังหวัดเชียงรายจากภายในร้านได้อีกด้วย หรือหากเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ท่านใดต้องการ

บรรยากาศดื่มด�่านั่งดินเนอร์ริมน�้าก็มีร้านแนะน�าคือ “ร้านอาหารชายน�้า” ซึ่งเป็นสวนอาหารริม

น�้ากก เสิร์ฟทั้งอาหารพื้นเมืองและอาหารภาคกลาง หรือ

หากต้องเลี้ยงรับรองแขก เลี้ยงสังสรรค์ฟังดนตรีสนุกสนาน

ครึกครื้น “ร้านอาหารลีลาวดี” ที่อยู่ติดกับร้านอาหารชาย

น�้า ก็เป็นที่นิยมของเชียงรายอีกที่หนึ่ง

ท้ายนีพ้ีส่มชาย พีบ่อม และพีจ่ดื ฝากไว้ว่า เพือ่นๆ พี่ๆ  น้องๆ  
ถ้ามีโอกาสแวะไปเที่ยวเชียงราย ก็แวะมาเยี่ยมเยือนกัน
ได้นะครับ ที่นี่พวกเรามีชมรมนักศึกษาเก่า คณะวิศวฯ 
มช. จังหวัดเชียงราย มีปัญหาอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับ
ที่ 053-713097 ชาวเชียงรายยินดีต้อนรับพี่ๆ เพื่อนๆ  
     น้องๆ เสมอครับ

เรื่อง/ภาพ: 
ทีมบรรณาธิการ

"เหนือสุดในสยาม" 
คือค�านิยามสั้นๆ ของจังหวัดเชียงราย จังหวัดที่ซ่อนตัว 
อยู่ท่ามกลางขุนเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย มีอากาศ 
หนาวเย็นเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวนับล้านมาเยือนที่
เชียงรายแห่งนี้ ช้างเหล็กสัมพันธ์ฉบับนี้เราจะพา
เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาววิศวฯ มช. ไปรู้จักกับ

แหล่งท่องเที่ยวในเชียงรายสไตล์นายช่าง 
จาก พีส่มชาย รุน่ 14 และพีบ่อม รุน่ 26  

เจ้าถิ่นที่ลงหลักปักฐานอยู่ที่จังหวัด
เชียงราย และพี่จืด รุ่น 14 ซึ่งได้เดิน
ทางมาตรวจงานการก่อสร้างเซ็นทรัล 

    ในเชียงรายพอดี
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รุ่น 39

รุ่น 5

รุน่ 21

รุ่น 41
รุ่น 21

รุ่น 38 รุ่น 16

รุ่น 5

รุ่น 41

รุ่น 40

น้องขวัญ ภานุวัฒน์ เพิ่มกร 
เมเจอร์เครื่องกล

น้องนู๋ ภัทรพร หอมสมบัติ 
รุ่น 41 เมเจอร์อุตสาหการ

พี่มั้ง ปัญจะ ทั่งหิรัญ
รองประธานบริหาร ฝ่ายวิศวกรรมระบบ

พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จ�ากัด

Factory Management Section Manager
Admin Division

Lumphun Shindengen Co.,Ltd.

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท กรีธา แอน แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด

วิศวกรและผู้ถือหุ้น บริษัท วรารมย์ จ�ากัด

พี่เก๋ นัทธิณี  แก้วสว่าง
วิศวกรโครงการ และผู้จัดการฝ่ายสโตร์กลาง 

บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จ�ากัด

พี่เด่น จักรพันธ์  ตรีสารศรี

น้องกิ๊ป อรญา จันทะวัน

เมเจอร์เครื่องกล

น้องแป้ง จุฬามาศ ยองค�า
เมเจอร์คอมพิวเตอร์

น้องรัชตะ ยงรัฐตระกูล

เมเจอร์โยธา

พี่ โกวิท สาธร

พี่ อนันต์ เกษมปิยารมณ์

ตอนนี้วิศวกรเครื่องกลยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ไหมครับ ? 

นายช่างมีวิธีในการควบคุมคนงานที่ส่วนมากเป็นผู้ชายยังไงคะ? 

ในความคิดของพี่ๆ คิดว่าวิศวะฯ มช. ต่างจาก วิศวะฯ จากที่อื่นยังไง ?

อยากทราบว่าพี่ๆ ท�างานโยธาได้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่ครับ ?

ต้องท�างานรับผิดชอบเกี่ยวกับอะไรครับ ?

"สงสัยอะไร มานี่ .... พี่นายช่างตอบให้"
หลายปัญหาข้อข้องใจจากน้องๆ	ชาวเกียร์	ฝากผ่านช้างเหล็กสัมพันธ์	ถึงพี่นายช่าง	หวังใจให้

เรื่องตลาดพี่ว่ายังต้องการวิศวกรอยู่เยอะครับ ดูจากภาวะ
เศรษฐกิจได้เลย ดูโตโยต้าผลิตแทบไม่ทัน วิศวกรเครื่องกลท�างานได้
หลากหลายไม่ต้องห่วง ถึงแม้บางช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีงานก่อสร้าง
ลด วิศวกรเครื่องกลก็อยู่ในโรงงานได้

ในส่วนของวิศวกรเครื่องกลจบไปแล้วท�างานแยกได้ดังนี้ครับ
1. งานโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่อยู่แผนก ซ่อมบ�ารุงหรือฝ่าย

วิศวกรรม ฝ่ายผลิตมีบ้างแต่น้อย ฝ่ายซ่อม งานก็ชนิดปิดทองหลัง
พระหน่อยคือเครื่องไม่เสียก็เสมอตัว ถ้าเสียก็งานเข้า ฝ่ายผลิต
สบายหน่อยเพราะเป็นผู้ท�าเงินมีทั้งรัฐวิสาหกิจ และเอกชน ของ
รัฐวิสาหกิจเจ้าใหญ่ก็ กฟผ.

2. คนชอบเจรจา ก็เป็นวิศวกรขาย สารพัดอุปกรณ์ทางเครื่องกล
3. คนชอบวิชาการหน่อย ก็งานวิศวกรที่ปรึกษา อยู่กับต�าราก็งาน

ออกแบบวิศวกรรม เครื่องกลท�าได้หลายระบบ ระบบปรับอากาศ
ระบายอากาศ ระบบท�าความเย็น ระบบไอน�า้ ระบบท่อ ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ

ในการท�างานจริง นายช่างผู้หญิงคงไม่ใช่แค่ควบคุมคนงานผู้ชาย
อย่างเดียว แต่น่าจะหมายถึง การท�างานร่วมกับทีมงาน ลูกน้อง และคน
งาน ที่ส่วนมากเป็นผู้ชายด้วย ค�าตอบ คือ ต้องท�าให้  เกิดการ ยอมรับ 
เคารพ เชื่อฟัง เชื่อมั่น หลักการง่ายๆ เบื้องต้น คือ
1. มีสัมมาคารวะ รู ้จักอาวุโส และให้เกียรติผู ้อื่น ต้องให้เกียรติที่

ประสบการณ์การท�างานของเขา จะท�าให้เกิดการยอมรับ ในตัวเรา 
2. ต้องรู้จักการวางตัว ไม่มาก หรือน้อยเกินไป แยกให้ออกระหว่างการ  

วางตัว กับ ไว้ตัว จะท�าให้ทุกคนที่ร่วมงานเคารพเราเอง
3. ต้องควบคุมอารมณ์ และการแสดงออก อย่าเป็นผู้หญิงขี้วีน การรู้จัก

ปรับใช้น�้าเสียง ในการสั่งการใดๆ เป็นเรื่องส�าคัญ จะท�าให้เกิด การ
เชื่อฟัง 

4. ต้องรู้จริงในงานที่รับผิดชอบ  และตั้งใจจริงในการท�างาน  จะท�าให้

เกิดความเชื่อมั่นที่มีต่อเรา  

 พี่เชื่อว่า การที่เราจากบ้านมาเรียนที่เชียงใหม่ร่วมกันและการ

ได้มีโอกาสผ่านระบบเชียร์ที่เข้มแข็ง ท�าให้วิศวะฯ มช. มีความรัก ความ

เกือ้กลูและความสามคัคีกลมเกลยีวกนั ระหว่างเพือ่นร่วมรุน่ และระหว่าง

รุ่นพี่-รุ่นน้องมากกว่าวิศวะฯ ที่จบจากที่อื่น

 และจากประสบการณ์ในการท�างานของพี่ พี่เชื่อว่าวิศวฯ 

มช. สามารถท�างานภายใต้อุปสรรคได้ดี และมีความอดทนต่อสภาวะ

การท�างานที่กดดันและบีบคั้นได้ ซึ่งพี่เชื่อว่าในทุกๆสถาบันย่อมมีคน

ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว แต่อาจอนุมานได้ว่า วิศวฯ มช. อาจมีคนกลุ่มนี้

มากกว่าวิศวฯ จากสถาบันอื่นๆ ครับ

พี่จ�าได้ว่าเริมต้นท�างานที่บริษัทใหญ่แห่งหนึ่งเมื่อปี 2521 ได้

เงินเดือนเริ่มต้นที่ 3,500 บาท เติบโตตามความรับผิดชอบก่อนที่

จะออกมาท�างานส่วนตัวเมื่อปี 2523 ตอนนั้นได้เงินเดือนสุดท้ายที่ 

20,000 บาท ซึ่งถ้าเติบโตตามสายงานจนเป็นผู้บริหารระดับสูงใน

องค์กร ผลตอบแทนจะอยู่ประมาณ 200,000 บาทขึ้นไปครับ อายุ

งานคงต้องมากกว่า 30 ปีขึน้ครบั ส่วนปัจจบุนัเงินเดอืนวศิวกรโยธา 

จบใหม่น่าจะอยูท่ี่ประมาณ 12,000 บาทครบั เรือ่งความรบัผดิชอบ

ของงาน หลักก็คือ สร้างความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับผู้อยู่

ใต้การบังคับบัญชา เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลในการท่ีจะท�างานให้

กับเจ้าของงานที่จัดจ้างเราครับ
จบ iE แล้วไปท�างานอะไรได้บ้างค่ะ ?

แล้วที่เขาว่า iE เรียนจบง่าย เป็นนายเพื่อน จริงไหมค่ะ ?

งาน IE หรือวิศวกรรมอุตสาหการ ส่วนใหญ่จะเหมาะกับการ

ท�างานในโรงงาน  เช่น เป็น Production Engineer , Production 

Planning , Quality Control Engineer ส่วนงานด้านอื่นๆ ก็อาจ

จะไปเป็น Sale Engineer , งานวิเคราะห์โครงการของสถาบันการ

เงินครับ

ส่วนอีกค�าถามที่ที่ว่าเรียนจบง่าย พี่ว่าวิศวฯ ไม่มีสาขา ไหน

ที่เรียนจบง่ายเลย แต่จะเป็นการเรียนรู้คนละแขนง คนละวิชา IE 

จะเรียนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมเป็น

หลัก พูดง่ายๆคือ IE ท�าหน้าที่จัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนและ

เครื่องจักรให้เกิดความสมดุลย์และมีพลัง พลังในที่นี้คือมีความ

สามารถในการแข่งขันในตลาดธุรกิจ ส่วนค�าว่าเป็นนายเพื่อน พี่ว่า

ไม่มีใครเป็นนายใครน่ะ เราท�างานร่วมกัน เก่งคนละอย่างกัน

เรือ่งการท�างานอยากฝากข้อคิดไว้นดินงึว่า  ในเวลางานแต่ละ

คนสวมบทบาทตามหมวกที่บริษัทสวมให้คนละใบ อาจทะเลาะกัน 

ในงานบ้าง แต่พอเลิกงานไม่มีหมวกแล้วทุกอย่างที่ทะเลาะต้องจบ 

ต้องเป็นเพือ่นกนัอยู ่เป็นเพือ่นกนัตลอดไป  ไม่มใีครเป็นนายใครครบั

ไขปัญหาทุกเรื่อง!!!	ฉบับนี้มีน้องๆ	นักศึกษาปัจจุบัน	5	คน	ทั้งใกล้จบ	ทั้งเข้าใหม่	อยากรู้เหลือเกินว่าเมเจอร์ที่เลือกเรียนนี่เจ๋งไหม	
แล้วจบไปจะมีงานไหม	แล้วงานเมเจอร์ตัวเองนี่จะไปท�าอะไร	อยากรู้เยอะแยะไปหมด	เอ้า!....	ไปดูกันซิว่าพี่ๆ	จะว่ายังไง

4. บู๊ๆ ลุยๆ ก็เป็นวิศวกรบริษัทฯ รับเหมาก่อสร้างด้านงานวิศวกรรม
ระบบด้านเครื่องกล ทั้งอาคาร โรงงาน ระบบสาธาณูปโภค

5. แล้วก็เป็นอาจารย์ครับ

ถ้าท�าได้ตามนี้ การยอมรับ ความเคารพ เชื่อฟัง เชื่อมั่น  ที่ทีมงาน ลูกน้อง และคนงาน ที่มีต่อเรา  มันจะมา

เองโดยอัติโนมัติ  โดยที่เราไม่ต้องพยายามสร้างอะไรเลยค่ะ
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1

หน้าถัดไป

รุ่น 2 จัดเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อเลือกประธานรุ่น 

ที่ Esplanade cineplex Ratchadapisek 

ได้เลือกรองอธิบดีกรมทางหลวง คุณชูชาติ 

ชื่นมงคลสกุล เป็นประธานรุ่น พวกเราชาว 

เกียร์ 2 ก็ขอแสดงความยินดี และจะช่วย

เหลืองานอย่างเต็มที่ และในงานน้ีนักร้อง

เสียงทอง อาทิ คุณชูชาติ ชื่นมงคลสกุล  

คุณพิชิต ภูพิชญ์พงษ์ คุณสงกรานต์ ภูมิเจริญ คุณอรรคเดช วสุวัต  

คุณสมนึก ลิ้มอ�านวย คุณวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร คุณณรงค์ฤทธิ์  

ไชยวิโน คุณภคิน นิธิธนภัทร คุณประยุทธ โฆษัตภูมิเวท คุณสมชัย  

วิภาวิน คุณชาย ทีวะกุล และอีกหลายท่านได้ร่วมกันร้องเพลงอย่าง

สนุกสนาน •  คุณสงกรานต์ ภูมิเจริญ ขอขอบคุณ คุณไสว อมรวงศ์ ที่

ช่วยให้ค�าแนะน�าในการจัดท�าผลงานจนได้รับการเลื่อนเป็นวุฒิวิศวกร •  

ขอขอบคุณ คุณพงษ์วรรณ จารุเดชา รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เกียร์ 3 ที่จัด

งานพบปะสังสรรค์รวมศิษย์เก่าวิศวะ (มช.) ในกระทรวงคมนาคมอย่าง

สนุกสนาน • วันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2554  เกียร์ 2 จัด Trip 

ท่องเทีย่วและแข่งขนักอล์ฟทีจ่งัหวดั เชยีงราย, น่าน, แพร่, ล�าปาง • เพือ่

ช�าระประวตัคิวามเป็นมาของคณะวศิวกรรมศาสตร์ เชยีงใหม่ แต่ละรุน่ได้ 

ส่งตัวแทนร่วมประชุม โดยมี ท่านอาจารย์ พิชัย บุณยะกาญจน เป็น

ที่ปรึกษาและ คุณสมบูลย์ วัฒนาสุวรรณ เกียร์ 3 เป็นประธานจัดงาน  

คุณเชาว์ เลิศชูสกุล เป็นตัวแทนรุ่นเข้าประชุม • คุณนรากร ปั้นเก่า  

ตรวจงานที่หนองคายอย่างสนุกสนานวางแผนพัฒนารถไฟ • ใครอยาก

ทานอาหารทีแ่สนอร่อยต้องไปทีร้่านของ คณุสมพล ภทัรพาน ีทีเ่ปิดร้านให้

ลกูสาวทีส่รุนิทร์ในวนัที ่29 มนีาคม 2554 ทีผ่่านมาและเชญิชวนชาวเกยีร์ 

ไปอุดหนุน • ใครมีข่าวคราว เกียร์ 2 แจ้งที่ songk.poo@gmail.com

ในงานสังสรรค์วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 

นักศึกษาเก่าข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ รุ่น 

3 ไปกันสิบกว่าคน มีท่านรองเตี้ย ณ กรม 

เจ้าท่า ท่านรองจิ๋ม ณ รฟม ท่านรอง ณัฐชาติ 

ณ ปตท ท่านรองจ้อย ณ สนข ท่านผูช่้วยหย่อย 

ณ การประปา และท่านอืน่ๆ อีกหลายคน งาน

นีต้้องขอโทษหลายคนทีไ่ม่ได้บอกเพราะรุน่เรา

ไปกันมากแล้ว และขอขอบคุณสมาคมฯ ของเราที่จัดงานนี้ขึ้นมา • เมื่อ

วันที่ 15-16 มกราคม ปีนี้ รุ่น 3 ยกขบวนไปฉลองกันที่เขาบ่อยา แหลม

ฉบัง เพื่อแสดงความยินดีให้กับเพื่อนเรา 3 ท่าน ท่านแรกเจ้าเก่า ท่าน 

รองณัฐชาติ ณ ปตท ได้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ท่านที่สองคือท่านจ้อย ณ ศนข ได้เป็นรองผู้อ�านวยการ (เทียบเท่ารอง

อธิบดี) ท่านสุดท้ายคือท่านผู้ช่วยหย่อย ณ การประปา ได้เป็นผู้ช่วยผู้

ว่าการ สนุกสนานกันมากตามประสารุ่น 3 • เมื่อเดือนธันวาคม ปีที่แล้ว

ในงานฉลองครบรอบ 40 ปีคณะเราทีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหม่ รุน่เรากไ็ปกนั

มากไม่แพ้รุน่อืน่ๆ งานนีต้้องขอบคุณเส่ียป๊อก ณ เชียงใหม่ ทีอ่�านวยความ

สะดวกเรือ่งทีพ่กั ใครจ่ายค่าโรงแรมให้เสีย่ป๊อก เสีย่ป๊อกยกเงนิทัง้หมดให้

กองทุนรุ่น 3 ขอบใจๆๆๆ • สุดท้ายท่านรองณัฐชาติ ณ ปตทฝากขอบใจ

น้องอ๋อย (ฐิตาพร รุ่น 6) ที่ดูแลท่านรองณัฐชาติฯ ตอนไปงานนักศึกษา

เก่าดเีด่นของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ทีจ่งัหวดัเชียงใหม่ ข่าวแววมาว่าท่าน

รองรุ่นผมนัดหมายน้องอ๋อยไปล่องเรือของท่านชมนกชมไม้สองฝั่งแม่น้า

เจ้าพระยาพร้อมเพือ่นรุน่ 3 อกีหลายคน รุน่3 ขอขอบใจน้องอ๋อยมากครบั 

ขอแสดงความเสยีใจต่อการจากไปของคณุแม่ของ คณุวาทรีตัน์ ชนิวงศ์ และ
ขอบคุณ คุณวรนิตย์ กิมาวะหา ที่ท�าหน้าที่ผู้แทนรุ่น ไปร่วมงานสวดพระ

อภิธรรมในครั้งนี้ ที่จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 11 มี.ค. ที่ผ่านมาครับ • การ
ประชุมสมาชิกของสมาคมฯ จังหวัดระยองและชลบุรี เมื่อกลาง ก.พ. และ
ต้น มี.ค. ที่ผ่านมา มีสมาชิกมาร่วมร่วมร้อย ขอแสดงความยินดีที่ คุณกุศล 

ไชยานุพัทธกุล ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้รับต�าแหน่งผู้แทนระยอง และคุณธีรชาติ (น้องแจ๊ก รุ่น 11) รับต�าแหน่งผู้แทน
ชลบุรี ครั้งต่อไปคือการโหวตหาประธานภาคตะวันออกของสมาคมฯ งานนี้พี่สมิงด�าเตรียมพร้อมนะครับ ทั้งนี้ต้องยกเครดิตให้ 

คุณณรงค์ บุญน้อม ท่านที่ปรึกษาใหญ่ ผู้สนองนโยบายท่านนายกฯ ได้อย่างรวดเร็วทันใจ • 26 ก.พ. ที่ผ่านมา พี่ณัฐชาติ 
จารุจินดา พี่รุ่น 3 ท่านขอขอบคุณน้องๆ ที่อ�านวยความสะดวกให้ในงานที่ท่านเข้ารับโล่ห์และเกียรติบัตร นศ. เก่า มช. ดีเด่น 

2
โดย	คุณชูชาติ ชื่นมงคลสกุล

โดยพาไปน่ังเรือสปีดโบ๊ตจากคลองบางพลัดไป
อยุธยางานนี้ คุณโกวิท สาธร ได้รับเชิญพร้อม
หวานใจตาคมไปพักผ่อนวันหยุด พาไปไหว้พระ 
และทานกุ ้งแม่น�้าตัวเบ้อเริ่ม ฝากขอบคุณ 

พี่ณัฐชาติด้วยครับ • คิดถึงเพื่อนเลยยกหูหา 
คุณอดิศร บรรเทิงไพบลูย์ นักกอล์ฟระดับต้นๆ
ประจ�ารุ่น เพราะทราบมาว่าวันก่อนไปออกรอบ
ที่อยุธยากอล์ฟคลับ แล้วพาเพื่อนๆ และน้องไป
ทานกุ้งแม่น�้า มีแต่น�้าจิ้มกุ้งมาเสริฟท�าใจคลุก
ข้าวกับน�้าจิ้มกุ้งแทนมันกุ้ง ด้วยว่าไม่ได้โทรจอง
กุ้งได้แต่มองโต๊ะข้างๆ ฝากบอกมาว่าวันหน้าจะ
พาเพื่อนๆ ไปทานรับรองไม่ผิดหวังครับ จดชื่อ

ร้านไว้แล้ว • ท่านนายกฯ คุณซวง ชัยสุโรจน์ 
เข้ารับการอบรม “การพูดในท่ีชุมชน” จัดขึ้น
ท่ีสมาคมฯ ในวันท่ี 2-3 มี.ค. ท่ีผ่านมา โดย 
อ.วรีศกัดิ ์จติตะวริยิะพงษ์ ผอ.ศนูย์ฝึกอบรม และ
บริการข้อมูลแห่งประเทศไทย (TBIC) บทหนึ่ง
ของการฝึกคอืพดูหน้าชัน้เรือ่งความประทบัใจใน

3
โดย	คุณสมบูลย์ วัฒนาสุวรรณ

5
โดย	คุณวรนิตย์ กิมาวะหา

6
โดย	คุณดิลก วณิชตันติพงษ์

วยัเดก็ ชนะใจผูฟั้งเป็นอันดบัสอง ต่อมาเล่าเรือ่ง 
รักการชกมวยเป็นชีวิตจิตใจ แอบไปชกจนโดน 
น๊อก และคุณแม่ห้ามชกมวยตั้งแต่น้ันมา แต่
หลังเวทีเล ่าต่อว่า “วันนั้นโดนตีด้วยหละ” 
ตกลงท่ีจ�าและประทับใจคือโดนคุณแม่ตีรึเปล่า

ครับท่าน • ต้องขอขอบคุณ คุณกฤตยา 
วัฒนคุณ และ คุณไกรสีห์ สุวรรณบท คน
เก่งแห่ง ปตท. ที่ให้การต้อนรับท่านคณบดี
และคณะอาจารย์ วิศวฯ มช. รวมท้ังสมาชิก
สมาคมฯ ให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท พี
ทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ากัด ท่ีมาบตะพุต 
เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ที่ผ่านมาเป็นอย่างดี พร้อม
รับฟังการบรรยายที่เป็นประโยชน์มากมาย  
ตบท้ายด้วยอาหารอร่อยริมทะเล งานนี้เรียกว่า 

อิ่มสมอง อิ่มท้อง อิ่มใจ ครับ • สนุกสนาน และ 
แข็งขันกับการจัดกอล์ฟท้ังของชมรมฯ และ 
สมาคมฯ ต้องยกให้ คุณสมชาย ถิตะพานิชย์ 
ท่ีนัดประชุมสม�่าเสมอ น้องบางคนฝากมาว่า...

ผมยังเป็นลูกจ้างอยู ่ครับ และผลงานแบบนี ้
ไม่มีใครเทียบสมัยหน้าต้องรับอีกนะครับ •  
ขอแสดงความยินดีกับ คุณเชิดศักดิ์ อังสาชน ที่
เข้ารับต�าแหน่งเจ้าที่ดินจังหวัดหนองคาย และ
คุณชัยวัฒน์ นวีภาพ ที่เข้ารับต�าแหน่ง ซี 9  
นักวิชาการส�านักงานที่ดิน หนองคาย เช่นกัน  

ใครมีอะไรปรึกษาได้ครับ • คุณปานเทพ 
อาธารมาศ ทราบว่าสบายแล้วแต่ยังรวยไม่จบ
ที่ภูเก็ต คุณชาญชัย คูวัฒนะศิริ คุณเกาหยี  
แซ่ลิม้ คณุสุขุม วรรณวจิติร เพ่ือนฝงูคดิถงึ และ

อีกหลายท่านครับท่ีไม่ได้พาดพิง • แถมท้าย
ลูกสาวใครเอ่ย น้องวุ้น สุดปลื้ม สอบเข้าคณะ
แพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าได้ คุ้ม
ครับวิ่งรับส่งเลยได้ว่าที่คุณหมอประจ�าตัว สมใจ 

คุณ (พ่อเหน่ง) วรนิตย์ • รบกวนส่งข่าวของ
ท่านหรือเพื่อนๆ มาที่ได้ที่
vkb_cont@yahoo.com 
พบกันฉบับหน้านะครับ

แป๊บเดียวก็ย่างเข้าหน้าร้อนแล้ว เทศกาลสงกรานต์ใกล้มา

เยือนหลายคนเตรียมพักร้อน พักก่อนเลยได้ประสบการณ์

จริงก่อนที่หาไม่ได้อีกแล้วในรอบ 140 ปี ของการเกิด 

Tsunami ใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นของ กวาง ประวิทย์ โชติ

วัฒนาพันธุ์ เมื่อไปดูงานที่ญี่ปุ่นกับลูกพี่ใหญ่ พี่ซวง ชัยสุ

โรจน์ เล่าว่าเกิดเหตุ 2.30 pm 11 มี.ค. ก�าลัง shopping 

ชั้น 3 ของศูนย์การค้าในโตเกียว เกิดการสั่นสะเทือนเหมือน

นั่งร้านจะพังและไม่มีสัญญาณเตือนภัย ยังไม่ทันจะตกใจก็

หยุดสั่น คิดว่าโชคดี เลยเดินมาข้างล่างและ shopping ต่อ

สบายอารมณ์ เกิดไฟดับรีบออกจากห้าง และต้องเดินชม

เมืองจนจะอ๊วกทั้งลูกพี่ลูกน้องกว่า 10 กม. จนถึงที่พัก ด้วย

เหตรุถไฟหยดุให้บรกิาร ทัง้เหนือ่ยทัง้เพลยี พอถงึโรงแรมกม็ี 

after shock ตามมา เจ้าตัวบอกช๊อกก็ช๊อกว่ะ หลับแล้วไม่

สน (ยังหลับลงนะเพื่อน) เพราะคิดว่าไม่เป็นไร โรงแรมมี 10 

ชัน้ อยูช่ัน้ 5 (คงคุ้ยง่ายหน่อย) วนักลบันัง่รถแท็กซีห่กชัว่โมง

กว่าจะถึงสนามบินจ่ายค่าแท็กซี่ไป 30,000 เยน (100 เยน 

= 36 บาท) เครื่องบิน delay แค่สองชั่วโมง ถือว่าเยี่ยมมาก

ส�าหรับสถานการณ์ เช่นนี้ เกือบติดเกาะยาวนะเพื่อน ด้วย

พกความเฮงกับกุศลดีที่ท�ามามากมายเลยท�าให้ปลอดภัย

อย่างไม่ต้องเสี่ยงภัยมากกว่านี้ สาธุ สาธุครับ • ปึง ธ�ารงค์  

สมพฤกษ์ และ ป๋อง สุรพงษ์ วัฒนะจีระ เพื่อนเราทั้งสอง 

ก็รวดเร็วปานกามนิต (สอง) หนุ่ม รีบประสานงานกับทาง

สถานฑตูญีปุ่น่ขอสนบัสนนุการช่วยเหลอืโดยผ่านทางสมาคม

นักศึกษาเก่า วิศวฯ มช. และได้รับความเห็นชอบด่วนจาก

ท่านนายกฯ และท่านเลขาฯ มอบเงินจ�านวนหนึ่งและสมทบทุนจากสมาชิกอื่นๆ รวม

ทั้งสิ้นหนึ่งแสนบาท ซึ่งท่านเลขาธิการสมาคมฯ ได้ไปท�าการมอบในวันที่ 21 มี.ค. 54 

ท่ีผ่านมาครบั และขอเป็นก�าลงัใจให้คนญีปุ่น่ผ่านวกิฤตช่วงนีไ้ปให้ได้ Japan can do & 

always has ครบั • ค่อนข้างมัน่ใจกบัอาชพีหลงัเกษยีณ (แต่คงอกีหลายปี) ของ โป๊ะ ชยั

ยนัต์ อร่ามศรี ไปเล่นกอล์ฟท่ีไหนเจอน้องๆ แซวว่าพ่ีโป๊ะมาใครจะได้รางวลั (ถอืไม้กวาด)  

กวาดถ้วยอยูค่นเดยีว แต่ผดิคลาดงานกอล์ฟการกศุลของคณะฯ จดัทีพ่ลตูาหลวงเมือ่วนั

ที่ 12 มี.ค. คน (ถือไม้กวาด) กวาดถ้วยคือ โค๊ก ดิลก วณิชตันติพงษ์ มิเสียแรงลงทุน

เหล็ก 1 ชุด กับ Putter ใหม่เอี่ยม ได้รอง อันดับ 1 Flight D ซะงั้น • ติดตามผลงาน

ของเพื่อน ต๋อง สุรพงษ์ เพียรประสบ มาตลอด ตั้งแต่ท�างานแบงค์ งานไร่อ้อย งาน

รับเหมา มาลงเอยท่ีฟาร์มโคนม และมีความช�านาญเชี่ยวชาญขนาดรับเป็นวิทยากร  

ขอชื่นชมเพื่อนท่ีถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์จริง ที่สั่งสมเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็น

วทิยาทานให้กบัเกษตรกรทัว่ประเทศตามทีไ่ด้รับเชญิอย่างไม่เหนด็เหนือ่ย • (โต๊ะ) แชร์

ทุกเดือนที่เชียงใหม่กับเพื่อนๆ สม�่าเสมอไม่ขาดก็ แป๊ะ เรืองนาม ใจกว้าง (ล่าสุดพร้อม

ครอบครัวที่อบอุ่นแวะส่งลูกชายคู่สุดหล่อไปเรียนเมืองนอก แล้วควงภรรยาสุดสวยไป

เชยีงใหม่ด้วย และยงัฝากบอกเพือ่นๆ ให้ไปเท่ียวท่ีสมยุกันบ้าง เสีย่แป๊ะยนิดเีปิดรีสอร์ท

รับรองเต็มที่) • เมื่อ ก.พ. ที่ผ ่านมา ผอ.แดง จีระเดช เกษมสุข

Each Gear
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หน้าก่อนนี้ ขอขอบคุณเพื่อนๆ รุ่น 7 ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจไปแสดงความสามัคคี 

อย่างพร้อมเพรียงกันที่งาน Engineer Soul  2010 และงานครบรอบ 

40 ปีที่คณะ เมื่อเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา ร่วม 40 คน  เล่นเอารุ่นพี่รุ่น

น้อง คนอื่นๆมึนกันเป็นแถวว่า รุ่น 7 มันขุดกันมาจากไหนหว่า งานนี้

ผลงานท่านประธาน เสรี  พรหมเนรมิต และหนึ่งเดียวคนนี้  วัลลภา  

สุริยะวรรณากูล เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ • งานนี้ได้ผู้ประสานงานฝ่าย

เชียงใหม่ ขยันขันแข็งอย่างเซ็ง สุทัศน์  สุวรรณธีรางกูร ที่พาเพื่อนๆไปร�าลึกความหลังบนโครงการ

หลวงดอยอินทนนท์  เล่นเอาหลายคนซึมไป เพราะมัวแต่คิดถึงสาวมนุษย์ สาวศึกษาไปโน่น โดย

เฉพาะ หนุ่มโก๋ วันชัย วิงประวัติ กะ หนุ่มวัฒ วัฒนา สิทธิเสฏฐพงศ์ • แล้วก็ยังต้องขอมอบค�า

ขอบคุณอย่างแรง ให้แก่ อาจารย์เอก เอกชัย  แสงอินทร์ ที่เปิดบ้านเลี้ยงต้อนรับเพื่อนทั้งฝูง ด้วย

อาหารดี  ดนตรีไพเราะ (ส�านวนใครน่ะ) แถมด้วยคาราโอเกะแดนซ์กระจาย งานนี้คู่  sweet ไม่มี

ใครเกิน เจริญ วงศ์กังแห และ อาซ้อ อรทัย ที่ทั้งร้องทั้งเต้น  จนเพื่อนฝูงตาร้อนด้วยอาการอิจฉา 

• แถมด้วยรายการท่องเทีย่วจงัหวดัล�าพนู แล้วน�าชมคฤหาสน์ประกอบค�าบรรยาย วชิาฮวงจุย้ โดย

อาจารย์โกลก สืบตระกูล ภู่พิสิฐ เล่นเอาหลายคนอิ่มล�าไยอบแห้งกันเป็นแถว • ขอแสดงความ

ยินดีกับ คุณพ่อตา คนใหม่ สมชาย อาจารยะศิริ จัดงานแต่งงานลูกสาวที่แชงกรีล่า เมื่อต้นเดือนที่

ผ่านมา เพื่อนรุ่น 7 ไปถล่มกันเพียบ แต่ มีรุ่น 6 มาเป็นแขกฝ่ายเจ้าบ่าวโดยไม่ได้นัดหมาย เล่นเอา

เสี่ยหน่อย สุภร จึงสุวดี แอบกระซิบถาม "ใช่พี่โค้กที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ หรือปล่าว  ท�าไมแกเปลี่ยน

ไปนัก  จ�าบ่ได้ก้า" เอ้า พี่โค้กช่วยเฉลยให้ฟังหน่อยครับ

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่ฮวก (ไตรสิทธิ์ วิทูรชวลิตวงษ์) ที่สูญเสียคุณแม่ไป ซึ่งก็มีเพื่อนๆ วศ.มช. 11 

ไปร่วมแสดงความเสียใจกันโดยพร้อมเพรียง ที่สุสานบ้านบึง เมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา • เกียร์ 11 จะจัด

กอล์ฟประจ�าปี 2554 ณ สนามเมืองเอก วังน้อย ในวันที่ 29 เมษายน 2554 ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมแข่งขัน 

เงินรายได้จะน�าเข้าสมทบกองทุนของรุ่นเพื่อที่จะใช้ในกิจกรรมการกุศลและช่วยเหลือสังคมต่อไป • งานเลี้ยงรุ่น

ประจ�าปี 2554 ของ เกียร์ 11 ในวันที่ 1 พฤษภาคม ซึ่งได้มีการจัดต่อเนื่องกันมาทุกปีตั้งแต่จบการศึกษา ปีนี้ จะ

จัดล่องเรือชมความงามแม่น�า้เจ้าพระยายามค�่าคืน เขาเรียนเชิญ เกียร์ 11 ทุกท่าน อย่าลืมจัดตารางเวลาล่วงหน้า

ไว้ก่อน • เอก (วิลาศ มณีรัตน์) ไปอยู่อเมริกามาเสียนาน ได้กลับมาเมืองไทยเมื่ออาทิตย์ก่อน เพื่อนๆ ก็ไปเลี้ยง

กันนิดหน่อยที่แม่ศรีเรือนและร้านนารัญย์ฌา

เพื่อน 12 ท่านได้ทยอยลาลับโลกแต่เพื่อนไม่เคยหายไปจากความทรงจ�าของพวกเรา ล�าดับที่ 12 ล่าสุดท่านกรวุฒิ ต้นเนียม(อุ๋ย) จากพวกเราไปด้วย

อาการสงบ ขอไว้อาลัยเพื่อนมา ณ ที่นี้ด้วย • 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะมาก จนบางทีไม่รู้ว่าจะเขียนเรื่องอะไรดีเพราะมากจนลืม อิอิ 

งั้นเอาเฉพาะที่พวกเราไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วกันครับ • งานครบรอบ 40 ปีวิศวฯ มช. ปลายปีที่แล้วพวกเราไปกันมากหน้าหลายตาม่วนชื่นโฮแซวกันเช่น

เคย หลายท่านดภูมูฐิานขึน้ (พงุเริม่ยืน่เกนิหน้าเกนิตา) หลายท่านหน้าตาอิม่เอบิ (แก้มยุย้บวมเป็นลกูมะพร้าว) ส�าแดงว่ามคีวามสขุมอีนัจะกินขึน้ตามวยั ได้

เห็นเพือ่นๆยิม้หัวเราะคุยกนัเสยีงดงัขึน้มงึกดูแูล้วมคีวามสขุชะมดั ไปบ้านเพือ่นสมภาคย์ (กลุพนัธ์ววิล์) ท่ีบนดอย จบิไวน์ ฟังเพือ่นมดร้องเพลงในสไตล์ฮปิ

หอบ โอ้ย อะไรมันจะมีความสุขขนาดนั้น • ในการติดต่อพวกเรามีโซเชี่ยวเน๊ตเวิก เกียร์ 13 กุ๊บเอ้ยกรุ๊ปส�าหรับส่งและรับข่าวสาร มีการแลกเปลี่ยนระดม

สมองกันเกือบทุกเรื่องเช่นเรื่องการเมือง การมุ้ง ครอบครัว ภาพเด็กอนาถที่ไม่มีแม้นเสื้อผ้าใส่ ปรัชญาการด�ารงชีวิตและศาสนา เพื่อนหลายท่านมีความ

คิดมมุมองท่ีไม่เหมอืนใครเรยีกว่าเป็นการล้วงลกึเจาะข่าววเิคราะห์สถานการณ์กนัอย่างถงึพรกิถงึขงิ ถอืว่าพวกเรามาถกูทางแล้วครบั ทกุเรือ่งวจิารณ์กนัได้

แต่สุดท้ายหนังก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเสมอ ต้องขอแสดงความนับถือจริงๆ ครับ • ท่านชายพจน์ (วรพจน์ บุญศิริ ME) ให้ข้อคิดแจ้งเตือนเรื่องการลื่น

ล้มอ่างอาบน�า้ในโรงแรมอันนี้เป็นประโยชน์ส�าหรับเพื่อนๆที่ชอบอาบน�า้ในอ่างซึ่งหลายท่านอาจได้ฉุกคิดบ้างเป็นต้น สนทนาธรรมกันก็มีประเด็นแตกย่อย

เพิ่มเติมเรียกว่าเป็นการฟังหูไว้หูไม่ตื่นข่าวไม่เชื่ออะไรง่ายๆ แต่ก็ไม่ขัดศรัทธาผู้ใด ถือว่าสุดยอดการให้ความเห็นครับ อาจมีข้อแย้งกันบ้างบางครั้งก็เพราะ

เข้าใจคลาดเคลื่อนสุดท้ายรักก็ย่อมเข้าใจในรักเพราะค�าว่าเพื่อนยิ่งใหญ่กว่าแผ่นฟ้าแผ่นดินผืนน�า้เสมอ ค�าว่ารักกันที่สลักลงในใจเพื่อนเกียร์ 13 ทุกคนจัก

ใช้ยางลบทั้งโลกมาลบหาได้ไม่ • ป่าวประกาศอีกนิดครับ เสาร์ 5 กุมภาที่ผ่านมาเกียร์ 13 ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหล่อรูปเปรียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์

ปฐม คอนกรีตหน้าตัก 2 เมตร พร้อมทั้งถวายรูปเปรียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมปางทรงเครื่องจักรพรรดิประดับเพชรพลอยหน้าตัก 26 นิ้ว ณ วัด

เจียง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ อุทิศบุญกุศลถวายแด่ในหลวง และเจ้ากรรมนายเวรทุกภพชาติ รวมถึงเพื่อนเกียร์ 13 ทั้ง12 ท่านที่ล่วงลับ การนี้นอกจากเพือ่น

ร่วมกนัสละแรงทรพัย์แรงใจแล้ว เพือ่นจติต์-ดกุ (พมิพชิม EE-ชาตพินธ์ ME วรชัต์ญารมย์) ยงัสละแรงกาย ขึน้เครือ่งมาจากระนอง ลงเชยีงใหม่เช่ารถขบัพา

ลกูสาว (เรยีนหมอ มช.) ขึน้ไปช่วยกนัหิว้ปนูหล่อพระด้วยตวัเองแทนเพือ่นๆท่านอืน่ • นอกจากนีเ้พือ่นโก้ (สาธติ วรธนารตั ิEE) ยงัได้พาเกยีร์ 13 ไปช่วย

กนัสร้างวดัทีเ่มอืงกาญจนบรุ ี• เพือ่นเกยีดเป็นเจ้าภาพเขยีนภาพพทุธประวตัวิดัทีอ่บุล นบัว่าเป็นบญุกศุลอย่างล้นเหลอืเพือ่นทัง้ 

12 คงได้อนโุมทนาบญุกนัทกุท่าน สาธ ุ มเีพือ่นๆ หลายท่านได้รบัการอวยยศปรบัต�าแหน่งให้สงูขึน้ อาท ิเพือ่นประภาส ระยอง  

เพือ่นชวนเชยีงใหม่  เพือ่นวดิ อยธุยา  เพือ่นวนัชยัได้ประจ�ากระทรวงอตุฯ  เพือ่นพนิจิได้รบัการคดัเลอืกให้

ไปเรยีน นปส. รุน่ที ่36 และอกีหลายท่านจ่อๆ จะขยบัเสยีบต�าแหน่งใหญ่ เช่นท่านต๊ะเตรยีมเสยีบเจ้าของ

โรงงาน (ผูห้ญงิ) เพือ่เป็นเจ้าของโรงงานแทน ออิ ิอนันีพ้ดูเล่นคร๊าบ ยงัมบีางท่านอยูด่ไีม่ว่าดไีปให้

 ครวญเพลงกล่อมเพื่อนๆ อย่าง
ไพเราะ “สัญญาจะร้องไห้ (อ้าย) อ๋อยมันฟัง” 
แต่ตรงที่ร้องไม่หยุดนี่ล�าบากเพื่อนจริงๆ แว่ว
ว่าเดือน มี.ค. ที่ผ่านมาคนท่ีได้แชร์รหัส 005 
เพราะโทรจองกับผู้จัดการใหญ่ ไก่ อานุภาพ 
จิตนุยานนท์ ทันทีที่เครื่อง landing ท�าเอาคน
อยู่ ชม. ถึก อธึก กระจ่าง ผิดหวังมาผิดเวลาไป
น้อยเดียวยังจับฉลากไม่ทัน ก็งวดน้ีเค้าใช้โทร
จองไม่ได้จับฉลากครับ เรียนถามท่าน ช�านาญ 
ชัยกล้าหาญ ประธานรุ่น ไม่ตั้งวงที่ กทม. มั่ง
เหรอ • แสดงความยินดีกับ อธึก ที่ได้ลูกชาย
เป็นน้องคณะฯ อีกคนก็ วิชิต อาวิพันธ์ ลูกสาว
เข้าคณะทันตแพทย์ มช. ได้ ดีใจด้วยทั้งคุณ
ลูกคุณพ่อทั้งสองคู่เลยครับ • แตน พีระชิต  
หอมโกศล, จุก วิษณุ ชัยวานิชศิริ, เจนบรูณ์ 
ลีปิพัฒนวิทย์, โค้กและอ๋อย ได้ไปเล่นกอล์ฟ
ที่ Lake View ตามค�าเชิญชวนของ บอนด์  
จตุพร นนทนานันท์ และยิ้มไม่หุบเมื่ออ๋อยคว้า
รางวัลชนะเลิศ Flight D ของ MBA Kasert 
รุ่น 8 เมื่อ 25 ก.พ. ที่ผ่านมา และขอบคุณ
เพื่อนที่คิดถึงกัน • หนุ่ย บรรณกร นันทวิสัย  
วุ ่นหลายงานที่ใหญ่ๆ ก็ทางใต้ ชีพจรลงเท้า
เตรียมย้ายบ้านไปอยู่ไม่ภูเก็ตก็สงขลาแล้วครับ 
• งานเลี้ยงนศ.เก่ารัฐวิสาหกิจกับข้าราชการ
เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 54 มีเพื่อนร่วมรุ่นมาไม่
กี่ท่าน คนที่ถูกรุ ่นน้องถามหาก็ เอ๋ ภาสกร  
ดังสมัคร แห่ง กฟผ. เจ้าตัวฝากบอกว่าไป
ตรวจงานที่ล�าตะกองแล้วกลับไม่ทันครับ •  
อกีเรือ่งครบั ทางคณะฯ ขอความอนเุคราะห์การ
ซ่อมแซมห้องน�า้ตกึ 4 ชัน้ ทกุชัน้ เป็นจ�านวนเงนิ 
89,600 บาท พวกเราเคยมีเงินที่มอบให้คณะฯ 
ไว้เมื่อปี 2548 จ�านวน 100,000 บาท ตอนครบ
รอบ 20 ปีที่เป็นเพื่อนกันมา คงจ�ากันได้ โดย 
อ.ป๋อง เป็นผูด้แูลเงนิจ�านวนนี ้ และเห็นสมควร
ตามนั้นจึงแจ้งให้ทราบทั่วกันครับ • กนก  
ศรีกนก ก็หายวันหายคืนขอให้กลับไปท�างาน
ได้ • เพื่อนฝูงห่างหาย ยามคิดถึงก็โทรหากัน
ได้ง่าย จนไม่ต้องเจอตวั เป็นเรือ่งของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ พวกเราเลยไม่เจอกันเป็นกลุ่มใหญ่ซัก
ท ีนอกจากกลุม่ทีท่�างานร่วมกนั ข่าวคราวกไ็ม่มี
เริ่มวนไปวนมา ระหว่างเพื่อนร่วมก๊วนเท่าน้ัน 
ใครเจอใครที่ไหน ท�าอะไร เปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยน
ที่อยู่ รับต�าแหน่งใหม่ ลูกบวช ลูกแต่ง รบกวน
ขอ raw material ใหม่ๆ หน่อย
ครบัท่ี dilok.v@thaiairways.com 
หรือ janeboonlee@hotmail.
com แล้วพบกันฉบับหน้าครับ

ขอแสดงความยินดีกับประธาน 

วิ ศวฯ  มช .  รุ ่ น  9  คุณกมล  

ตั้งกิจเจริญชัย ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น

รองผูว่้าการฯ กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐาน 2 

• คุณสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 

เป็นรองปลัดกระทรวงทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรน�้า 

• บรษิทั คอนสตรคัชัน่ ไลนส์ จ�ากดั 

ทีเ่ปิดอาคารส�านกังานแห่งใหม่ ซอย

รามอินทรา 23 

7
โดย	คุณอดิศร์ สุทินศักดิ

11
โดย	คุณอรุณพันธ์ ภู่ทอง

13
โดย	คุณเมธา ศิริรุ่งวัฒนชัย

9
โดย	คุณสมยศ วงษ์ทองสาลี

50  
ช้างเหล็กสัมพันธ์ 
www.engineercmu.or.th

51 
ช้างเหล็กสัมพันธ์ 

www.engineercmu.or.th

หน้าถัดไป
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17หน้าก่อนนี้

ทรงพล จะเปิดโรงเรียน

กวดวิชาที่สุ ริวงศ ์บุ ๊ค

เซนเตอร์ เชียงใหม่ ทั้ง 

ม.ต้น และม.ปลาย วิชา

คณิต ฟิสิกส์ และ พื้น

ฐานวิศวกรรม เดือน 

มิ.ย.54 • ด�า ได้ถ้วย 

งานกอล์ฟ 40 ปีวิศวฯ  

มช. ที่ภูตาหลวง สัตหีบ 

12 มี.ค. • อิจฉา ตึ๋ง ได้

แฟนเด็กสวยน่ารัก เพิ่ง

หมัน้ • เอาใจเชยีร์ น้อง

การย์ ลูกขวัญ มือเบส 

Suck Seed Band • 

ตุ้ยน�้าผึ้ง มีลูกสาวน่ารัก 

สองคน หันมาเล่นปืน

แทนการไว้หนวด

Ryder Cup เกียร์15 VS เกียร์ 16 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่  

11 ก.พ. 2554 ณ สนามกอล์ฟวิสต้าเมืองเอก รังสิต โดย 

เกียร์16 เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งครั้งนี้  ก็จบลงด้วย 

ชัยชนะของ เกียร์15 ถือเป็นการล้างแค้นจากการพ่าย

แพ้ครั้งก่อน แต่เหนือกว่าชัยชนะก็คือมิตรภาพของรุ่น

พี่รุ่นน้อง มีรุ่น 17 18 และ 25 มาร่วมแข่งด้วย โดยงานเลี้ยงหลังแข่งจัดขึ้นที่สมาคมศิษย์เก่าฯ บรรยากาศ สนุกสนาน

เฮฮามาก ขอขอบคุณ เกียร์16 ที่จัดการได้ดีมาก หวังว่าเจอกันครั้งหน้าฝีมือคงดีขึ้นนะครับ • ขอแสดงความยินดีกับ 

เคี้ยง ยอดชาย ที่ลูกชายสอบเข้า คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬา,  พี่หมี ประกิต ลูกชายสอบเข้าเรียนได้ที่ คณะภูมิสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา และ ซ้ง ทรงศักดิ์ จันแสนตอ ที่ลูกชายรักดีมีอนาคต สอบโควต้าเข้า วิศวฯ มช. ได้ พวกเราเตรียม

ไปรับน้องและลูกอ้ายซ้งขึ้นดอยด้วยนะเจ้า • มีข่าวดีมากๆส�าหรับสาวน้อย สธนภา ถิ่นพังงา อดีต(มาก) ดาววิศวฯ มช.  

ปี 2527 เกี่ยวกับลูกสาวสุดที่รักของสาวน้อย “น้องจาว” ที่ส่ง Video clip ไป audition กับ ballet schools ใน 

Canada ปรากฏว่ามี 3 โรงเรียนตอบรับมาแล้ว รวมทั้ง Canada’s Royal Winnipeg Ballet ซึ่งเก่าแก่ที่สุด และขึ้น

ชื่อว่าเข้ายากเพราะเป็น “one of the best ballet schools” ของ Canada (ในแต่ละปีมีเด็กสมัครประมาณ 1,000 

คน แต่เข้าได้แค่ 70 คน) พวกเรา เกียร์ 15 ดีใจแทนลูกจาว และสาวน้อยด้วยครับ (น้องจาวเป็นผลงานของครูตุ้มและครู

โอ๋, Saut De Chat Dance Studio ค่ะ) • พี่น้อง วิศวฯ มช. สามารถใช้ Facebook ติดตามข่าวสารของ เกียร์15 ได้ที่   

http://th-th.facebook.com/thanongsak.cdp • ขอแสดงความเสียใจ กบับลูย์ ไพบลูย์ ลลีาศรชียั (083-666-6603) 

ที่เพิ่งเสียคุณพ่อไปเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา

การแข่งขันกอล์ฟ เชื่อมความรักความสามัคคีประเพณี ระหว่าง เกียร์ 15 กับ 16 เมื่อวันที่  

11 ก.พ. 2554 ณ สนามกอล์ฟ เมืองเอก วิสต้า ก็ส�าเร็จเรียบร้อยไปอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้น

ก็ร่วมรับประทานอาหารค�่าร่วมกันที่ สมาคมนักศึกษาเก่า วิศวฯ มช. บรรยากาศเป็นไปด้วย

ความสนุนกสนานกันเองฉันพี่น้องชาวเกียร์ ผลการแข่งขัน รุ่นพี่ เกียร์ 15 เฉือนชนะ เกียร์ 16 

ไปอย่างหวดุหวดิเฉยีดฉวิแค่ปลายจมกู ขอชืน่ชมในสปิรติของพีน้่องชาวเกยีร์ทกุท่านและแสดง

ความยินดีด้วยครับ • พิ่หน่องตื่นตี 5 ทุกวันซ้อมๆๆๆ โคตรขยัน พี่จูกูก็แรงทองแท้ซ้อมจนตัวเหลือง พี่จ้อนขยันตีทุกวัน 

ทุกวันจนตัวคันผิวไหม้ พี่เหลืองก็ปลุกเมียหลังเที่ยงยิกๆๆๆ ปรบมือแรงๆๆให้พี่หลีหลับทุกทีตีมาวินสุดๆๆ ขอแสดงความ 

ยินดีอียิปได้ชัยชนะ ได้บลูด็อกตัวใหม่เป็นผู้น�า สมใจประเทศไหนมาไงก็ต้องไปแบบนั้น • น่าเสียใจและเห็นใจมากกับ

ประธานฟีฟ่าของเราที่เสียถ้วยไปท�าให้อ�านาจต่อรองกับแม่ยายลดลง ดังน้ันเราต้องทุ่มเทเพื่อทุกส่ิงทุกอย่าง แมตน่าตัวท่ี

ถูกซื้อไปต่างจังหวัด เราต้องจัดเครื่องบินไปรับ เพื่อนที่ทุ่มเตะเมียก่อนมาแข่งเราต้องให้ค่ารักษาฟรี เราจะซ้อมยันเช้า ตี 5 

ซ้อมๆๆๆ แมตน่าของกลับก่อนตี 3 นะครับ

ผ่านมาเกือบ 20 ปี เพื่อนๆ เกียร์ 18 เพิ่งรู้
ว่า เต้อ (อรรถกร) EE เพื่อนเราแต่งเพลง 
“วันลา” ก็วันงานเอ็นจิเนียร์โซล ปีที่แล้ว 
อย่างนี้เค้าเรียกว่าอ่อนประชาสัมพันธ์? 
• เอก (วุฒิกร) ENV ไปสอบสัมภาษณ์ 

กว.สามัญสิ่งแวดล้อม กับเพื่อนโบ้ (วีระศักดิ์) CE ผลเป็นไงครับ 
คิดว่าคงผ่านนะ ถ้ากลัวแนะน�าให้รีบหาน้องถูกใจพี่โบ้เค้า? •  
ต๋อง (วาทิน) EE อยากท�าผ้าป่าปรับปรุงถนนทางเข้า ส�านักสงฆ์ 
พระฮู กับเพิ่มไฟแสงสว่าง ก็ขอเพื่อนๆ ร่วมด้วยช่วยกันอีกปีนะ
ครับ? • วันก่อนไปแจมตีกอล์ฟ Rider เกียร์ 15-16 สนุกดีครับ 
ข่าวว่า ทดั (สทุศัน์) CE ถกูพีห่นุม่ เกยีร์ 16 รบัประทานไปหลาย
อัฐิ แต่ทัดบอกไม่เป็นไร “พี่น้องกินกัน ความสัมพันธ์ยังเหมือน
เดิม”? • ลี้ (วัชระ) ME จะรวยใหญ่แล้ว ก�าลังสร้างโรงงานใหม่
มี ทัด (สุทัศน์) CE ไปคุมงานให้ ดีครับเพื่อนกันก็ช่วยๆ กัน? • 
ปุย๋ (ณรงค์ฤทธิ)์ iE นีอ่กีคน รวยหุน้มากซ็ือ้ตกึเก่ามาปรบัปรงุให้
เช่า จะเอาเงนิต่อเงนิไปถงึไหน แต่เพือ่นสนทิจะรูว่้ามนัจ�าเป็น พี่
ปุย๋เค้าภาระเยอะ? • อ๊อฟ (รชัฎา) iE ตอนนีไ้ปเป็นใหญ่ทีอ่นิโด 
ยังไงก็ระวังสึนามินะครับ? • ช่วงนี้ใครเล่น Facebook จะเห็น 
เอ๋ (บรรณกร) ME มาแบบ New Look เค้า Update ประจ�า 
คงมีเวลาว่างเยอะ? • เมย์ (เมธี) ENV ชักชวนเพื่อนขี่มอไซด์ไป
ปาย วนัที ่12 มนีา เราว่ามนัน่าจะร้อนแล้วนะ งัน้แนะน�าไปกลาง
คืนจะได้เย็นสบาย ข่าวว่าวางแผนไปอีกช่วงหน้าหนาว แต่ไม่รู้กี่
คันนะ? • เอ (สุวัจน์) iE ตอนนี้อยู่อังกฤษ ใครช่วยบอกหน่อย
ว่าไปท�าอะไร ที่โน่นหิมะตกหนักเลย? • ภาส (ประภาส) CE 
ก�าลงัวางแผนซือ้ทีด่นิ รมิแม่น�า้ ววิภเูขา ห่างจากเชยีงใหม่ ขบัรถ
ไม่เกินครึ่งชั่วโมง จะท�าเป็นชุมชน เกียร์ 18 เอาไว้ให้เพื่อน เกียร์ 
18 มารวมอยู่ด้วยกัน เผื่อตอน 50 ใครอยากย้ายไปเชียงใหม่ ว่า
แต่เราจะซื้อไหวมั้ยเนี่ยะผ อยากได้? • ป๊อบ (จักรินทร์) ME 
หรือ ป๊อบเดอะซัน ตอนนี้โสดสนิท ใครรู้จักน้องๆ สาวๆ นิสัยดี  
ช่วยแนะน�าด้วยครับ ย�้าว่าแค่สาว นิสัยดี ไม่ต้องสวยก็ได้  
พี่ป๊อบรับได้? • ตุ๋ย (จักราวุธ) ME ซื้อบ้านใหม่ ท�าห้องซ้อม
กลอง ก�าลังซุ่มท�า Force Re-Union กะว่าจะขอโชว์ งานโซล ปี
ไหนดลีะครบั? • เพิง่รูว่้า ตัม้ (ประสทิธ์ิ) CE เป็นคนคมุก่อสร้าง
สนามกอล์ฟ แรนโช ชาญวีร์ ใครผ่านไปตี ขอส่วนลดได้เลยครับ

หลังจากตั้งกลุ่ม Entaneer เกียร์ 19 ใน Facebook ได้ไม่
นานก็สามารถรวบรวมเพื่อนๆ เข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มได้
กว่าร้อยคนแล้ว อันนี้ต้องยกความดีความชอบให้ เอ้ ( iE ) 
ไป ท�าให้ตอนนี้ Facebook ของกลุ่ม Entaneer เกียร์ 19 

คึกคักมากไม่เข้ามาสักสองวันอ่านกันไม่ทันแล้ว ส�าหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้
เข้ามาในกลุ่มให้ติดต่อเข้ามาได้เลย • สืบเนื่องจากการใช้ Social Network นี้
ทางรุน่ 19 จงึได้นดัรวมตวักนัเพือ่จดักจิกรรมท�าบญุรุน่ขึน้มา เมือ่วนัที ่19 มนีาคม 
ที่ผ่านมา โดยช่วงเช้าได้นัดกันไปถวายสังฆทาน ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์  เพื่อ
เป็นการท�าบุญให้กับเพื่อนๆ ในรุ่นที่จากพวกเราไปก่อน นอกจากนี้ทางรุ่นได้
บริจาคเงินจ�านวน 50,000 บาท ให้กับทางวัดเพื่อร่วมสร้างศาลา 100 ปี ของทาง
วัด สร้างเสร็จก็คงจะมีชื่อของรุ่นสลักไว้ที่ศาลานี้ด้วย ต้องขอขอบคุณแม่เลี้ยงยิ้ม  
(ENV) ท่ีบริจาคเงินจ�านวนดังกล่าวด้วย • หลังจากทานอาหารกลางวัน

กันเสร็จช่วงบ่ายก็พากันไป
เลี้ยงอาหารว่างพร้อมบริจาค
สิ่งของท่ีจ�าเป็นและบริจาค
เงินอีกจ�านวน 10,000 บาท 
ที่ บ ้ า น เ ด็ ก อ ่ อ นพญา ไท 
ปากเกร็ด หมดวันทุกคนอิ่ม
บุญกันถ้วนหน้า • ต้องขอบ
คุณเพ่ือนๆ ท่ีช่วยกันท้ังแรง
กายแรงใจและแรงทรัพย์ให้
งานที่ผ่านไปได้ด้วยดี ส�าหรับ
เพื่อนๆ ที่ไม่ได้ไปร่วมก็ไม่
เป็นไร ได้บญุกันท้ังรุ่นอยูแ่ล้ว 
ส�าหรับกิจกรรมต่อไปอย่าให้
พลาดอีกนะครับเพื่อนๆ

หมอเอามีดแหวะหน้าอกควักหัวใจออกมาซ่อมลิ้นหัวใจซะงั้นได้แก่ท่านผอ.ส่วนโยธาเทศบาลคอนหวัน สมพงษ์ นิลประยูร (กอก) มีการ

เปิดอกโชว์แผลให้เพ่ือนทีไ่ปเยีย่มชมหลายรอบแล้ว • ความเอือ้อารมีใีห้เสมอเพือ่นมาถงึเรอืนชานต้องต้อนรบัเช่นกรณเีพือ่นเป๊ะกนษิฐ์พร้อมครอบครวัเดนิ

ทางขึน้เหนอืผ่านคอนหวนัเพือ่นเป็ดสัง่ให้แวะทานข้าวขาหมมูยรุอีาหารดปีากน�า้โพก่อน มือ้นี ้เพือ่นเป็ดเล้ียงเองน�า้ใจช่างใหญ่หลวงนกัเพือ่นเอ้ย เพือ่นเป๊ะ

บอกจะช่วยค่าอาหารกีพ่นักีห่มืน่บอกมา เพือ่นเป็ดส่ายหน้าบอกไม่รบัเป็นเงนิขอบตัรเครดติกแ็ล้วกนั ออิ ิ• จากงานเล้ียงวศิวฯ มช. ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ

และเอกชน ณ สมาคมลาดปลาเค้า 14 เกียร์13 มากันเยอะที่สุดร่วมๆ 20 ท่าน โยธาแม่ฮ่องสอนสมหวังบารมีเปล่งประกายฉายแววชัดๆ อาจารย์หล่อเคย

หล่อเยีย่งไรกห็ล่อเยีย่งนัน้ ท่านกวางมอืหนึง่ออกแบบกรมชล โทรตามท่าน ดร.เกยีด ยกิๆ สดุท้ายรถตดิอยูแ่ถวแยกพงษ์เพชรเพราะเป็นให้ประกนัตวัแกนน�า

เลยมาไม่ทัน  ท่านผอ.ไฟฟ้าอยุธยา วิดยังไม่รับปากเรื่องตีกอลฟ์วันศุกร์ตามค�าเชิญและข่มขู่ของโปร์โก้งและทู่ • ท่าน ดร.เบน โทรถามเส้นทางมาสมาคม

หลายรอบเพราะหลงแล้วหลงอกี • ท่านป๋องมาพร้อมรอยยิม้ ท่านบญุเลศิ ท่านเวอร์ ท่านโล้น(เจ้าของฟาร์มโคนม) ท่านเกยีด(พทุ) เซยีนไก่อดขึน้ไปร้อง

เพลงเพราะไม่มคีาราโอเกะ ท่านวนัชยั ท่านรงค์เพชร มาเกอืบปิดงานเพราะตดิสาว เอ้ย รถตดิ และอกีหลายท่านสดุยอดจรงิๆ รุน่เรา • ด้านเกยีร์สาวกม็ี

การจดัสมัมนากลุม่ย่อยเพือ่ระดมก�าลงัช๊อบป้ิงกนัเพือ่เตรยีมความพร้อมก่อนงานเลีย้ง 19 ม.ีค. นี ้• ท่านจติต์ รงัสอีอร่าเรอืงรองจากการปฏบิตัธิรรม ท่านบี  

(สวรรสิริ จงเพิ่มวัฒนะผล ENV) และ ท่าน ดร.มด (สพุชัรา ดษิฐบรรจง ME) เป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธรูปวัดฉลองราช

ศรัทธาธรรม แม่เมาะ ท่านไนท์ (นันทิญาประเสริฐศรีทอง EE) เสียงหวาน ท่านหลิน (ดรรชนี คงศิริวัฒนา CE) สวยเมื่อ 

20 ปีก่อน ปัจจุบันก็ยังคงเช่นนั้นและอีกหลายท่านบรรยายสรรพคุณไม่หวาดไม่ไหวเพื่อนเอ้ย  แล้วเจอกันตามใจที่เรียกร้อง 

ฝากฟ้าฝากดินฝากลมหายใจ ชีวิตสิ้นสุดเมื่อใดจะฝังวิญญาณตรงนี้ ฝากถ้อยวจีสัญญาจากใจ จะทุกข์จะสุขแค่ไหน จะคิดถึง

กันเสมอ แม้นตายจากกันความฝันยังอยู่ให้รู้กันเป็นค�าสัญญาจากใจ….. ด้วยความคิดถึง กะปิไร้เคยด้านมืดของกระบี่ไร้เงา

14
โดย	คุณนพดล บุญเสนอ

15
โดย	คุณสุชาติ โชคประจักษ์ชัด

18
โดย	คุณดนัย ลี้ทรงศักดิ์

16
โดย	คุณเวชวัฒน์ นิธีกุลวัฒน์ 21

โดย	คุณเวชวัฒน์ นิธีกุลวัฒน์

19
โดย	คุณบัญชา หรรษกุล

จบลงด้วยความเรยีบร้อย ส�าหรบัการแข่งกอล์ฟ ENTANEER 
เกียร์ 20 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้รับ
การสนุบสนุนจากเพื่อนๆ กันตามอัตภาพ รายได้จากการ
แข่งครัง้นีจ้ะน�าไปเป็นทุนการศึกษานกัศกึษารุน่น้องทีก่�าลงั
เรียนอยู่ • เนื่องจากประธานช้างและรองประธานโรจน์ติดภารกิจ จึงส่งตัวแทน
รุ่น 2 คน เข้าร่วมประชุมสามัญประจ�าปีของสมาคมฯ ในวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่าน
มา และเป็นตัวแทนรุ่นในการบริจาคเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟรุ่นคร้ังที่ 2 
จ�านวน 220,000 บาท ให้กบัสมาคมฯ เพือ่น�าไปเป็นทนุการศกึษาให้แก่ศษิย์ปัจจบุนั 
• ครั้งนี้มีสองข่าวพอครับ ขอเพื่อนๆ ช่วยส่งข่าวของตัวเองและเพื่อนๆมาที่ 
entaneerเกยีร์20@gmail.com หรอืใน Facebook group “ENTANEER เกยีร์ 20”

20
โดย	คุณธเนตร ไชยวรรณ

ขอแสดงความดีใจกับ ดร.จาตุพงศ์ (ต๋อง iE) ที่

ได้เปิดโรงงานท�าล�าไยอบไมโครเวฟ แถวทางไป

อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สินค้าระดับรางวัล

นวัตกรรมแห่งชาติ ถ้าติดตลาดเมื่อไหร่ คงต้อง

เรียกใหม่เป็น “เสี่ยต๋อง” • ขอแสดงความ

เสียใจกับเพื่อนเอกรัฐ (ถึก ME) ที่สูญเสียคุณ

พ่อไปเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีเพ่ือนๆ ร่วมท�าบุญ และไปร่วมงานศพกัน

มากมาย • สรายุทธ์ (บอย ENV) หลังจากสุขภาพแข็งแรง

ขึ้น ก็มีก�าหนดการอุปสมบทวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ที่วัดละ

หาร อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี52  
ช้างเหล็กสัมพันธ์ 
www.engineercmu.or.th

53 
ช้างเหล็กสัมพันธ์ 

www.engineercmu.or.th
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ช่วงนี้เป็นต้นปีใหม่ก็

ขอให้เพื่อนๆเริ่มงาน

กันอย่างมีความสุข

สนุกสนานและเป็น

ปีกระต่ายแห่งความ

ส�าเร็จอีกปีเช่นเคย ใครท่ีเริ่มโปรเจคใหม่ ตั้ง

ครอบครัว มีสมาชิกเพิ่ม ลูกสอบเข้าโรงเรียน 

ก็ขอให้แฮปปี้ผ่านฉลุย สุขภาพแข็งแรงเตะ 

ป๊ีปดงักว่าปีก่อน ทัง้หมดนีค้วามรกั สามคัค ีใน

หมู่เพื่อน พวกเราเกียร์ 22 ก็ยังคงอยู่ไม่เสื่อม

คลาย โดยเฉพาะปีนี้ พวกเราหลายคนก�าลัง

เตรียมตัวเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทตา ใน

วันรับน้องขึ้นดอยต้นเดือนกรกฎาคมนี้ เดช...

นี่มาแรงแซงโค้งกว่าใคร ใคร จองตั๋วเครื่องบิน

ไปกลับล่วงหน้าไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว แถมยัง

รับปากช่วยหาเงินช่วยกระตุ้นยอดบริจาคให้

ทะลุเป้าอีกต่างหาก ยังมีอีกหลายท่านก็มีการ

ยืน่ขอวซ่ีาจากทางบ้านไว้ เตรยีมหาคนเลีย้งลกู 

อกีทัง้จองทีพั่ก ลาพักร้อนไว้เพือ่เตรยีมเปลีย่น

สถานะ แปลงร่างกลับมาเป็นโสด ระลึกความ

หลังครั้งยังเรียนอยู่กันบ้างแล้ว และเพื่อความ

สะดวกของทุกท่านจะได้ไม่น้อยหน้าเรื่องหุ่น

อาเสี่ยกัน วันจะขึ้นดอย เสื้อรุ่นปีที่แล้วสีขาว 

ขอให้เพื่อนๆฟิตเตรียมกันไว้ ใครไม่มีก็ติดต่อ

ที่ หญิง iE โจ้ EE หรือ ก้อง iE ได้เน้อ • ขอ

แสดงความยินดีกับเพื่อนๆ ที่ได้เลื่อนต�าแหน่ง

เป็นใหญ่เป็นโต ทัง้ทีไ่ด้ต�าแหน่งคณุพ่อมอืใหม่ 

ทั้งพ่อศุภ พ่อท๊อป ที่สละโสดกันให้คนอยู่บน

คานอิจฉากันก็มีได้แก่เพื่อนพัด จอห์นนี่ นุช 

ป๋วย คาดว่าจะมีอีกหลายคนตามมาในไม่ช้า 

เอ้า อย่าลืมขยันท�าการบ้านกันหน่อยจะ เด็ก

จะได้ทันเรียกพวกเราว่าลุงๆ ป้าๆ นะคร๊าบ 

• ทีก่รงุเทพในเดอืนแห่งความคดิถงึทีผ่่านมา 

พวกสมาชกิพลพรรคสงักดั กทม. นดัรวมตวักนั

ประชุมหรือสังสรรค์กัน ได้ความว่าจะนัดกัน

กินใหม่เดือนพฤษภานี้ • ขอร่วมแสดงความ

เสยีใจกบัเพือ่นหนุม่ CE ทีค่ณุพ่อจากไป ขอให้

ท่านสูส่คุต ิหนุม่เองกเ็ดนิทางไปศกึษาปรญิญา

เอกที่ออสเตรียเมื่อปลายเดือนกุมภาท่ีผ่านมา 

• ส่วนงานพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อปิ่น

ที่เชียงใหม่ พ่อเขยโต CE ก็มีเพื่อนๆ ไปร่วม

  งานกนัพร้อมหน้า ป่ินก็ขอ

  ฝากขอบคุณมา ณ โอกาส

  นี้ด้วยค่ะ

ข่าวดีของรุ่นสี่คู่ เริ่มจากเสี่ยตุ้ม แต่งไปเมื่อ 10 มกราที่พะเยา ตามด้วย

สัจจะ ที่เพื่อนๆลุ้นกันมานาน ที่ดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ และท่ีก�าลังจะ

แต่ง 2 เมษานี้ คือคู่กบ ไชยสันต์เจ้าของแฟรนไชส์ “Fish Actually” 

ที่มีเกลื่อนเชียงใหม่ และเก๋ ล�าปางก็ก�าลังจะสละโสดเร็วๆนี้   เหมียว 

ล�าปาง ฝากข่าวธรุกจิให้เพือ่นๆทีต้่องการถ่ายเอกสารระบบดจิติอล เชญิ

ใช้บริการได้เต็มที่ ดูได้ที่ www.docu-s.com • นอกจากนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆเกียร์ 

23 ทราบว่า ปัจจุบัน รุ่น 23 ได้ย้ายเว็บมาประจ�าอยู่บน Facebook เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เรา

มีเพื่อนๆที่เข้ากลุ่ม เกียร์ 23 บน Facebook แล้ว 144 คนและก�าลังเพิ่มขึ้น  ใครยังไม่ได้เป็น

สมาชิกให้ส่ง Email มาที่ preechap@facebook.com • ตอนนี้แกนน�ารุ่น (ค�าว่าแกนน�ามัน

ก�าลังฮติ) ได้เปิดบญัชธีนาคารเพิม่ขึน้อกีบญัช ีส�าหรบักจิกรรมครบรอบ 20 ปี เกยีร์ 23 เพือ่ระดม

ทุนจัดกิจกรรม ชื่อบัญชี นายปรีชา ไพรภัทรกุล และนางสาวพรพรรณ ด่านประดิษฐ์ ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ สาขา เทสโก้โลตัส ทาวน์ อิน ทาวน์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 402-313041-4 โดย

ขอให้เพื่อนๆ ลงขันคนละ 2,500 บาท ส่วนบัญชีธนาคารของรุ่น อันนี้ตามแต่สะดวก ชื่อบัญชี  

วิศวฯ มช. รุ่น 23 โดยนางสาวลัดดาวัลย์ ศานติพันธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยมีโชค เลขที่

บัญชีเงินรุ่น 843-206983-0 ซึ่งจะใช้เป็นเงินเพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมแต่ละปี เช่นงาน Engineers’ 

Soul ไว้พบกันใน Facebook นะครับเพื่อนๆ

ถงึปีนีเ้พือ่นๆ จะมากนัไม่มาก แต่กฮ็ากนัโคตรๆ กบัสงัสรรค์ประจ�าปี 2554 ทีบ้่านเตมิสขุ จ.ระยอง 

หวังว่าปีหน้าเพื่อนๆ จะมาเฮฮากันมากกว่าปีนี้นะ • ยินดีด้วยกับหมง 051 ได้ลูกคนแรก  

หมวยไม่ทิง้เชือ้พ่อเลยจรงิๆ • ยนิดล่ีวงหน้ากบัแข 045 และเป้ิล 178 ทีก่�าลงัจะได้ลกูคนแรกสิน้

เดือนมีนาคมนี้เหมือนกัน โทรไปยินดีกันเอาเองนะเพื่อนๆ กอล์ฟ 198 เค 233 ต๊ะ 043 ก็ก�าลัง

จะได้ลูกคนแรกเหมือนกัน ยินดีด้วยนะครับ ขอให้หลานๆ แข็ง

แรง เลี้ยงง่ายๆ โตไวๆ • น้อย 307 เปิดโรงเรียนกวดวิชาและ

ภาษาญีปุ่น่ “คะโซค”ุ อยูช่ัน้ 4 Century สาวรย์ี พี่ๆ  น้องๆ ช่วย

กันอุดหนุนหน่อยนะครับ www.kazoku.ac.th • สุดท้ายล่ะ 

เพือ่นๆ ทีย่งัไม่ได้เป็นสมาชกิ Mailing List เข้าไป Registerได้ที่  

http://groups.yahoo.com/group/entaneer_เกียร์24/

เปิดตัวแรงกันมาตั้งแต่ต้นปี หนุ่ม

หล่อเกียร์ลุยสละโสด เริ่มจาก  

ศิว MNE และ ปิ๊ด ME แต่งไป

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. (ไม่ได้แต่งด้วย

กันนะ ^^!)  ส่วนหนุ่มใหญ่ใจดี 

ณล ME แต่งไปเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 

งานใหญ่ดงัระดบัประเทศดนัเลยทีเดยีว ภาพข่าวลงหนงัสอืพมิพ์

ไทยรัฐด้วยนะ ตบท้ายมกราคมเดือนด้วย อุ้ย ENV แต่งไปเมื่อ

วันที่ 30 ม.ค. ต่อมาเป็น ต้อง ENV 5 มี.ค. อีกสัปดาห์ถัดมาก็มี 

ป่าม ME และ สุเมธ MNE วันที่ 12 มี.ค. และล่าสุด จารุตม์ ME  

13 มีค และส�าหรับเพื่อนๆที่ก�าลังจะแต่งก็มี น๊อต ME (กฤต) 

วันที่ 14 พ.ค. 54 นี้แน่นอน เตรียมรับการ์ดเชิญงานแต่งกันได้

เลยจ้า • และขอแสดงความยินดีรับขวัญหลานไอติม ลูกสาว

คุณแม่ปลา CPE ด้วยนะคะ ส่วนคุณแม่อิ๋วช่วงนี้ก็ขอความ

กรุณาเพื่อนๆแวะเวียนเข้าไปโหวตความน่ารักของน้องอินอิน

กันด้วยนะคะ • ส�าหรับเพื่อนๆที่ต้องการนักร้องนักดนตรีเปิด 

Acoustic live concert ฟรี ติดต่อ มิ้งค์ ME กันได้เลย เล่น

ทุกงานไม่คิดค่าตัว ไม่ไล่ ไม่เลิก ครับผม • สงกรานต์ปีนี้ยังมี

เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศยังไม่ได้กลับบ้าน ดังนี้นะคะ เริ่มจาก

หนึ่ง(243) CPE หลังจากศึกษาเล่าเรียนต่อป.เอก ก็ก�าลังจะจบ

เป็นดอกเตอร์อีกคนจากมหาวิทยาลัย Lehigh, Pennsylvania 

, USA, ส่วนที่ AUSTRALIA ก็มี มด(หญิง) EE ท�างานและเรียน

เกบ็เงนิอยูเ่มลเบรนิ เช่นเดยีวกนักบั เอ๋ CPE เจ้าของธรุกจิหลาก

หลายที่ซดินยีน์ะจ๊ะ, สว่นไข ่ENV ถงึแมน้�า้จะทว่ม Hurricanes 

จะรุมเร้าสักขนาดไหนก็ยังอยู่บริสเบนที่เดิมจ้า ถ้าแวะมาเที่ยว 

โทรหาได้เลยจ้า, ใหม่ iE ท�างานอยู่ Vancouver, Canadaจ้า, 

ส่วนที่ท�างานประเทศเพื่อนบ้านก็มี หนุ่ย ENV ท�างานสร้างโรง

ไฟฟ้าท่ี อินโดนีเซียจ้า • ประกาศเพื่อทราบในขณะนี้สถานะ

การเงนิของรุน่เรายงัมคีวามจ�าเป็นต้องได้รบัความช่วยเหลอืจาก

เพือ่นๆ โปรดแวะเวยีนๆ ตดิตามข่าวสาร กนัได้ที ่เวปบอร์ดเกยีร์ 

28 www.entaneer28.com และฝากข่าว โหลดรูปเก่า กันได้

ทุกวันที่ FB/ Group:เกียร์28 นะจ๊ะ ส่วน Group:Entaneer28 

ใช้ได้เหมือนกันจ๊ะ เอาที่สะดวกแล้วกันนะจ๊ะ

ตดิตามข่าวชาวเกยีร์ 27 ได้ที ่Entaneer Gear 27 ใน Facebook หรอื
http://www.facebook.com/group.php?gid=314818802959 

แป๊ก โยธา อยู่รอดปลอดภัยดีที่ 

Queensland ออสเตรเลีย • 

โอม จักรกล ร่วมจัดงาน ราตรี

อ ่างแก้วเมืองสามหมอก ของ

ชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน 3 มี.ค. 54 โดยมี รองผู้ว่าราชการ

จังหวัด นายธานินทร์ สุภาแสน เป็นประธานชมรม รวม

ถึงท�า facebook ของชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยด้วย www.fb.com/cmumhs 

• ชัยพร (ต่อ โยธา) เพิ่งย้ายเข้ามาท�างานในเครือ 

SCG มีเพื่อนคนไหนท�างานในเครือบ้าง ส่งข่าวหน่อย 

chaiysur@scg.co.th • บี ไชยพัฒน์ EE แต่ง 11 มี.ค. 

นี้ที่ TheEmpress ขอให้งานรวมรุ่นนะ • ปุ๊ก EE คลอด

น้องคนที่สองไปหมาดๆ เมื่อเดือน ม.ค. ลูกชายคนที่สองจ้า 

ขอแสดงความยินดีด้วยนะ • ฐานข้อมูลเกียร์ 26 ไปดูได้ที่  

http://bit.ly/entaneer26database 

สวัสดีพี่น้องชาวเกียร์ทุกท่านนะคะ อัพเดตข่าวคราว

เพื่อนๆ เกียร์ 29 รอบนี้มีแต่ข่าวดี ข่าวมงคลกันทั้งนั้น 

ไม่ว่าจะเป็นการทยอยเป็นฝั่งเป็นฝา และเริ่มต้นชีวิต

ครอบครัวของเพื่อนๆ หลายคนทั้ง นก iE ตั้น CE เต็ก 

ME ณัฐน้อย EE และล่าสุด ตั้ง iE ก็สละโสดอย่างสวย

กับเค้าไปอีกหนึ่ง ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆ ทุกคนนะคะ ส่วน ป.ปกฯ เกียร์ 

29 (ท๊อป CE) และดอย ME ที่เพิ่งบวชไปก็ไม่รู้ว่าจะมีข่าวดีตามมาในเร็ววันนี้

รึเปล่า อันนี้ต้องคอยติดตามกันต่อไปค่ะ • นอกจากจะทยอยกันสละโสดแล้ว 

เพื่อนๆ ที่ชิงแต่งงานกันไปก่อนช่วงนี้เริ่มเปลี่ยนสถานะมาเป็นคุณพ่อ คุณแม่ป้าย

แดงกันอีกหลายคน รุ่นเราเลยมีหลานๆ ไว้เล่นด้วยกันอีกเพียบไม่ว่าจะเป็น น้อง

ปูนลูกสาวของคุณแม่ป่าน ME น้องเอยลูกสาวคุณแม่นิ่ม iE และน้องพอลูกชาย

คุณแม่เกล้า iE ส่วนหลานๆ ที่จะคลานตามกันมาก็คงจะเป็น ลูกชายของคุณแม่

แจง CE และคุณพ่อหมู CE ลูกน้อยของคุณพ่อหนุ่ม CPE ก็คงจะตามมาติดๆ 

เช่นกัน แต่ที่น�าไปไกลกว่าใครเพื่อนคงหนีไม่พ้น ตี้หลีด CE ที่ก�าลังจะเป็นคุณพ่อ

ลกูสองในอกีไม่ช้านี้ กข็อให้หลานรุน่ทกุคนสขุภาพแขง็แรงเปน็เดก็ดกีันทกุคนนะ

จ๊ะ • นอกจากข่าวมงคลแล้ว ช่วงนี้เพื่อนๆ เริ่มผันตัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจกัน

เพียบนะคะ ใครว่างได้แวะเวียนไปอุดหนุนก็เชิญกันตามสะดวกค่ะ ป้อง CE ตอน

นี้ บริหารโรงแรมอมรันทาสวีท และร้านอาหารกรีนดิช ตั้งอยู่ใกล้ๆ แยกห้วยขวาง 

กทม นิต้า iE เริ่มกิจการร้านกาแฟและขนม Double C by Nita แวะไปชิม 

ขนมอร่อยๆ ในร้านบรรยากาศดีๆ ที่สาขาใหญ่หน้า มช. กันนะคะ พล CE  

มิน้ MN และ วร CE ร่วมหุน้กนัเปิดร้าน Hurt wa ที ่JJ Market ใกล้ๆ ตลาดค�าเทีย่ง 

เอาไว้ให้เพื่อนๆ ได้ไปแฮงค์เอ้าท์กัน เจ้าของร้านบอกว่าถ้าเพื่อนมาจะจัดหนักๆ  

ให้จ้ะ เบิร์ด CE และป๊อบ CPE ร่วมหุ้นกันเปิดร้าน Connection เสิร์ฟอาหาร

ญี่ปุ่นและกาแฟเก๋ๆ แวะเวียนไปชิมได้ที่หลัง มช. ตั้ม ME เปิดร้านสุกี้ DAISUKI  

อยู่ตรงโครงการ PP Places หลัง มช.จ้ะ เดนท์ AME กลับมาเปิดกิจการโรงเรียน

กวดวิชา I'm mAth ควบกับคลีนิคเสริมความงาม นี่คงเป็นโรงเรียนกวดวิชาแห่ง

เดียวในประเทศไทยสินะที่ส่งเสริมความงามไปพร้อมกัน (-*-") • เหน่ง ME 

หลังแต่งงานก็ย้ายส�ามะโนครัวไปเป็นพ่อเลี้ยงที่เมืองฝางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว •  

ป๋าชัย CE ตอนนี้กลับไปเปิดกิจการของตัวเองไกลถึงตรังทีเดียวเชียว สุดท้ายถ้า

ไม่มีอะไรผิดพลาด เทอมหน้าอาจารย์ชาย AME คงได้กลับมารับใช้คณะวิศวฯ 

อย่างแน่นอน อาจารย์เจน iE จะได้ไม่เหงาแล้วเนอะ :D • เนื่องจากปีนี้รุ่นเรา

เป็นเจ้าภาพงาน Soul 2011 ร่วมกับน้องๆ เกียร์ 32 และ 35 (งานนี้มีเคี้ยง CE 

เป็นประธานด�าเนนิการ) ช่วงนีเ้กยีร์ 29 เลยกลบัมาอุน่หนาฝาคัง่กันเหมอืนเดมิใน 

facebook Group “Entaneer Gear29” ค่ะ เพื่อนคนไหนยังไม่ได้แอด รีบแอด

กันด่วนๆ เพื่อร่วมกันโหวตโลโก้งาน Soul 2011 (designed by เดนท์) และจะ

ได้ไม่พลาดข่าวจริงข่าวลวงของเพื่อนๆ ในรุ่น ตอนนี้มี

เพื่อนรอท่านอยู่ในgroup นี้แล้วกว่าสองร้อยชีวิตค่ะ

22
โดย	คุณปิยธิดา บุญอาสาสกุล

24
โดย	คุณมนต์สรรค์ โสธรวิทย์

29
โดย	คุณสืบสกุล ชัยบุญเรือง

27
โดย	คุณธนวัช โพคะรัตน์ศิริ

28
โดย	คณุธดิารตัน กฤดากร ณ อยธุยา

26
โดย	คุณบัณฑิต นิลอุดมศักดิ์

23
โดย	คุณปรีชา ไพรถัทรกุล
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37

31

34 35
33

ฉบับนี้คงไม่มีอะไรอย่างอื่น update ข่าวแต่งงานอย่าง

เดียวเลย แต่งกันเยอะจริงๆครับ เป็ด CPE แต่งกับน้อง

เปิ้ล IE เกียร์ 34, ไนล์ EE แต่งกับพี่นัท EE เกียร์ 29, 

โจ้ ENV, เชษฐ์ CE ขอแสดงความยินดีกับทุกๆคู่มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

“ Promote ร้าน ไทยสยามกระจกอลูมิเนียม (THAI SIAM GLASS) บริหารกิจการโดย  

นายรัฐนันท์ ยศสุข หรือ ปริ้น iE 4806770 ที่

ร ้ า น รั บท� า เ ก่ี ย ว กั บ  ก า ร ออกแบบและติ ด ตั้ ง 

กระจกอลูมิเนียม และ มุ้งลวดทุกชนิด สถานที่ตั้ง 321/5 

หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

50100 อยู่ติดปั้มเชลล์ ถนนสายเชียงใหม่-หางดง หรือดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก www.thaisiamglass.com 

หรือติดต่อโทร  086-673-5056 ครับ “

*** ขอเชิญ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ร่วมส่งข่าวสารชาวเกียร์มาได้ที่ผู้ประสานงาน 
 ของรุ่นท่าน หรือทางสมาคมฯ ที่ alumni@cmueaa.com

ขอแสดงความยินดีกับคู่วิวาห์ต่อไปนี้ นายกนิติ ME บอลเจิด CE อานนท์ ME เจค EE พอม EE เอี๊ยด iE เซิน ME ปุ้ย (ญ) iE เจี่ย CPE  

เอ CE แบงค์ MN • ดรีม AME ดังใหญ่แล้วทุกสื่อ วิศวกรหนุ่มทุ่มใจรักปั่นจักรยานจากระยอง-เชียงรายขอหมอแต่งงาน • และเชิญร่วมงานแต่งเพื่อน

ตั้วโยธา 14 พ.ค. นี้ด้วย ยินดีกับความรักของทุกคู่จ้า • ยินดีกับเพื่อนแย๊ก เครื่องกล ที่ล่าสุดเป็นเป็นคุณพ่อลูกอ่อนแล้ว • เพื่อนแจวตอนนี้ผันมา

เป็นเอ็นจีโอผู้เข้าร่วมโครงการแคร์ฟอร์ดอกส์ ใครรักน้องหมาก็เชิญร่วมด้วยช่วยกัน • Congratulation ป้าออย ME ด้วยที่ได้ไปท�างานที่แดนลอดช่อง

สิงค์โปร์ เพื่อนๆ อย่าลืมไปเที่ยวหานะ ป้าออยบอกพร้อมน�าเที่ยวเต็มที่ • เพื่อนฮู้ด CE ก�าลังท�าโครงการ Panon Office Park ที่

เชียงใหม่ ใครสนใจก�าลังหาท�าเลท�า office ติดต่อได้ • เพื่อนๆ ที่สนใจอยากท�าธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ ตอนนี้เพื่อนแชมป์ 380 ดูแล

ธุรกิจของอโรมากรุ๊ปอยู่ครับ (94º coffee) โทร 084-611-3558 • เพื่อนป๊อป iE เปิดร้าน Cream cups cafe เพื่อนๆ อย่าลืม

 ไปช่วยกนัอดุหนนุนะจ๊ะ • เพือ่นชาวเชยีงใหม่บอกว่าเดอืนมนีานีห้นาวมาก และสมชยั EE ฝากประกาศว่ายงัโสดดดดดด

30
โดย	คุณอัศวินี ด่านพินิจ

เพื่อนดรีม

เพื่อนบอล บรรเจิด เพื่อนนนท์

เพื่อนพอม

เพื่อนเซิน เพื่อนปุ้ย เพื่อนเอี๊ยด เพื่อนเจี่ย

เพื่อนเอ

เพื่อนแบงค์

เพื่อนตั้ว

ร้านของเพื่อนป๊อป

โครงการของเพื่อนฮู้ด

น้องมีนา ลูกแย๊ค เพื่อนนิติ

32
โดย	คุณธนา ไพศาลสุทธิชล

36
โดย	คุณดนุชินทร์ อานันทนะ

ขอเชิญพี่ๆ น้องๆ วิศวฯ เชิงดอยร่วมงาน
"Engineers' Soul 2011"

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554 
ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต56  
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ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
พวกเราชาวเกียร์เชิงดอย 

ขอเชิญชาววิศวฯ เชียงใหม่ทุกท่าน สมัครเป็น
“สมาชกิสมาคมนกัศกึษาเก่าคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่” 
เพือ่มาช่วยกนัพฒันาสมาคมฯ ของพวกเรา ให้เป็นศนูย์กลางการแลกเปลีย่น
ข่าวสาร ความรู้ และความช่วยเหลือในหมู่พี่ๆ น้องๆ

ส�าหรับผู ้ที่ เป ็นสมาชิกอยู ่แล้ว แต่ไม่ได้รับวารสารช้างเหล็กสัมพันธ์  
ท่านสามารถแก้ไขที่อยู่ Email และหมายเลขโทรศัพท์ได้เช่นเดียวกัน

(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องในการส่งเอกสาร)

สมคัรใหม่
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................
Name (Mr./Mrs/Miss) ........................................................................................................
ชื่อเล่น .................................... รหัสประจ�าตัว .......................................... รุ่น .....................
ทีอ่ยู่ส�าหรบัจดัส่งเอกสาร ..........................................................................................................
..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................................ โทรศัพท์มือถือ .......................................................
Email Address .....................................................................................................................

ลงนาม .............................................

สมาชิกปัจจุบัน ต้องการปรับปรุงข้อมูล

กรณุากรอกข้อมลูของท่านด้านล่าง แล้วส่งแฟกซ์กลบัมาท่ีหมายเลข 0 2570 3011
หรอืทางไปรษณีย์ที ่สมาคมนกัศกึษาเก่าคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
เลขที่ 110 ซอยลาดปลาเค้า 14 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230




